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‘บิ๊กตู’เอาใจเกษตรกร

จายเพิ่ม1.55แสนลาน

กกต.สง204ชุดจับโกงเลือกอบต.

ทําเนียบฯ • เกษตรกรเฮ! “บิ๊กตู” หัวโตะ

คกก.นโยบายการเงินการคลัง ไฟเขียวขยับ

เพดานหนี้มาตรา 28 เปน 35% ชง ครม.

อังคารหนาอนุมัติ 1.55 แสนลานบาท จาย                                                         

ประกันรายไดขาว-ยางพารา ผาน ธ.ก.ส. 

เดือน ธ.ค.นี้

ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เม� อ                                            

วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 10.05 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ

รัฐ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง, นายกฤษฎา จี

นะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของเขารวม 

ตอมาเวลา 11.15 น. พล.อ.ประยุทธ 

กลาวภายหลังการประชุมวา 
นําเขาแรงงานตางดาวถูก กม.-มาตรการ

สถานบันเทิงเขา ศบค.ชุดใหญ 26 พ.ย.นี้ 

“อนุทิน” วอนกลุมรอวัคซีนเอกชนฉีดของ

รัฐบาลกอน บอกคุณภาพดีเชนกัน “สธ.” 

รับสิ้น พ.ย.ยอดฉีดวัคซีนไมถึงเปา 100 

ลานโดสแน� “วายจีฯ” คายเพลงดังเกาหลี

แจง “ลิซา แบล็กพิงก” ติดโควิด เพ� อนรวม

วงกักตัว 

เม� อวันที่ 24 พ.ย. พญ.สุมนี วัชร 

สินธุ ผูอํานวยการสํานักส� อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุม

โรค ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 5,857 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 5,618 ราย จากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 5,349 ราย คนหาเชิง

รุกในชุมชน 269 ราย เรือนจํา 228 ราย 

เดินทางมาจากตางประเทศ 11 ราย หาย

ปวย 7,318 ราย อยูระหวางรักษา 81,577 

ราย อาการหนัก 1,529 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 358 ราย เสียชีวิต 55 ราย เปน

ชาย 33 ราย หญิง 22 ราย เปนผูเสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 40 ราย มีโรคเรื้อรัง 14 

ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดใน กทม. 13 ราย 

ในจํานวนผูเสียชีวิตมีผูไมไดรับวัคซีนแมแต

เข็มเดียว 41 ราย มีผูปวยติดเตียง 4 ราย 

ซ่ึงอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือ 0.99% โดย

ยอดผูติดเชื้อสะสม 2,081,92 ราย ยอดหาย

ปวยสะสม 1,979,871 ราย และยอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 20,544 ราย

ไทยโพสต • กกต.รอนหนังสือถึงตํารวจ  

จัด 204 ชุดเคล� อนที่เร็วสกัดโกงเลือกตั้ง                                                        

อบต. ประสาน มท.สั่งผูวาฯ กําชับกํานัน

ผูใหญบานหนุนขอมูลจับทุจริต “รอง ผบ.ตร.” 

เผยยังไมพบเหตุรุนแรง คุมเขมโคงสุดทาย

จนจบศึกเลือกตั้ง 

เม� อวันที่ 24 พ.ย.64 สํานักงาน คณะ

กรรมการ การ เลือกตั้ง  (กกต.)  ออกเอกสาร

ขาววา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได                 

ประกาศกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา

และนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  

เม� อวันที่ 1 ต.ค.64 โดยผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งเปนวันอาทิตยที่ 

28 พ.ย.2564 นั้น 

เพ� อใหการปองปรามและหาขาวเก่ียว

กับการกระทําความผิดในการเลือกตั้ง อบต.

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย กกต.จึงไดประ                                           

สานไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอรับ

การสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ เพ� อแตงตั้ง

เปนชุดเคล� อนที่เร็ว จํานวน 204 ชุด ซึ่ง

แตละชุดประกอบดวยเจาหนาท่ีตํารวจ 3 นาย 

ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 9-28 พ.ย.2564 โดย

มีหนาที่ปองปรามและหาขาว เผชิญหรือ

ระงับเหตุการณกระทําความผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

แอมเนสตี้ฝกใฝการเมือง

กบง.ปรับสูตร

น้ํามันดีเซล

ทลายแกงแชรลูกโซ

‘MBC Club’

กลาโหม • กลาโหมงัดระเบียบใช “งบ

ลับ” ยุค “แมว” แจงเปลี่ยนงบ 21.69 ลาน

บาท ตั้งศูนยบัญชาการ กห. รับภารกิจ 

ขาว-ยาเสพติด-ตางประเทศ ราชทัณฑเผย

สง “กวิ้น-ไมค-แซม” กลับสถานกักขังกลาง

จังหวัดปทุมธานี ตามคําสั่งของศาลธัญบุรี

เรียบรอยแลว 

เม� อวันที่ 24 พฤศจิกายน พล.อ.    

คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลา 

โหม กลาวภายหลังการประชุมสภากลา 

โหมครั้งที่ 11/2564 ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี

อนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลา                 

โหม เม� อวันที่ 23 พ.ย. วางบลับเปนเร� อง

ที่อนุมัติเพิ่มเติม เปนการเปลี่ยนแปลงงบ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพการปอง                                                              

กันประเทศและความพรอมเผชิญภัยคุกคาม

ทุกมิติ วงเงิน 21.69 ลานบาท เปนงบลับ

ท่ีตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดย

คาใชจายของงบลับมีขอบเขตของการทํางาน

เปนเร� องการแกไขปญหาความมั่นคงที่เปน

ความลับ ไมสามารถเปดเผยได ซึ่งเปน

เร� องความมั่นคง การขาว การรักษาความ

สงบเรียบรอยภายใน และการจัดตั้งศูนย

บัญชาการกระทรวงกลาโหม แตไมใชศูนย

บัญชาการทหาร

ทั้งนี้ พล.อ.คงชีพยืนยันวา โดยการ

ใชงบประมาณดังกลาวเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการสํานักนายกรัฐมนตรีป 2547 

เชนเดียวกับในสมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร 

เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถตรวจสอบได 

โดยมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ 

สตง. สามารถเขาไปตรวจสอบได 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อเพิ่มอีก 5,857 

ราย เสียชีวิต 55 ราย เตรียมชง 7 ขั้นตอน    

รัฐสภา • “บิ๊กตู” ย้ําไมมียุบสภากอนแก

กม.ลูกเสร็จ แตจะอยูจนถึงไทยเปนเจาภาพ                                                           

เอเปกปลายปหนาหรือไมขึ้นอยูกับสถาน 

การณ “วิษณุ” ให รบ.เตรียมรับมือแรง

บีบยุบสภาหลัง กม.ลูกประกาศใช วิปรบ.

แบะทาหาชองรื้อลม “ไพรมารีโหวต” ประ 

ชานิยมลุงปอมแจกสะบัด พปชร.อางแคพิมพ 

เขียว สภาปวนศึกนับองคประชุม  

เม� อวันที่ 24 พ.ย. ที่กระทรวงกลา 

โหม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา                                                             

โหม   กลาวภายหลังการประชุมสภากลาโหม

ถึงความชัดเจนในเร� องการยุบสภาระหวาง

ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังไมเสร็จ

สิ้นวา “ไมมีๆ” 

เม� อถามวา จะอยูจนกวากฎหมายลูก                 

เสร็จสิ้นหรืออยูถึงชวงการที่ ไทยจะเปนเจา

ภาพจัดประชุมเอเปก พล.อ.ประยุทธกลาว

วา ก็สุดแลวแตสถานการณ การเมืองก็วา                                                           

กันไป เราก็อยูไปตามกรอบกฎหมายรัฐธรรม 

นูญ บานเมืองมีปญหามากมายตองแกไข 

อยากใหดูวาเราแกปญหาอะไรบาง อะไรที่

เปนปญหาอุปสรรคคางคากันมาในอดีต ซึ่ง

ก็แกไขไปเยอะ และสิ่งที่ใหมๆ ก็เดินหนาไป

เยอะ เชน การลงทุน การหารายไดใหมเขา

ประเทศ เราก็ทําสองทาง ถาปญหามันตีกัน

ทุกวันก็ไปไมได เราก็ตองดูวาแตละปญหา

ทับซอนแคไหน ก็แกไขทุกเร� อง โดยเปา

หมายคือการแกไขปญหาทั้งระบบใหได 

เม� อถามวาวันที่ 3 พ.ย.นี้จะไปงาน                                                                                  

เล้ียงพรรครวมรัฐบาลหรือไม พล.อ.ประยุทธ

กลาววา ก็เชิญมา ถาไปไดก็ไป และคงไมมีอะไร                                                            

เซอรไพรส สวนกรณีของ นพ.ชลน�าน ศรี                                                                 
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ารควบรวมกิจการระหวางทรูและดีแทค ภายใตการ

แถลงขาวของทั้ง 2 บริษัทท่ีเรียกการควบรวมน้ีวา

เปน Eco Partner นั้นกลายเปนขาวใหญ และเปน

ที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวางถึงผลกระทบตอผูบริโภค  

มากกวาโมเดลการแขงขันดานธุรกิจท่ีจะเหลือเพียง 2 คาย

มือถือที่จะชิงพ้ืนที่การตลาด และตอสู ในสนามอยางสมน้ํา

สมเนื้อ เพราะในความเปนจริงการที่เหลือคูแขงเพียง 2 คาย 

โดยมีจํานวนลูกคาที่เกือบจะเทาๆ กันนั้น การตอยอดบริการ

ดานอ� นที่อาจนําไปสูการเพิ่มคาบริการขึ้นมาของ 2 คาย โดย

ไมตัดราคากัน

นอกจากองคกรที่เกี่ยวกับผูบริโภคจะออกมาเคล� อนไหว 

เรียกรองใหรัฐเขาไปพิจารณา ตรวจสอบ ดีลครั้งนี้วามีผล 

กระทบตอผูบริโภคมากนอยแคไหนแลว ในทางวิชาการและ

บทวิเคราะหของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธานมูลนิธิ

วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ ไอ ที่แถลง

ขาวผานระบบออนไลน ก็ไดตั้งคําถามและวิเคราะหผลของ

ปรากฏการณนี้ ไวไดอยางน�าสนใจ โดยเฉพาะความเปนหวง

ผลพวงจากโมเดลธุรกิจโทรคมนาคมในลักษณะนี้ จะสงผล

ในภาพรวมต่อคนในสังคมที่ต้องใช้การสื่อสารผ่านเครือข่าย

โทรศัพทมือถือที่ตอเน� องไปอยางไร 

โดยระบุวา ตลาดโทรศัพทมือถือในไทยมีโครงสรางกึ่ง

ผูกขาดอยูแลว เพราะฉะนั้นหากมีการควบรวมจะยิ่งทําใหมี

การผูกขาดมากขึ้น ถึงระดับอันตราย เพราะเม� อตลาดเหลือผู

ประกอบการเพียง 2 ราย แปลวาตลาดจะถอยหลังกลับไปกอน

ป 2547 ซึ่งในตอนนั้นคาบริการไมคอยเปนมิตรกับผูบริโภค

เทาไรนัก เชน การล็อก IMEI, คาบริการสูง และมีการบังคับ

ขายพวงติดมาดวย ขณะที่ผูไดอานิสงสผลกระทบทางบวกคือ 

ผูถือหุนของทั้ง 2 บริษัท สวนธุรกิจสตารทอัปที่คาดวาจะไดรับ

การสนับสนุนลดลงจากบริษัทที่หายไป 1 ราย

 สวนรัฐบาลจะไดรับผลกระทบรายไดลดลง ถามีการ

ประมูลคล� นความถี่ เน� องจากผูเขาประมูลลดลง รายไดของ

รัฐยอมลดลง ขณะที่ประชาชนก็มีโอกาสจะตองถูกเก็บภาษี

เพิ่มขึ้นเพ� อไปทดแทนรายไดของรัฐที่หายไป ถัดมาคือระบบ

เศรษฐกิจไทย ผลของการควบรวมกิจการจะทําใหการเปลี่ยน

ผานไปสูเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีตนทุนสูงขึ้น การประกอบ

อาชีพ การคาขายออนไลน การเรียนออนไลน ฯลฯ จะไดรับ

ผลกระทบทั้งหมด ซึ่งผลกระทบเหลานี้น�าจะเพียงพอที่รัฐ หรือ

องคกรที่ทําหนาที่ดูแลควรจะออกมาขยับเร� องนี้ 

โดยเฉพาะ กสทช. ซึ่งเปนองคกรหลักท่ีหลายฝาย

เรียกรองใหออกมาดูแล แตก็มีแนวโนมท่ี กสทช.จะบอกวา

ไมมีอํานาจในการควบคุมไมใหเกิดการควบรวมกิจการ แต

นักวิชาการผูน้ีก็ไดเสนอวา การควบรวมกิจการโทรคมนาคม

มีกฎหมายเกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ กฎหมายการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม และกฎหมายแขงขันทางการคา กสทช.

มีอํานาจในการกําหนดมาตรการปองกันการควบรวมกิจการ

ได ถา กสทช.ไมมีอํานาจ ก็ยังมีกฎหมายปองกันการผูกขาด

การแขงขันทางการคา ที่ทาง กขค.หรือคณะกรรมการแขงขัน

ทางการคาสามารถเขามามีอํานาจในการกลั่นกรองและดูแล

แทนได

ในภาพรวมแมจะดูเหมือนเปนการจับมือกันเพ� อตอสู

คายใหญอีกคาย เพ� อใหธุรกิจอยูรอด และยังเพิ่มโอกาสได

ตอยอดพัฒนาเทคโนโลยีตอบสนองผูบริโภคในโลกยุคดิจิทัล

ของบริษัทของตนใหเปนตัวเลือกท่ี โดดเดนในตลาด แตในแง

ของความสําคัญและความจําเปน ตองยอมรับวาเคร� องมือ

การส� อสารกําลังกลายเปนปจจัยพื้นฐานของผูคนในสังคมใน

การดํารงชีวิตประจําวัน ไมตางจากปจจัย 4 ที่มนุษยตองการ 

รัฐจึงมีหนาที่ ในการบริหารจัดการ รักษาสมดุล ไมปลอยให

เกิดการสรางสมการฮั้ว จนสุมเส่ียงท่ีจะกลายเปนภาระคาใช

จายที่สูงลิ่วใหกับประชาชนเหมือนเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต.
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2 ในประเทศ

นายแสนยากรณ สิงหวีรธรรม 

โฆษกพรรคกลา 

กรณีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดซื้อโทรศัพท

มือถือ iPhone 12 จํานวน 111 เคร� อง วงเงิน 2.68 ลาน

บาทนั้น เปนบทเรียนใหสังคมเห็นวา ยังมีการจัดซื้อที่เกิน

กวาความจําเปนในหน�วยงานรัฐบาล ประชาชนรูสึกไม

สบายใจที่งบประมาณซึ่งมีที่มาจากภาษีประชาชนถูกใช

ไปอยางไมประหยัดและคุมคา จึงคาดหวังวาทุกคนที่เปน

ขาราชการการเมือง รัฐมนตรี ประกาศไมรับเชนเดียวกับ

นายกรัฐมนตรี เพ� อสรางมาตรฐานการจัดซื้อใหเหมาะสมยิ่ง

ขึ้นในอนาคต.

ผูกขาดกระทบผูบริโภค

หนาที่รัฐตองเขาไปดู

ก

ขาสูชวงโคงสุดทายแลวสําหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) 5,300 แหงทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย

ที่  28 พฤศจิกายนนี้ ที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันตั้งแต 08.00-

17.00 น.

สนามเลือกตั้ง อบต.คือการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รอบสุดทาย หลังกอนหนานี้มีการเลือกตั้งระดับองคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.) และเทศบาลไปแลว ซึ่งพบวา อบต.ทั่วประเทศไมได

มีการเลือกตั้งมารวม 8 ป และบางแหงก็เกือบ 10 ป จากผลพวงยุค 

คสช.ที่แชแข็งการเลือกตั้งทองถิ่น 

สําหรับ อบต.นั้นถือเปนการปกครองทองถิ่นระดับฐานราก

ที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดและกระจายอยูทั่วประเทศ เพราะ

เปนการเมืองทองถิ่นที่ลงไปถึงระดับหมูบาน โดย อบต.บางแหงวาไป

แลวก็อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก และเปน อบต.ที่มีราย

ได-งบประมาณตอปหลายรอยลาน บางแหงเกือบ 700-800 ลาน

บาท โดย อบต.ที่มีรายได-งบประมาณจํานวนมากสวนใหญก็จะอยูใน

จังหวัดติดกับกรุงเทพมหานคร ทั้งสมุทรปราการ-นนทบุรี-ปทุมธานี-

ชลบุรี เชน อบต.บางพลีใหญ-อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ, 

อบต.คลองสาม ปทุมธานี-อบต.บางบัวทอง นนทบุรี รวมถึง อบต.

ปลวกแดง ระยอง เปนตน แต อบต.เหลานี้ ไมยอมยกฐานะตัวเอง

เปนเทศบาลดวยเหตุผลในพื้นที่และเหตุผลทางการเมืองของนักการ

เมืองทองถิ่น  

โดยแม อบต.จะเปนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนคือใน

ระดับหมูบาน แตนักการเมืองระดับชาติพวก ส.ส. หรือกลุมการเมือง

ในระดับจังหวัด เชน นายกฯ อบจ.-หัวคะแนนพรรคการเมือง จะไม

คอยเทน้ําหนักลงมาในระดับ อบต.มากนัก เพราะมองวา อบต.ยัง

เปนสเกลการเมือง-ฐานคะแนนระดับเล็กอยู และสวนใหญ อบต.ทั่ว

ประเทศงบประมาณไมเยอะ แตก็จะใหการสนับสนุนและสงเครือ

ขาย-หัวคะแนนไปลงสมัครนายกฯ อบต.อยูเชนกันเพ� อสรางฐานเสียง

และวางคนของตัวเองไว แตก็จะไมมีการเปดตัวสนับสนุนอยางเปน

ทางการ เวนแต กลุมบานใหญ ในหลายจังหวัด ยังไงก็ยังคงใหความ

สําคัญกับการสงคนของตัวเองไปสรางเครือขายเอาไวในระดับ อบต.

อยู เพ� อเปนฐานการเมืองระยะยาวตั้งแต อบต.-เทศบาล-อบจ.จนถึง

การเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งตอๆ ไป  

ตองยอมรับวา จุดหนึ่งที่ทําใหการเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ตกเปน

ที่สนใจ สวนหนึ่งก็เปนเพราะมีกลุมการเมืองระดับชาติสงคนของตัว

เองลงสมัครนายกฯ อบต.ทั่วประเทศดวย นั่นก็คือ คณะกาวหนา ที่มี

หัวหอกหลักคือ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ, ปยบุตร แสงกนกกุล, ชํานาญ 

จันทรเรือง เปนแกนนํา เพราะที่ผานมาการเลือกตั้ง อบต.ในอดีต

จนถึงปจจุบัน นักการเมืองระดับชาติ-กลุมการเมืองระดับชาติจะ

กันตัวเองไมใหเขาไปเกี่ยวของดวย สวนใหญจะเปดหนาก็แคการเลือก

ตั้งนายกฯ อบจ.เทานั้น ทําใหเม� อคณะกาวหนากระโดดลงมาเลนใน

สนาม อบต.ดวย การเลือกตั้ง อบต.เลยน�าสนใจมากขึ้น  

ซึ่งทั้งหมดเปนการเดินทางการเมืองของธนาธร-ปยบุตร ตาม

ยุทธศาสตรแยกกันเดินกับ พรรคกาวไกล คือใหพรรคกาวไกลเดิน

การเมืองระดับชาติแลวคณะกาวหนาคอยเคล� อนการเมืองนอกรัฐสภา

และทํางานการเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งกอนหนานี้คณะกาวหนาก็สงคน

ลงนายกฯ อบจ.ทั่วประเทศเม� อปลายปที่แลวหลายสิบคน แตไมไดรับ

การเลือกตั้งแมแตคนเดียว ไดแคสมาชิกสภา อบจ.ไมกี่คน และตาม

ดวยสนามเทศบาล ที่ก็พอตีตื้นไดเกาอี้มาจํานวนหนึ่ง  

การสงคนลงในสนาม อบต.รอบนี้ ของคณะกาวหนา จึงเปน

สนามสุดทายในการเลือกตั้งทองถิ่นของธนาธร-ปยบุตร เพราะสนาม

ตอไป การเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทาง

พรรคกาวไกลจะสงคนลงในนามพรรคเอง 

สําหรับสนาม อบต.ครั้งนี้พบวา คณะกาวหนาสงคนลงสมัคร

นายกฯ อบต.รวมทั้งสิ้น 210 คน กระจายไปหลายจังหวัดทั่วทุกภาค 

โดยบางจังหวัดก็พบวา แกนนําคณะกาวหนาลงไปชวยหาเสียงดวยใน

พื้นที่ แตจะเนนการไปพบผูสมัครนายกฯ อบต.เปนหลัก 

อยางเม� อชวงสุดสัปดาหที่ผานมา แกนนําคณะกาวหนา

อยาง ปยบุตร ก็ไปทั้งที่ภาคเหนือ-อีสาน แบบ 2 วันติด เชน 20 

พฤศจิกายน มีรายงานวาเดินทางไปหลายจังหวัดในภาคเหนือ เชน 

น�าน แพร ลําปาง พะเยา และปดทายที่ จ.เชียงราย จากนั้นวันรุง

ขึ้น 21 พ.ย. ปยบุตรก็ไปลุยหาเสียงที่อีสานทันที เชน ไปอุดรธานี ที่

ไปรวมพบปะผูสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.ที่คณะกาวหนาใหการ

สนับสนุน ที่โรงแรมอติกานตปริ้นเซส และตามดวยอีกหลายแหงที่

อีสาน เชน หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ  

ขาววา อบต.บางแหงในภาคอีสาน คณะกาวหนาหมายมั่นจะ

ปกธงใหได เชน อบต.อาจสามารถ ที่รอยเอ็ด ที่ทักษิณ ชินวัตร เคย

พา ครม.ไปสัญจรนอนคางหลายคืนมาแลว สวนที่อุดรธานี คณะ

กาวหนาก็หวังไวเยอะเชนกัน เพราะสงคนลงนายก อบต.มากถึง 23 

ทีม รวมกับ ส.อบต.แลวมีถึง 94 คน โดยเปนจังหวัดที่คณะกาวหนา

สงคนมากที่สุดในภาคอีสาน อันสอดรับกับการเคล� อนไหวของ พิธา 

ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ที่เริ่มลงพื้นที่ภาคอีสานบอยครั้ง 

จนประกาศวาพรรคกาวไกลมั่นใจจะได ส.ส.ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น จน

แกนนําเพ� อไทยมองแบบคิ้วขมวดมาแลว 

ชํานาญ จันทรเรือง แกนนําคณะกาวหนา ระบุไวในชวงโคง

สุดทายของศึกเลือกตั้ง อบต.วา จากที่คณะกาวหนาสงคนลงเลือกตั้ง

นายกฯ อบต. 210 คน ทางคณะกาวหนาตั้งเปาไววาตองการชนะ

ประมาณอยางนอยขั้นต่ําคือ 30 คน และเช� อวาภาพรวมผลการเลือก

ตั้งที่จะออกมาทั่วประเทศจะมีผูสมัครหนาใหม ที่อาจจะไมใชคนของ

คณะกาวหนาไดรับเลือกตั้งเขาไปจํานวนมาก เพราะดวยการเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไป คนในพื้นที่โดยเฉพาะคนรุนใหมๆ มีความต� นตัวอยาง

มาก ตางตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ อบต.-หมูบาน จึงน�า

จะทําใหผลเลือกตั้ง อบต.ที่ออกมาจะมีการถายเลือดครั้งใหญใน อบต.

หลายแหงทั่วประเทศ 

ผลการเลือกตั้ง อบต.ที่จะออกมา มองดูแลวหลายฝายคงอยาก

รูเชนกันวา คณะกาวหนา-ธนาธร-ปยบุตร จะประสบความสําเร็จและ

ปกธงในสนาม อบต.ไดแคไหน ซึ่งไมวาผลจะออกมาอยางไร คงทําให

เปนประเด็นที่มีการพูดถึงกันระดับหนึ่ง 

วันอาทิตยที่ 28 พ.ย.นี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ซึ่ง

มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง

อยางพรอมเพียง. 

เ

วาดวย...อนุสสติจากดอกเตอร ไซรรงค!!!
ากันวา...ดอกเตอร “ไซรรงค สุวรรณคีรี” อดีตโฆษก

รัฐบาล “ปาเปรม” อดีตรองนายกฯ และอดีตอะไร

ตอมิอะไรอีกเยอะแยะมากมาย หรือสรุปวาถือเปน 

“นักการเมือง” ช� อดังของบานเรา ทานน�าจะ “แหลงฝรั่ง” ได

ชัดเจนแจมแจง ยิ่งกวา “แหลงกลาง” หรือ “แหลงกรุงเทพฯ” 

ไมรูกี่เทาตอกี่เทา อันเน� องมาจากความไมมี “ทองแดง” ใน

ภาษาฝรั่งนั่นเอง เลยน�าจะชวยใหทานคอยๆ สปคอิงลิชอยาง

คลองแคลว วองไว ขึ้นไปตามลําดับ...

อยางที่ทานไดเลาเอาไวชนิดออกรส ออกชาติ น�ารัก 

น�าใคร น�าสนใจและน�าคิดสะกิดใจ ในขอเขียน บทความ ชิ้น

ลาสุดวาดวยเร� อง “นักเรียนนอก (คอก) เห็นขี้ดีกวาไส” ที่

ถูกโพสตอยูในเว็บไหนตอเว็บไหนก็มิอาจทราบได แต “ไทย

โพสต” ของหมูเฮาฉบับวันวาน ไดหยิบเอามาเปนขาว เปน

คราว ซึ่งออกจะใหสาระและประโยชนมิใชนอย เพราะไมใช

แตเฉพาะประเทศไทย สังคมไทยเทานั้น แตอาจเรียกไดวา...

สังคมโลกทั้งโลกนั่นแหละ ที่ตางก็ถูก “ครอบงํา” ดวยแนวคิด

และทัศนคติแบบฝรั่ง มานับเปนรอยๆ ปเอาเลยก็วาได ไมวาใน

แงวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมตางๆ ไปจนถึงระบบการศึกษา 

เศรษฐกิจ ระบบการเมือง-การปกครอง ชนิดยิ่งสามารถลอก

เลียนแบบใหเหมือนฝรั่ง คลายฝรั่ง ยิ่งขึ้นไปเทาไหร ยิ่งเปน

อะไรที่ “หรอยจังฮู” ยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

โดยอาจไมถึงกับมากมายซักเทาไหรนัก...ท่ีพยายามนึก

ในใจ คิดในใจ ตระหนักในความรูสึก เหมือนดังที่ลนเกลาฯ 

รัชกาลที่ 5 ทานทรงมีพระราชดํารัสแนะนําตอบรรดานักเรียน

ไทยในตางประเทศ หรือบรรดา “นักเรียนนอก” เม� อนมนาน 

กาเลมาแลว ตามที “ดอกเตอร ไซรรงค” ทานไดหยิบยกมา

อางอิง ประมาณวา “ใหพึงนึกในใจ...วาเราไมไดมาเรียนเพ� อ

ที่จะเปนฝรั่ง แตเรามาเรียนเพ� อที่จะเปนคนไทยที่รูเสมอฝรั่ง” 

อะไรทํานองนั้น ความพยายามแหลงฝรั่ง คิดอยางฝรั่ง หรือ

ทําอะไรตอมิอะไรใหเหมือนฝรั่ง คลายฝรั่ง ใหมากๆ เขาไว จึง

กลับกลายเปนความโกเก ความเท หรือกระทั่งนํามาซึ่งความ

ยิ่งใหญ เกรียงไกร ระดับอาจถือเปน “มาตรฐานแหงความถูก

ตอง” เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!

เรียกวา...ไมวาจะเปนนักรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคม 

ศาสตร ประวัติศาสตร ฯลฯ หรืออะไรศาสตรๆ  ก็แลวแต ถาหาก

สามารถลอกเลียนแบบ หรือสามารถ “กอบป” ฝร่ังในแตละเร� อง 

แตละกรณี แลวเอามา “ยัดใส” ไวในสังคมไทย ในหมูประชาชน

คนไทย ไมวาในรัฐธรรรมนูญ ในกรรมวิธีแกปญหาทางเศรษฐกิจ ใน

ระบบการศึกษา หรือในความคิด-ความอานทางสังคม จนทําใหเด็ก

ไทยจํานวนมิใชนอย แทบลืมเลือนวันสําคัญๆ ของสังคม ไมวาวัน

เขาพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ หันไปช� นชม ยินดี กับ “วันวาเลน

ตีน” กันไปเปนแถบๆ หรือทําใหไมวาจะเปน “นักเรียนนอก” ประ

เภทออกซะฝง ออกซะฟอรด หรือ “นักเรียนไทย” ท่ีตองรํ่าเรียนจาก

ครูบาอาจารยซ่ึงจบจากเมืองนอก ตางกลายไปเปนผูท่ีมีทัศนคติแบบ

ท่ี “ดอกเตอร” ทางเศรษฐศาสตรอีกรายหน่ึง คือ “ดร.ฌรงค เพ็ชร

ประเสริฐ” คนใตท่ีแหลงฝร่ังไดแคลวคลองพอๆ กับ “ดอกเตอร ไซร

รงค” เชนกัน ทานไดใหคํานิยามเอาไววา คือผูท่ีมี “ทัศนะทาส” หรือ 

“โคโลเนียน เมนทาลิต้ี” อะไรประมาณน้ัน...

การยัดเยียด “ความเปนฝรั่ง” ไวในสวนตางๆ ของสังคม

ไทย...วาไปแลวคงไมตางไปจากความพยายาม “ตัดเทาใหเขา

กับเกือก” ทํานองนั้น คือแทนที่จะตัด “เกือก” ใหเขากับ “เทา” 

แตกลับพยายามบีบ พยายามรัด พยายามเจียนโน�น เจียนนี่ จน

บรรดา “ความเปนไทย” อันเปนสิ่งที่ “ฝรั่ง” จํานวนมิใชนอย ต� น

ตะลึง พรึงเพริด ช� นใจ ประทับใจ ตอน้ําใจ-ไมตรี ตอความโอบออม 

เอื้อเฟอ ความกรุณา-ปรานี ความเห็นอก-เห็นใจในเพ� อนมนุษยไม

วาชาติไหน เผาพันธุ ไหนก็แลวแต มันเลยหดๆ หายๆ แทบไมเหลือ

ติดสังคมยิ่งเขาไปทุกที มิหนําซ้ําอาจถูกแทนที่ดวยความหยาบ

ความกระดาง ความเห็นแกตัว หรือความเปนตัวกู-ของกู กอน

คอยๆ วิวัฒนาการไปเปนความถอย ความทราม ความไมนับญาติ

นับมิตร ความไมคิดจะนับถือครูบาอาจารย ไมรูจักความกตัญู-

กตเวที ไปจนไมรู “กาละ-เทศะ” ฯลฯ กันจนได...

อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยกลายเปนตัวกอใหเกิด “ปญหา” ไม

ว
วาในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ยิ่งเขาไปทุกที ชนิด

ไมใชแตเฉพาะประเทศไทย สังคมไทยเทาน้ัน แตทั่วทั้งโลก

น่ันแหละ...ที่ความพยายามทําอะไรใหเหมือนฝรั่ง คลายฝรั่ง 

กลายเปนตัว “สรางปญหา” ใหกับสังคมนั้นๆ ทําให “ความ

เห็นแกตัว” แพรระบาดไปทั่วทั้งโลกมานับเปนศตวรรษๆ อยาง

เชนครั้งที่เกิดการปฏิวัติโคนลมประเทศโบร่ํา-โบราณ อยาง

ประเทศอิหราน โดยผูนําทางศาสนา ที่ถูกเรียกขานกันในนาม

ทาน “อยาตอลเลาะห โคมัยนี” อดีตประมุขทางจิตวิญญาณ

รายนี้ ทานก็ฟนธง ฟนเฟรม เอาไวอยางชัดเจน วาไมใชเฉพาะ 

“ปญหาของอิหราน” เทาน้ัน แตของโลกทั้งโลก ไมวาโลก

สังคมนิยม หรือทุนนิยมก็ตามที ลวนมีที่มาจากความพยายาม

ทําอะไรใหเหมือนฝรั่ง คลายฝรั่ง เขาไวนั่นแหละเปนหลัก 

จนทานอดไมไดตองเขียนจดหมายไปชี้แนะ ชี้นํา อดีตผูนํา

ประเทศโซเวียตรัสเซีย ดวยตัวเอง กันถึงที่...

ไมตางอะไรไปจากอภิมหาพระ อยาง “ทานพุทธทาส

ภิกขุ” ของหมูเฮานั่นแหละ ที่พรอมจะฟนธง ฟนเฟรม เอาไว

เชนเดียวกันวา “การศึกษาแบบฝรั่ง” คือการศึกษาแบบ “หมา

หางดวน” เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! แมแตสิ่งที่ดูสูงสง วิเศษวิโส ใน

สายตาฝรั่ง ที่เรียกขานกันในนาม “เสรีภาพ” (แบบฝรั่ง) ทาน

ยังถือเปนสิ่งที่ขัดแยงกับคุณลักษณะทางสังคมของชาวไทย

และชาวตะวันออก แบบชนิดมิบังอาจมิบังควรนํามาลอกเลียน

แบบใดๆ โดยเด็ดขาด แตก็นั่นแหละ...ภายใต “ทัศนะทาส” ที่

ครอบงําสังคมไทยมานานแลว การยอนกลับไปแกปญหาตางๆ 

มันจึงตองใชเวลา ใชความพยายามชนิดเปนรุนๆ เปนเจเนอ

เรช่ันๆ เอาเลยก็ไมแน� และคงหนีไมพนตองอาศัยสิ่งที่ยังคง

หลงเหลืออยูในวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมทางสังคม ฯลฯ 

รวมทั้งตองอาศัยคําช้ีแนะ ช้ีนํา ของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 

นั่นเอง เปนตัวสรรคสราง “เครือขายปองกันทางสังคม” ขึ้น

มาใหมใหจงได...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Peter Howard”... “We 

have become industrial and technical giants but we 

have remained moral and spiritual pigmies. – คนในยุค

ปจจุบันไดกลายเปนยักษ ใหญทางอุตสาหกรรมและวิชาการ

ดานเทคนิค แตในทางจริยธรรมแลว เรายังเปนไดแค...คน

แคระ!!!”
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3บทความ-ในประเทศ

มคิด เชื้อคง นอกจากจะเป็น ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย เป็นนักอภิปรายฝีปากกล้า พร้อม 

ปะ ฉะ ดะ ฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้ง ด้านสภาเขา

ยังสวมหมวกอีกหลายใบ ที่ต้องทำาหน้าที่ทั้งรองประธาน

กรรมาธิการการปกครอง ในสภาผู้แทนราษฎร กับรอง

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน)  

ด้วยบทบาทกรรมาธิการการปกครอง ทำาให้ต้อง

เกี่ยวพัน การชุมนุม และการใช้อำานาจหน้าที่ของเจ้า

หน้าที่ด้วย โดยเฉพาะการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาที่ก็

อยู่ไม่ห่าง แม้จะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่ก็เฝ้าติดตาม

ข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด

หากเห็นว่ากลุ่มผู้

ชุมนุมอาจโดนเจ้าหน้าที่

กระทำาเกินกว่าเหตุ  เขา

จะใช้ช่องทาง กมธ.การ

ปกครองออกมาเทกแอก

ชันบ่อยครั้ง อย่างกรณีการ

ชุมนุมเมื่อ 14 พ.ย. ที่เกิด

เหตุการณ์หนึ่งในผู้ชุมนุม

ถูกยิงเข้าบริเวณลำาตัว เจ้า

ตัวรับเรื่องราวจากผู้มาร้อง

เรียนเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. 

พร้อมกับส่ ง เทียบเชิญ 

ผบ.ตร., ผบช.น., เจ้าหน้าที่

ระดับสูงที่ทำาหน้าที่ควบคุมฝูงชนมาให้ข้อมูล 

ทว่า ผบช.น.ส่งฝ่ายกฎหมายมาชี้แจง ที่อาจจะยังได้

ข้อมูลไม่เคลียร์ไม่กระจ่าง 

“สมคิด” พร้อมด้วย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิก

พรรคเพื่อไทย จึงได้พาผู้ชุมนุมที่ถูกกระสุนยิงเข้าบริเวณ

ลำาตัว ออกมาแถลงข่าว พร้อมกับส่งข้อเรียกร้องเพิ่มเติม

อีกว่า 

“กมธ.การปกครองหวังว่า ก็อยากให้ท่าน ผบช.น. 

หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติท่ีควบคุมฝูงชนเมื่อวันท่ี 14 

พ.ย. ได้เข้ามาพูดคุยกับ กมธ. ขอยืนยันจะไม่มีฝ่ายไหน

ใช้อารมณ์ เราหวังจะให้มีการพูดคุยอย่างมีเหตุมีผล เพื่อ

มาหาทางออกร่วมกัน” 

สมคิดส่งสารไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และหวัง

เป็นอย่างยิ่งรอบหน้าจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงมาให้ข้อมูล 

มาร่วมพูดคุยหาทางออกด้วยกัน. 

ม้าไม้  

     

อยากให้มาพูดคุย

ส

กสทช.จ่อสอบ2บิ๊กมือถือดีลธุรกิจ

‘แอมเนสตี้’ ปกป้องสิทธิใคร?

สมคิด เชื้อคง

อ้พวกนี้..... 

มันรู้ว่าคนไทย “กลัวฝรั่ง”

มันจึงใช้แบรนด์ ยูเอ็น มั่ง ฮิวแมนไรต์ มั่ง แอมเนสตี้่ 

มั่ง ยูเอ็นเอชซีอาร์ มั่ง เอ็นจีโอ มั่ง 

ข่มขู่-คุกคามเราในแทบทุกเรื่อง ที่พวกมันคือจักรวรรดิ

อำานาจตะวันตก “สหรัฐฯ-ยุโรป” ต้องการ แล้วไทยเราไม่ยอม

เป็นประเทศบริวารให้กับมัน!

สดๆ ร้อนๆ......

“UNHCR ประณามไทย ส่งตัวผู้ลี้ภัยฝ่ายค้านให้กัมพูชา”

เป็นเจ้า-เป็นนายประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่...หือ? 

แจกแจงมาให้ครบประเด็นซิ เป็นผู้ลี้ภัยเข้ากฎเกณฑ์ตาม

กฎหมาย หรือที่ส่งตัวกลับไป นั่นเพราะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง?

เอาให้แน่ อย่าถืออำานาจพูดแบบ “กู-หมาป่า มึง-ลูกแกะ”

ถ้าลี้ภัยจริง เขาก็ต้องไปหา UNHCR คุ้มครองแล้วซี จะ

โด่ๆ เข้ามาให้ถูกจับส่งตัวได้อย่างไร?

UNHCR น่ะ พฤติกรรมทุกวันนี้ ไม่ใช่ช่วยผู้ลี้ภัยตามหลัก

การสหประชาชาติแล้วล่ะ

มันหนักไปทาง “พิทักษ์ โจร” ที่ฝ่ายตะวันตกหนุนหลัง

ให้ “หนีคดี” ไปซุกที่โน่น-ที่นี่ ลักษณะ “รู้เห็นเป็นใจ” มากกว่า

กี่คนล่ะ ที่ UNHCR ช่วยพวกแดงระบอบทักษิณให้หนี

คดีอาญาไปอยู่นอกประเทศนั่นน่ะ?

เห็นคลั่กอยู่ทั้งที่เขมร ที่สหรัฐฯ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ก็มี 

มันใช่โทษการเมืองซะที่ไหนล่ะพวกนั้่น

มันโทษอาญาทั้งนั้น....

ไม่ว่าคดี “เผาบ้าน-เผาเมือง” คดี “ล้มล้างการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

เพราะรู้เห็นเป็นใจกันใช่มั้ยล่ะ?

จึงยกโจร “พวกเดียวกัน” เป็นผู้ลี้ภัยการเมือง แล้ว

องค์กรโจรโลกก็อ้างความชอบธรรมลวงโลกว่า “ประเทศไทย

คุกคามสิทธิมนุษยชน”

“โลโก้ลวงโลก” พวกนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่ขลังแล้ว ไปซ่าที่ไหน 

เขาก็ถุยใส่หน้า หรือไม่ก็ไล่ให้ออกจากประเทศเขา เหมือนไล่

หมู-ไล่หมา

มันก็ดีแต่เบ่งกล้ามใส่ประเทศเล็กๆ

“สหรัฐฯ-ยุโรป” ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศตัว

เองและประเทศอื่นๆ เขาด่ากันขรมทั้งโลก

แล้ว ยูเอ็น, ฮิวแมนไรต์, แอมเนสตี้, ยูเอ็นเอชซีอาร์, 

เอ็นจีโอ เหล่านี้ เคยมีน้ำายาไปประณามสหรัฐฯ-ยุโรปบ้างมั้ย?

ใช่

คุณบอกว่า หน้าที่พวกคุณคือ “ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับ

คนที่ถูกละเมิดใช่มั้ย?”

ใช่

ในเมื่อใช่ แต่พระมหากษัตริย์ นายกฯ คนเห็นต่างกับสามนิ้ว 

คนสามเหลี่ยมดินแดง ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปีๆ 

ทำาไม “แอมเนสตี้” จึงไม่ออกมาปกป้องเลยแม้แต่สักครั้ง

เดียว?

ขณะเดียวกัน พวกสามน้ิวล้มเจ้า ทั้งละเมิด ทั้งคุกคาม 

สถาบัน  สังคม บุคคล ถึงข้ันก่อจลาจล ลักษณะบ่อนทำาลาย

ประเทศ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าระงับ-ยับยั้ง จับกุมผู้ทำาผิดเข้าสู่

กระบวนการตามกฎหมาย

“แอมเนสตี้” แจ๋นออกมาทันที!

แจ๋นออกมากู่ก้องฟ้องโลก “ปกป้องสิทธิมนุษยชน” ให้ โจร 

ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น 

แบบนี้ คือ ความเป็นกลาง, อิสระ, โปร่งใส, ทุกคนเท่าเทียม

กัน ของ “แอมเนสตี้” หรือ?

หรือ....

แอมเนสตี้ เน้ือแท้ ถือหาง-เลือกข้าง-ดำาทึบ ในความเป็น 

“องค์กรเครือข่าย” ของขบวนการสามนิ้วล่มชาติ-ล้มสถาบัน?

คุณอวดอ้าง “ไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง หรือลัทธิ

ใดๆ”

ไปดูเว็บคุณซิ ถ้าไม่พะโลโก้ “แอมเนสตี้” ดูแต่ภาพกิจกรรม

และเนื้อหาที่เผยแพร่

นี่มันเว็บ “องค์กรเครือข่าย” สามนิ้วสุมหัวล้มเจ้าชัดๆ!

และนี่....

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยในคำาปราศรัย “อานนท์-รุ้ง-

ไมค์” เมื่อ ๑๐ พฤศจิกา เสร็จปุ๊บ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงปั๊บ แถลงด้วยทัศนคติ

พิษในทางบิดข้อเท็จจริง โดยพาดหัวเรื่องว่า

ประเทศไทย:คำ�วินิจฉัยของศ�ลเป็นสัญญ�ณอันตร�ยต่อ

เสรีภ�พในก�รแสดงออก

ก�รเรียกร้องของนักกิจกรรมส�มคนที่เป็นแกนนำ�ในก�ร

เคลื่อนไหวให้มีก�รปฏิรูปสถ�บันระหว่�งก�รชุมนุมเมื่อปี 2563 

เข้�ข่�ยเป็นก�รล้มล้�งก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมี

พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เอ็มเมอร์ลีน จิล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นภูมิภ�คฝ่�ยวิจัย 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่� 

แม้คำ�วินิจฉัยนี้ จะไม่มีบทลงโทษหรือค่�ปรับ แต่มีผล 

กระทบเกิดขึ้นอย่�งกว้�งขว�ง 

เป็นสัญญ�ณอันตร�ยสำ�หรับประช�ชนช�วไทยหล�ย

หมื่นคน ที่แสดงคว�มเห็นหรือวิจ�รณ์อย่�งชอบธรรมต่อบุคคล

ส�ธ�รณะหรือสถ�บัน 

ทั้งโดยก�รแสดงคว�มเห็นท�งตรงหรือแสดงคว�มเห็น

ท�งออนไลน์ ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินคดีข้อห�ร้�ยแรงต่อแกน

นำ�ทั้งส�มคนและบุคคลอื่นๆ อีกม�ก 

โดยฐ�นคว�มผิดล้มล้�งก�รปกครองนี้มีโทษจำ�คุกตลอด

ชีวิตหรือโทษประห�รชีวิต

“ถ้�คำ�วินิจฉัยนี้มีเจตน�เพื่อทำ�ให้ประช�ชนหว�ดกลัว 

และขัดขว�งพวกเข�จ�กก�รพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเหล่�นี้ ผล

ที่ออกม�จะตรงกันข้�ม 

ดังที่เห็นจ�กก�รติดแฮชแท็กอย่�งกว้�งขว�ง ก�รส่ง

ทวีต และข้อคว�มท�งโซเชียลมีเดียม�กม�ยทันทีหลังศ�ลมี

คำ�วินิจฉัย 

ประช�ชนช�วไทยกว่� 200,000 คนได้ลงน�มใน

จดหม�ยเรียกร้องให้ยกเลิกม�ตร� 112 หรือกฎหม�ยหมิ่น

ประม�ทกษัตริย์ ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย”

...................

“คำ�วินิจฉัยนี้ ฉ�ยเง�มืดหม่นท�บทับประเทศไทยที่เริ่ม

เปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจ�กน�น�ช�ติ 

นับเป็นเรื่องน่�กังข�ในเจตน�ของรัฐบ�ลไทยที่แสดง

ท่�ทีต้อนรับนักท่องเที่ยวต�่งช�ติให้ม�พักผ่อนในประเทศ แต่

กลับจำ�กัดและกดขี่สิทธิของคนไทยเอง” 

.......................

เหล่านี้ แอมเนสตี้หยิบบางส่วนในคำาวินิจฉัยมายำาให้คน

ท่ีไม่ได้ศึกษาคำาวินิจฉัยถ่องแท้เข้าใจผิด ด้วยประสงค์ร้ายต่อ

สถาบันศาลและการเมืองไทยโดยตรง

แค่คำาว่า.........

“คำ�วินิจฉัยของศ�ลเป็นสัญญ�ณอันตร�ยต่อเสรีภ�พใน

ก�รแสดงออก”

“คำ�วินิจฉัยนี้ ฉ�ยเง�มืดหม่นท�บทับประเทศไทยที่เริ่ม

เปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจ�กน�น�ช�ติ”

มันก็ประจาน “สันดานแท้” แล้วว่า สิทธิมนุษยชนที่

แอมเนสตี้ป้องกันนั้่น

เฉพาะ “สิทธิมนุษยชนโจร” ล่มชาติ/ล้มสถาบันเท่านั้น!

ก็ไม่มี ปากไม่ว่าง 

เพราะ “คาบส้นตีน” ไอ้กันและจักรวรรดิยุโรปอยู่!

แอมเนสตี้ ประเทศไทย เหมือนกัน หลังรณรงค์ โลกให้มา

กระทืบไทย แต่พอถูกคนไทยไล่กระทืบกลับเข้ามั่ง 

เมื่อวาน เฟซบุ๊ก Amnesty International Thailand ของ

แอมเนสตี้ โพสต์พิโอด-พิโอย ด้วยข้อความเหล่านี้

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงทำ�หน้�ที่เป็นนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลที่ถูกละเมิด 

เพร�ะเร�มีคว�มเชื่อมั่นว่� มนุษย์ทุกคนเกิดม�ล้วนมีคว�ม

เท่�เทียม ไม่ควรมีใครถูกกดให้ต่ำ�ลง

เป็นองค์กรที่รณรงค์ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดย

ไม่ฝักใฝ่อุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง หรือลัทธิใดๆ 

ในโลกที่เต็มไปด้วยก�รตักตวงผลประโยชน์ท�งธุรกิจและ

ก�รเมือง  แอมเนสตี้ยึดมั่นในคว�มเป็นกล�ง อิสระ และโปร่งใส 

คุณบอก....

-ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลที่ถูกละเมิด

-ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีใครถูกกดให้ต่ำาลง

-ไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง หรือลัทธิใดๆ 

-ยึดมั่นในความเป็นกลาง อิสระ และโปร่งใส 

เอาล่ะ ผมจะถามให้คุณตอบนะ....

พระมหากษัตริย์ก็ดี นายกฯ ก็ดี คนที่เห็นต่างกับพวกสาม

นิ้วล้มเจ้าก็ดี ชาวบ้านที่สามเหลี่ยมดินแดงก็ดี มี “สิทธิมนุษย

ชน” ด้วยใช่มั้ย?

ใช่

“เท่าเทียมกัน” ตามหลักประชาธิปไตยว่าด้วยความเสมอ

ภาคใช่มั้ย?

ไ

นายไตรรัตน์ระบุด้วย

ว่า อย่างไรก็ตามได้กำาชับให้ทั้ง

สองบริษัทต้องรักษาสัญญาและ

คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ ใช้

บริการของตนเองให้เป็นไปเช่น

เดิมในระหว่างที่กำาลังดำาเนิน

การเพื่อควบรวมกิจการ โดย 

กสทช.จะมีการติดตามตรวจ

สอบการเจรจาการควบรวม

กิจการและการให้บริการของทั้ง

สองบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง

จะพิจารณากำาหนดมาตรการ

กำากับดูแลท่ีจำาเป็นเพื่อป้องกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้

บริการและตลาดโทรคมนาคมท่ี

เกี่ยวข้องต่อไป

“ประชาชนผู้ใช้บริการ

ของ TRUE และ DTAC ยังคงใช้

บริการได้เหมือนเดิม สำานักงาน 

กสทช.จะคอยตรวจสอบคุณภาพ

การบริการของทั้งสองค่าย 

สำาหรับการควบรวมกิจการของ

ทั้งสองบริษัท กสทช.จะคอย

ติดตามและตรวจสอบอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชน” 

นายไตรรัตน์ระบุ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า กสทช.

ต้องดูแลและกำาหนดเงื่อนไขการ

ให้บริการไม่ให้มีอำานาจเหนือ

ตลาด หรือเอาเปรียบผู้บริโภค 

ซึ่งตามระเบียบแล้วทั้ง 2 บริษัท

ต้องแจ้งให้ กสทช.ทราบก่อน

การควบรวมบริษัท 90 วัน แต่

สำานักงาน กสทช.แจ้งว่า กสทช.

ไม่สามารถยับยั้งการควบรวม

บริษัทได้

ทั้ ง นี้  เ ค รื อ เ จ ริ ญ

โภคภัณฑ์ (ซี.พี.) บริษัทแม่กลุ่ม

ทรู และกลุ่มเทเลนอร์ บริษัท

แม่ของดีแทค จะมีการลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU-Memorandum of  Un-

derstanding) ทางธุรกิจระหว่าง

กัน โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ว่า

ทั้งคู่จะควบรวมธุรกิจโทรศัพท์

มือถือเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำาให้

กลายเป็นผู้ ให้บริการที่มีส่วน

แบ่งตลาดมากเป็นอันดับหนึ่ง

ในประเทศไทย ด้วยฐานลูกค้า

มากกว่า 51 ล้านเลขหมาย. 

สระแก้ว • จากกรณีที่คนไทย

ถูกหลอกลวงและบังคับให้ไป

ทำางานผิดกฎหมายในประเทศ

กัมพูชา และได้ร้องขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยราชการไทย 

ล่าสุด พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง ผบ.ตร.พร้อมคณะ ได้เดิน

ทางไปกลางสะพานมิตรภาพ

ไทย-กัมพูชา เพื่อรับการส่งมอบ

ผู้เสียหายทั้ง 103 คน โดยมี 

พล.ต.ท.ยี เพียลี รองอธิบดีกรม

ตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาเป็น

หัวหน้าคณะ โดยรอง ผบ.ตร.

ได้กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่

จากรัฐบาลกัมพูชา 

ทั้งนี้ พบว่าขบวนการดัง

กล่าวมีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้า 

เคลื่อนไหวอยู่ที่ จ.โพธิสัตว์ ตรง

ข้ามเกาะกง โดยพฤติการณ์ 

จะมีการลงโฆษณาผ่านโซ

เชียล หลอกลวงว่ามีงานให้

ค่าตอบแทนสูง จนมีผู้หลง

เชื่อและสุดท้ายโดนบังคับให้

ทำาแก๊งคอลเซ็นเตอร์, แก๊ง 

SMS หลอกลวง, เว็บไซด์รับ

พนันผิดกฎหมาย และมีการ

ทำาร้ายร่างกายด้วย จนกระทั่ง

เมื่อวันที่  23 พ.ย. เจ้าหน้าที่ 

สห.จ.โพธิสัตว์ ได้บุกทลาย

บริษัทเถื่อนดังกล่าว.

ก้นร้อน!ป้องซื้อไอโฟน

‘กล้า’เสียดายภาษีปชช.
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันพุธ 

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการ

ประจำา กล่าวถึงกรณีสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(สลน.) เผยแพร่สัญญาซ้ือขาย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ย่ีห้อแอปเปิล 

รุ่นไอโฟน 12 จำานวน 111 

เครื่อง ราคารวม 2,681,355 

บาท ว่ากระบวนการจัดซ้ือจัด

จ้างโทรศัพท์เคลื่อนท่ีดังกล่าว

ของ สลน.ถือเป็นการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์เช่นเดียวกับการจัด

ซ้ือคอมพิวเตอร์ ทุกคนทราบดี

ว่าจะมีอายุการใช้งาน ปัจจุบัน

โทรศัพท์ไอโฟน 7 ท่ีใช้อยู่น้ัน

มีอายุเกิน 4 ปีแล้ว เจ้าหน้าท่ี

ส่วนใหญ่ท่ีใช้คือเจ้าหน้าท่ี

ระดับปฏิบัติงาน เพื่อประสาน

งานส่งข่าวให้สื่อมวลชน

น.ส.นัทรียากล่าวต่อว่า 

และในจำานวน 111 เคร่ือง

น้ัน  ได้นำาไปให้เจ้าหน้าท่ี

ระดับปฏิบัติการเพ่ือใช้งาน

กว่า 80 เครื่อง เช่น  ประสาน

งานวิปรัฐบาล ประสานงานกับ 

ส.ส.จำานวนมาก และไอโฟน  7 

ท่ีใช้ในปัจจุบันก็มีสภาพชำารุด 

ขอให้เข้าใจว่าครุภัณฑ์ท่ี สลน.

ต้ังงบข้ึนมาเพื่อดำาเนินงานขอ

งบจากสภาในหมวดครุภัณฑ์ 

ถือเป็นความจำาเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ี

จะต้องใช้ โดยเฉพาะในโลก

ดิจิทัลปัจจุบัน

“ส่วนอีก 23 เครื่อง

นั้นแจกจ่ายให้ผู้ ใหญ่ที่เข้า

มาทำางาน  อย่างข้าราชการ

การเมือง เช่น  นายกรัฐมนตรี 

คณะโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี แต่หลายคนก็ไม่ได้

รับ นายกฯ ก็ไม่ได้รับ โดย

ให้เหตุผลว่าให้นำาไปให้ทาง

ราชการ ให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้กัน 

ส่วนเรื่องที่ว่านำางบประมาณ

ของรัฐไปซื้อ ขอยืนยันไม่ว่า

จะเป็นการจัดซื้อยี่ห้อใด ได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ มีการ

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

แล้วว่าอยากได้ โทรศัพท์ยี่ห้อ

ใดและรุ่นไหน” น.ส.นัทรียา

กล่าว 

ด้านนายแสนยากรณ์ 

สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า  

กล่าวว่า บุคคลท่ีจะได้โทรศัพท์

ส่วนใหญ่กลับเป็นระดับผู้

อำานวยการ อธิบดี ข้าราชการ

การเมือง ไปจนถึงรัฐมนตรี มี

เงินเดือนสูง มีโทรศัพท์มือถือ

ใช้กันอยู่แล้วทุกคน รัฐมนตรี

และข้าราชการการเมืองทุก

คนก็ควรจะประกาศไม่รับ

โทรศัพท์เช่นเดียวกับนายก

รัฐมนตรี และหาทางลด

จำานวนการจัดซ้ือให้เหลือเท่า

ท่ีจำาเป็น

“แต่ละคนเงินเดือนสูงๆ 

ท้ังน้ัน โดยเฉพาะข้าราชการ

การเมือง อย่างรองโฆษกฯ, 

โฆษกรัฐบาล เ งินเดือน 

49,210- 57,250 บาท ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรี, ท่ีปรึกษานายก

รัฐมนตรี เงินเดือน 57,250-

72,660 บาท รองเลขาธิการ, 

เลขาธิการนายกฯ  เงินเดือน 

70,620-81,700 บาท รัฐมนตรี, 

นายกรัฐมนตรี เงินเดือน 

113,560-125,590 บาท และ

หลายคนน่าจะมี iPhone  13 

กันอยู่แล้ว นึกแล้วเสียดายงบ

ประมาณท่ีมาจากภาษีประชา

ชนจริงๆ” นายแสนยากรณ์

กล่าว

โฆษกพรรคกล้ากล่าว

อีกว่า เป็นบทเรียนให้สังคม

เห็นว่า ยังมีการจัดซ้ือท่ีเกิน

กว่าความจำาเป็นในหน่วย

งานรัฐบาล  ประชาชนรู้สึก

ไม่สบายใจท่ีงบประมาณซ่ึงมี

ท่ีมาจากภาษีประชาชนถูกใช้

ไปอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า.

รับคนไทยเหยื่อบริษัทเถื่อนเขมร

เมื่อวันพุธ นายไตรรัตน์ 

วิริยะศิริกุล รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ  

กสทช.) เผยว่า กสทช.รับทราบ

ข้อมูลจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน) (TRUE) และ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิ

เคชั่น จำากัด (มหาชน) (DTAC) 

ที่เข้ามาชี้แจงกรณีข่าวเครือ

เจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มเทเล 

นอร์ประกาศการพิจารณาสร้าง

ความร่วมมืออย่างเท่าเทียม

กัน (Equal  Partnership) โดย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน)  (TRUE) และบริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำากัด  (มหาชน) (DTAC) จะ

มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และ

จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ โดยการ

ควบรวมกิจการระหว่างทั้งสอง

บริษัท  เนื่องจาก กสทช.เห็นว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญที่อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ

ผู้ใช้บริการ

นายไตรรัตน์กล่าวว่า 

TRUE และ DTAC ให้ข้อมูล

ไปในทางเดียวกันว่า การปรับ

โครงสร้างธุรกิจร่วมกันในครั้ง

นี้  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา

และพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะ

สม ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ

โดยการควบรวมกิจการเข้าด้วย

กัน  โดยจะเริ่มต้นการดำาเนิน

การด้วยกระบวนการ due 

diligence  และจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการควบรวมกิจการในแต่ละ

ขั้นตอนต่อไป โดยจะแจ้งความ

คืบหน้าในการดำาเนินการต่อ

สำานักงาน กสทช.ให้ทราบเป็น

กรุงเทพฯ • กสทช.ชี้ควบรวมยักษ์ใหญ่ธุรกิจ “ทรู-ดีแทค” อาจส่ง

ผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จ่อส่งหนังให้ชี้แจงเหตุผลความจำาเป็น

ควบรวมกิจการ ยันเกาะติดตามตรวจสอบใกล้ชิด 

เครือข่ายประชาชน 10 เครือข่าย นำารายชื่อประชาชน 12,116 รายชื่อ ท่ีสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. … ฉบับภาคประชาชน เดินทางมาท่ีรัฐสภา เพื่อเสนอต่อนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ระยะ ๆ  และในระหว่างนี้ทั้งสอง

บริษัทยังคงมีการบริหารงานที่

แยกออกจากกันตามปกติ และ

ให้บริการกับลูกค้าของแต่ละ

บริษัทตามปกติเช่นเดิม

“ทั้งนี้  กสทช.จะได้มี

หนังสือแจ้งให้ทั้งสองบริษัท

ชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นใน

การควบรวมกิจการ รูปแบบ

การดำาเนินการ รายละเอียด

และกำาหนดเวลาตามแผนการ

ดำาเนินการในการควบรวม

กิจการ ตลอดจนผลกระทบ

และแนวทางเยียวยาผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึนทั้งต่อผู้ ใช้บริการ

และตลาดที่เกี่ยวข้อง อย่าง

เป็นทางการ พร้อมท้ังให้แจ้ง

ความคืบหน้าในการดำาเนินการ

ต่อ กสทช.ให้ทราบเป็นระยะๆ 

เพื่อให้ กสทช.นำามาประกอบ

การพิจารณากำาหนดมาตรการ

กำากับดูแลให้เป็นไปด้วยความ

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับการดำาเนินธุรกิจต่อไป” นาย

ไตรรัตน์กล่าว 



ร่ึงปหลังท่ีผานมาเร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนเดือน                                                               

Pride Month (เดือนแหงการเฉลิมฉลองความหลาก

หลายทางเพศ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคเอกชน                                                                                 

หลากภาคสวนสงเสริมทํา Campaign ทําการตลาดเพ� อแสดงจุด 

ยืน สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ หรือกลุม LGBTQIN+ 

ในประเทศไทยเองก็ไดเห็นปรากฏการณตางๆ อยางเชน ศูนย                                                                                   

การคาสามยานมิตรทาวน นําสีรุงมาประดับทางเดินเขาศูนยการ 

คา นิตยสาร Vogue Thailand นํานางแบบผูหญิงขามเพศมาขึ้น

ปกพรอมกันถึง 5 คน และอีกหลากหลายส� อที่นําเสนอขาวเก่ียว

กับความเทาเทียม ประเด็นสําคัญความเทาเทียมจะไมใชแคความ

เทาเทียมทางเพศ แตรวมถึงในทุกๆ มิติ เพราะความเทาเทียมไมใช

แคมิติทางสังคม แตรวมถึงดานเศรษฐกิจดวย ซ่ึงเดือนพฤศจิกายน

น้ี ท่ีมีเหตุการณหลายเหตุการณ ท่ีน�าหยิบยกข้ึนมาพูดถึง

เริ่มดวยเม� อตนเดือนจาก #คลับเฮาสtoxic ซึ่งเม� อมาลอง

วิเคราะหดูจะเห็นไดวา จุดเริ่มตนของแฮชแท็กดังกลาวเกิดจาก

หองสนทนาใน Clubhouse ที่มีการวิพากษความแตกตางของ

บุคคลอ� นๆ จากเร� องความแตกตางทางเชื้อชาติ เพศ ความหลาก

หลายทางเพศ สถานะ วัฒนธรรมการกิน รสนิยมในอาหาร การ

ใชชีวิต ไปจนถึงภูมิลําเนา จะเห็นไดวาผูสนทนาพยายามที่จะยัด 

เยียดความคิดและความเช� อตามบรรทัดฐานของตนเองที่มีตอคน

ภาคอีสาน ภาคใต ใหมีความเปนอ� น มองพี่นองคนอีสาน คนใต

ใหมีความเปนชายขอบ (marginalization) พยายามยกตนเองนั้น

เหนือกวาหรือเรียกไดวาใหคุณคาตนเองมากกวาคนอ� นๆ เม� อลอง

คิดวิเคราะหจะทําใหเกิดความเขาใจยอมรับในความแตกตางของ                                                                           

คนอ� นมากขึ้น ระมัดระวังการนําเอาความคิดความเช� อของตน 

เอง บรรทัดฐานของสังคมของตนเองไปครอบหรือกํากับผูคนอ� นๆ 

และท่ีสําคัญเราตองเลิกเหยียดและเลิกการลอเลียน เลิกการแบง

ขั้วตรงขาม คือในลักษณะไมขาวก็ดํา ไมดีก็ชั่ว  

ชวงกลางเดือนรัฐบาลไทยไดนําเสนอรายงานเพ� อทบทวน

สถานการณดานสิทธิมนุษยชน หรือที่รูจักกันสั้นๆ วา UPR ซึ่ง

ยอมาจาก Universal Periodic Review กําหนดใหประเทศ

สมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดทํารายงานทบทวน

สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ เพ� อเสนอตอคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน การทบทวน

แตละรอบ จะใชเวลาประมาณ 4 ปครึ่ง โดยกลุมที่มีสิทธิสง

รายงานคือ 1.รัฐบาล 2.องคการสหประชาชาติ 3.สถาบันสิทธิ

มนุษยชนและภาคประชาสังคม 

ประเด็นหลักๆ ไดแก การปรับปรุงเร� องกฎหมายการซอม                                                                  

ทรมานหรือการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบ                                                                

สูญ การยกระดับเร� องอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 

(ILO) ฉบับที่ 189 วาดวยงานที่มีคุณคาสําหรับแรงงานทํางาน

บาน ระบบสาธารณสุขแบบถวนหนา และการชวยเหลือ รักษา 

ปองกันในภาวะวิกฤต การสงเสริมเร� องสิทธิมนุษยชนอยางครอบ 

คลุมในทุกภาคสวน การคุมครองสิทธิมนุษยชนของกลุมคนไรรัฐ 

ไรสัญชาติ โดยเฉพาะในดานการศึกษา การคุมครองทางสังคม 

การเขาถึงบริการในการจดทะเบียนแจงเกิดและทะเบียนราษฎร 

อาฆาตมาดรายตอบางส่ิงบางอยางท่ีฝงใจมาเปนเวลานาน หรือตอง

ทําตามคําส่ังหรือตามความตองการของใครท่ีอยูเหนือกวาแตแอบ

อยูในท่ีมืดหรืออาจจะตองทําตามคําส่ังของตางชาติ (มหาอํานาจ) ท่ี

ตองการทําลายอธิปไตยของชาติไทยเพ� อประโยชนบางประการของ

พวกเขา เพราะไมรูจึงตองสันนิษฐานไวหลายๆ ทาง

4) เพราะวาโดยหลักการแลว การที่เราไปเรียนหนังสือในตาง

ประเทศนั้น เราเพียงเพ� อไปแสวงหาความรูในดานตางๆ ที่ประเทศ

เหลานั้นเขามีมากกวาประเทศเรา หรือของเขากาวหนากวาที่ประ 

เทศเรามี ไมวาจะดานการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ และ

สังคม เราไปเพ� อเรียนใหเขาใจ นําสิ่งที่เขาใจมาประยุกตใชกับประ 

เทศของเราเทาที่พอเหมาะพอสม เพ� อใหประเทศของเรามีทิศทาง

ในการพัฒนาที่ดีขึ้นเพียงเทานั้น

ผมเองเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษหลังจากที่จบปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว เรียกวาเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษตอน

อายุ 21 ป โดย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตรใน

ขณะนั้นไดจางครูฝรั่งจากสถาบัน AUA มาสอนพวกเรา 10 คนที่

เปนอาจารยผูชวย เพ� อเตรียมพรอมดานภาษาอังกฤษกอนจะถูกสง

ไปศึกษาตอในตางประเทศดวยการสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟล

เลอร หลังจากเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA ไดประมาณ 1 ป ตัวผม

เองถูกมูลนิธิดังกลาวสงใหไปเรียนปริญญาโทในโครงการปริญญา

โทที่มูลนิธิไดจัดตั้งไวที่มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ซึ่งเปนโครงการที่ใช

ศาสตราจารยชาวอเมริกันที่มีช� อเสียงหลายทานถูกจางใหมาสอน

ในปแรกท่ีเขาเรียนผมจะไมกลาแสดงความคิดเห็นใดๆ ในช้ัน

เรียนเลย เพราะไมม่ันใจในภาษาพูดของตนเอง ตอเม� อจบปริญญา

โทแลวไดทุนตอไปทําปริญญาเอกท่ีสหรัฐอเมริกา (มหาวิทยาลัยฮาวาย) 

ภาษาพูดของผมก็แข็งแรงข้ึน (ประกอบกับเผอิญมีแฟนสาวเปนชาว                                                                                   

อเมริกันท่ีตองพูดกันทุกวัน) ผมก็เลยกลายเปนคนท่ีมีปญหากับอาจารย

ผูสอนมาก เพราะถาผมไมเห็นดวยกับท่ีอาจารยสอน ผมก็จะยกมือ

ขอแสดงความเห็นในทุกๆ เร� อง หรือถาเห็นวาอาจารยสอนไมคอย

ชัดเจน ผมก็ไมเคยปลอยใหมันผานไปเฉยๆ (คุณดํารง พุฒตาล เคยไป

เท่ียวท่ีมหาวิทยาลัยฮาวาย ไดฟงกิตติศัพทเร� องการเปนคนเจาปญหา

ในช้ันเรียนของผม ทานนํามาเขียนเลาใหคนไทยฟง ขณะน้ันผมเปน

โฆษกรัฐบาลของ พล.อ.เปรม)

แมระยะหลังเม� อผมหาเวลาวางจากงานการเมือง พอจะ

สมัครเขาไปเรียนในโครงการสั้นๆ 3 เดือนบาง 6 เดือนบาง ที่

มหาวิทยาลัยที่มีช� อเขาเปดสอน ผมก็เลือกไปเรียนทั้งที่มหาวิทยา

ลัยฮารวารด (Harvard ในสหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ 
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4 บทความ

องบอกวา “ปกลองทางการเมือง” เร่ิมดังข้ึนเร� อยๆ แลว

หลังรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ประกาศเม� อชวงค่ํา

วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน และมีผลบังคับใชในวันที่ 21 

พ.ย. เพราะตั้งแตเร่ิมตนสัปดาหก็จะเห็นความคึกคักวา                                                   

ดวยการแกไขกฎหมายลูก 2 ตัวท่ีจะตองตามมาอยางตอเน� อง ซึ่ง                                                         

“คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ กกต. ก็ไวปานกามนิตหนุม 

เม� อไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก                                                                                          

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ไปยัง กกต.จังหวัดตางๆ 

เพ� อฟงความคิดเห็นแลว ในขณะท่ี                                                   

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมืองน้ัน ก็เช� อ

วาไมเกินสัปดาหนี้น�าจะสงไปฟงดวย

เชนกัน ...• ในขณะที่รัฐบาล รวม

ถึงพรรครวมรัฐบาล และพรรคฝาย

คานก็คึกไมแพกันในการท่ีจะเสนอกฎ                                                       

หมาย 2 ฉบับประกบฉบับ ครม.หรือ                                                           

ฉบับ กกต.เองดวย ซึ่งก็ คงมาใน                                                   

รูปแบบเดียวกันกับการแกไขรัฐธรรม                                                        

นูญฉบับไอลอวนั่นแลที่จะสงเขาไป                                                          

รวดเดียว 7-8 ฉบับแลว สุดทายก็

เหลือมาแคฉบับของพรรคประชาธิ 

ปตยที่มีผลบังคับใชเม� อวันที่ 21 พ.ย.นั่นเอง ดูๆ แลวปญหาที่น�า

จะมากที่สุดในเร� อง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.คงเปน เร� อง “ไพรมารี

โหวต” เปนดานหลัก ซึ่งดูแลวไมวาจะเปนพรรคพลังประชารัฐ

ของลุงปอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หรือพรรคประชาธิปตย

ของอูดดา “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” หรือ แมแตพรรคชาติไทย

พัฒนาของ “กัญจนา ศิลปอาชา” ตางก็ไมอยากได โดยตางมอง

วาเปนปญหาในทางปฏิบัติ แตดูเหมือน “เพ� อไทย” ในบังเหียน

ของ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” กลับเห็นตางที่จะใหคงอยู แตก็ให

ทําแบบยนยอลง ซึ่งก็ตองไปลุนกันวาผลการโหวตเร� องดังกลาว

ใครจะเขาวิน ...• ที่แน�ๆ นอนมาก็คือเร� องของการคํานวณ ส.ส. 

บัญชีรายช� อ 100 คนนั้น  พรรคใหญและพรรคขนาดกลางบาง

พรรคตางมองไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะใชระบบ MMM ในการ

คํานวณเกาอี้ เพราะไมตองการ ส.ส.ปดเศษแลว ในขณะที่พรรค

กาวไกลในมือของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน” และพรรคขนาดกลาง

บางสวน รวมถึงพรรคขนาดเล็กทั้ง

หลาย ที่มีตัวตั้งตัวตีอยาง “นพ.ระ

วี มาศฉมาดล” หัวหนาพรรคพลัง

ธรรมใหมยังคงจะด้ินเฮือกสุดทาย                                                      

จะมีการรวมตัว รวมเสียงดันระบบ 

ส.ส.พึงมีและระบบ MMP ใหคงอยู                                                 

ตอไป ซ่ึงหากดูตามเน้ือหาของรัฐธรรม 

นูญที่แกไขเพิ่มเติม ตองบอกวาน�าจะ                                                       

ถึงทางตันท้ังสําหรับกาวไกลและพรรค

เล็กอยางมาก และถึงแมจะดึงดันโหวต

ก็พายแพราบคาบอยูวันยังค่ํา เพราะ

งานนี้ “พลังประชารัฐ” และ “เพ� อไทย” เห็นดีเห็นงามกันแน�นอน 

...• งานนี้หากพรรค ก.ก.และพรรคเล็กอยากใหมี ส.ส.ปดสวนคง

อยู คงตองหันไปเชียร “นพ.วรงค เดชกิจวิกรม” หัวหนาพรรค

ไทยภักดีที่ร่ําๆ วาจะย� นเร� องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก                                                                     

ไขรัฐธรรมนูญใหรีบดําเนินการ และใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน

ทางเปนคุณเทานั้น ...• ไมใชแค “รัฐธรรมนูญเพิ่มเติม” บังคับ

ใชที่ทําใหนักการเมืองรูสึกกระดี๊กระดาวาดวยการเลือกตั้งเทานั้น 

ในสวนของพรรคการเมืองเองก็เริ่มขยับ ทั้งเร� องการโยกยาย การ

สับเปลี่ยนพรรคกันอยางเมามัน รวมทั้งการประกาศสโลแกนหรือ

แนวนโยบายการหาเสียงออกมาบางแลว ที่สําคัญการขยับของ

พรรครัฐบาลที่เปนอันดับหนึ่งอยาง “พลังประชารัฐ” ในการ

ประชุมพรรคเม� อวันอังคาร ก็ยิ่งทําใหกระแสการเลือกตั้งใหมดู

เหมือนจุดไฟติดขึ้นมาทีเดียว ...• แตเม� อสองดูยุทธศาสตรหรือ

สโลแกนที่จะใชอยาง “เศรษฐกิจพัฒนา ประชาชนมีสุข ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมยั่งยืน ประเทศชาติมั่นคง” ก็บอกไดคําเดียววา                    

เชยมากจาพอคุณ เพราะดูเหมือนยุคอนาล็อกอยางไรอยางนั้น 

ไมวาจะเปนความยาวยืด รวมทั้งยัง

ไมมีสัมผัสนอกสัมผัสในในการจดจําเสีย                                       

เลย สงสัยจะตองมีการปรับแกกันให

กระชับและโดนใจมากกวานี้น�ะ “ลุง

ปอม” ...• สวนท่ีแพลมเร� องนโยบาย

ออกมาก็ตองบอกวาถือเปนนํ้าจ้ิมใน

เร� องนโยบายประชานิยมก็วาได ท้ังเร� อง

บัตรเครดิตครอบครัวละ 5 หม� นบาท 

นโยบายตําบลละ 20 ลานบาท ซ่ึงเช� อ

วาพรรคการเมืองตางๆ ก็มีนโยบายแนว                                                         

น้ีอยูในใจแลว ข้ึนอยูกับใครจะงัดออก                                                                                        

มาใชกอนเทาน้ัน และ คงปฏิเสธไมไดท่ีจะไมมีนโยบายแนวน้ี เพราะ

ไปสรางบรรทัดฐานจนเคยตัวกันหมดแลว ...• ท้ิงทายดวยขาวใน

แวดวงพระสงฆองคเจากันบาง เพราะดูเหมือนควันหลงวาดวย ปม

ปลด 3 อดีตเจาคณะจังหวัดท่ียังไมมอดดับดี เร่ิมมีการเติมเช้ือฟน

เช้ือไฟใหลุกโชนข้ึนมาเสียแลว โดยเฉพาะลาสุดถึงกับมีขาวลือสะพัด

ในสนามสอบธรรมสนามหลวงช้ันโทและเอกท่ัวประเทศ ในระหวาง

วันท่ี 21-24 พ.ย.น้ีกันเลยทีเดียว โดย พุงเปาไปท่ี “สมเด็จพระ

มหาวีรวงศ” หรือสมเด็จชิน ท่ีดํารงตําแหน�งท้ังเลขาฯ สมเด็จพระ

สังฆราช และแมกองธรรมสนามหลวง งานน้ีแมจะเปนขาวลือ แต

ถาไมมีไฟ ท่ีไหนจะมีควันเลา เผลอๆ ไปๆ มาๆ วงการผาเหลืองอาจ

แซงหนาวงการการเมืองในความรอนแรงก็เปนไดใครจะไปรู...•

สมเด็จพระมหาวีรวงศ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

นพ.ระวี มาศฉมาดล

1) รัฐธรรมนูญฉบับแกไขโดยนักการเมือง ก็ไดรับการประกาศ

ใชอยางเปนทางการไปเรียบรอยแลว (เปนรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหมี                                                                                        

การเลือกต้ังโดยใชบัตร 2 ใบ อยางท่ีรูๆ  กันอยูแลว) เราก็ตองรอ

กฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังกับกฎหมาย

วาดวยพรรคการเมือง ท้ังหมดท้ังปวง ผลของการเลือกต้ังภายใต

รัฐธรรมนูญใหมและกฎหมายลูกฉบับใหมท้ัง 2 ฉบับน้ัน จะเปน

เคร� องพิสูจนแสดงให โลกไดเห็นวา การเมืองไทยมันจะพัฒนาข้ึนหรือ

วามันจะเลวลง อันจักเปนการสะทอนใหเห็นวา นักการเมืองและ

ประชาชนผูมีและใชสิทธิเลือกต้ังในประเทศไทยมีคุณภาพสูงข้ึนหรือ

ตํ่าลง ถาเกิดเผด็จการรัฐสภาอยางท่ีเคยเกิดข้ึนหลังการใชรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 ข้ึนมาอีก ก็แสดงวาการเมืองของเรามันเลวลง กลาว

คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมสามารถกล่ันกรองเอาคนดีเขาสภา

ไดมากกวาคนไมดี ถาประชาชนเห็นแกเงินยอมขายเสียง นักการ

เมืองเห็นแกเงิน (ยอมขายตัว) มากกวาอุดมคติและผลประโยชนของ

ประชาชน การเมืองก็จะเลวลง การโกงกิน คอรรัปชัน ก็จะมีมาก

ข้ึน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะทําไดยากย่ิงข้ึน เพราะ

การเมืองช่ัวรวมกับราชการช่ัวจะเปนตัวถวงและขัดขวางความเจริญ

ในทุกๆ ดาน น่ีคือการมองในแงราย (เพราะมันเคยเกิดข้ึนมาแลว) แต

อาจจะไมเปนเชนน้ันก็ได ถาท้ังประชาชนและนักการเมืองยังจําความ

ผิดพลาดในอดีตได และไมหนาดานทําซํ้าอีก ทุกอยางอาจจะดีข้ึนก็ได 

ใครจะไปรู ก็ตองรอดูกันตอไป

2) เม� อรัฐธรรมนูญใหมฉบับแกไขโดยนักการเมือง (เพียงไมก่ี

มาตรา) ไดถูกประกาศใชบังคับแลวก็ทําใหหวนคิดถึงรางรัฐธรรมนูญ

ท่ีเสนอโดยประชาชนแสนกวาคนท่ีถูกรัฐสภาควํ่าไปเรียบรอยแลวน้ัน 

ถาสมมุติวาประเทศไทยเกิดมีรัฐธรรมนูญเชนวาน้ันข้ึนมาจริงๆ เราก็

จะมีเพียงสภาเดียวท่ีมีอํานาจเหนือองคกรอิสระและสถาบันศาลท้ัง

มวล มันก็จะเกิดความหายนะไมแตกตางจากท่ีไดวิเคราะหเอาไวใน

ขอ 1) กลาวคือ ประเทศไทยก็จะมีเผด็จการรัฐสภา การเมืองช่ัวรวม

กับราชการช่ัวก็จะกลายเปนอุปสรรคตอความเจริญของประเทศใน

ทุกๆ ทาง อาจจะหนักกวาเดิมท่ีเคยเกิดข้ึนหลัง พ.ศ.2540 เพราะการ

ซื้อสิทธิขายเสียงจะรุนแรงยิ่งกวาเดิม เน� องจากมีทุนที่โกงสะสมไว

มากกวาเดิม ลองดูในปจจุบัน เพียงแคเปนการเลือกต้ังระดับทองถ่ิน 

ยังซ้ือกันถึงเสียงละไมตํ่ากวา 1,000 บาท

เมื่อรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสคนมีเงินย่อมกล้าจะลงทุนใน

ระดับพันลานหรือหม� นลาน เพราะถามีเสียงมากพอจะจัดตั้งรัฐบาล

เองไดก็สามารถจะโกงกินไดเปนแสนๆ ลาน มันตองมีคนกลา ดาน

เสียอยาง มีปญหามะ?

3) แตที่น�าแคลงใจที่สุดอยูขอหนึ่งก็คือวา ทําไมคนไทยที่ไป

เรียนในตางประเทศที่เจริญกวาประเทศไทย เชน อเมริกา อังกฤษ 

ฝร่ังเศส จึงเกิดมีกลุมท่ีมีความคิดอยากจะลอกแบบท้ังระบบการเมือง

การปกครอง วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ของพวกฝร่ังตานํ้า

ขาวมาใชกับประเทศไทยท้ังๆ ท่ีบริบท (context) มากมายแตกตาง

กันลิบลับ พวกนักเรียนนอกเหลาน้ันคงไมใชเพราะพวกเขาเปนคน

โงไมมีสมอง คงจะตองมีสาเหตุมาจากเหตุผลอยางอ� น เชน บางคน

ขาดประสบการณจึงถูกครอบโดยคนท่ีมีอาวุโสกวา บางคนอาจจะไม                           

สามารถอานหัวใจคนไทยสวนใหญของประเทศออก เพราะสายเลือด

ความเปนนักการเมืองนักปกครองไมมีใน DNA ของพวกเขา คือ 

ธรรมชาติมิไดสรางเขามาเพ� อการน้ีก็ได หรือวามีเหตุผลอ� นๆ ท่ีเราไม

อาจเขาถึงความในใจสวนท่ีลึกท่ีสุดของเขาได เชน มาจากความรูสึก

(Cambridge ในอังกฤษ) และคณะเศรษฐศาสตร (London School 

of Economics แหงมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ)

จากการได ใชภาษาอังกฤษในการประชุมในตางประเทศใน                                                                                    

ฐานะเปนรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ภาษาพูดของผมก็ย่ิงพัฒนา

ดีมากข้ึน เม� อผมไปเรียนในโปรแกรมในมหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหงดัง

กลาวขางตน ผมก็ไมเคยปลอยใหอาจารยนําความคิดสุดโตงของพวก

เขามายัดใสในหัวผม ผมจะยกมือขอแสดงความเห็นตางๆ วาทฤษฎีท่ี

อาจารยสอนน้ันมันไมเหมาะกับประเทศดอยพัฒนาอยางประเทศไทย

เปนประการใดบาง บริบทมันแตกตางกันอยางไร โดยเฉพาะในเร� อง

ประชาธิปไตย แมจะเห็นดวยกับการเลือกต้ัง แตก็ไมเคยเห็นดวยท่ี

จะเอาระบอบของฝร่ังใดๆ มายัดใสหรือครอบลงบนประเทศไทย บอก

เขาตรงๆ วาคนไทยไมเหมือนคนของพวกเขา นักการเมืองไทยก็ไม

เหมือนนักการเมืองของพวกเขา บริบทอ� นๆ ท้ังประวัติศาสตร จารีต

ประเพณีก็ไมเหมือนกัน โดยเฉพาะคนไทยยังมีการนับถืออาวุโสตาม

หลักพุทธศาสนา ไมไดนับถือคนท่ีเงินในกระเปาของพวกเขาอยางท่ี

คนอเมริกันเขานับถือกัน แตผมก็ย้ําวาการเมืองของพวกฝรั่งที่วามี

คุณภาพในปจจุบันน้ัน ลวนแลวแตเคยผานการมีนักการเมืองท่ีดอย

คุณภาพเพราะไดตําแหน�งมาจากการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงมากอนเชนกัน 

จึงตองใหเวลาในการพัฒนาตนเองของประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย 

อยารีบยัดเยียดเนรมิต ไมมีใครทําไดในเวลาเพียงขามคืน และก็ไม

เห็นมีอาจารยคนไหนเถียงผมในเร� องน้ีวา “ไมจริง”

ผมมีหลักฐานวามีอาจารยบางคนท่ีประทับใจกับความเปนคน                    

ชางเถียงของผม เชน ศาสตราจารยมารตี ลินสกี (Prof. Marty Linsky) 

ซ่ึงอดีตเคยเปนสวนหน่ึงของคณะท่ีปรึกษาของประธานาธิบดี Bill Clinton                                                                                        

ทานเปนอาจารยสอนเร� อง “ความเปนผูนํา” โดยมีตําราของทานท่ีทาน                                                                                           

ใชสอนช� อ Leadership on the Line ทานไดกรุณามอบหนังสือท่ี

ทานเขียนใหผมเลมหน่ึงพรอมกับเขียนแสดงความรูสึกบางประการ

เอาไว ซ่ึงสามารถแปลเปนภาษาไทยไดวา “ขอมอบใหนายไตรรงค 

นักการเมืองผูทุมเทความพยายามอยางลึกซ้ึงใหกับประเทศของตน

ในการตอสูกับปญหาที่ทาทายมากมายหลายประการ แตก็ยังยึด                                      

ถือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางน�าประทับใจย่ิง                                                                                     

โดยหวังวาความเปนผูนําของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกประ 

เทศของทานอยูตอไป”

5) ที่พูดมาทั้งหมด ก็เพ� อใหเปนอุทาหรณแกคนไทยทุกคนทั้ง

ที่เคยไปเรียนในตางประเทศมาแลว (บางคนกลับมาเปนอาจารย) 

บางคนกําลังเรียนอยู และบางคนกําลังจะไปในอนาคตวา : “การ

ไปเรียนนั้นตองรูจักกลั่นกรองเฉพาะสวนที่ดี ที่เหมาะ มาใชกับประ 

เทศของเรา ไมใชคิดจะลอกแบบทั้งชุดมาครอบลงบนประเทศของ

ตน ทั้งๆ ที่บริบทตางๆ มากมายลวนแตกตางกัน”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยะมหาราช) 

ไดทรงแนะนําตักเตือนนักเรียนไทยที่ ไปเรียนเมืองนอกในยุคของ

พระองค มีความวา “...ใหพึงนึกในใจไววา เราไมไดมาเรียนจะเปน

ฝรั่ง เราเรียนเพ� อจะเปนคนไทยที่มีความรูเสมอดวยฝรั่ง” (จาก

หนังสือ “จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2458 หนา 38)

คนท่ี ไมสํานึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีมีตอ

แผนดินเกิด ก็คงจะไมสนใจและไมฟงพระราชดํารัสของพระเจา

แผนดินองคใดๆ ทั้งสิ้น แตผมฟงครับ เพราะผมเปนพวกสลิ่มดวย

ความเต็มใจครับ.

 FB : ไตรรงค สุวรรณคีรี 

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

#นักเรียนนอก(คอก)#ผูเห็นขี้ดีกวาไส

การตรวจสอบการทํางานภาคธุรกิจในเร� องสิทธิมนุษยชน และประ                

เด็นสําคัญที่พวกเราทุกคนน�ารวมจับตาคือ สิ่งตางๆ ที่รัฐบาลประ 

กาศไป และการตอบรับนโยบายตั้งแตเร� องการลดปญหาเร� องการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาความยากจนและ

ลดความเหล� อมล้ํายิ่งสถานการณ โควิด-19 เกิดขึ้นนานเพียงใด

ความเหล� อมล้ํา ยิ่งเพิ่มมากขึ้น การเขาถึงสิทธิและโอกาส

ตางๆ ของผูคนก็เชนกัน ย่ิงคนจนลงเทาไหร โอกาสในชีวิตย่ิงนอย ทั้ง

การตรวจหาโควิด-19 การรักษา ไปจนถึงการเยียวยา ที่ยังคงไวดวย

ระบบลงทะเบียน แทบจะเรียกไดวาประเทศไทยเปนประเทศแหง

การลงทะเบียน ซึ่งสวนทางกับการเขาถึงเทคโนโลยีเหลือเกิน การ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษยก็เปนเร� องที่ควรจริงจัง ปญหา

การคามนุษยของรัฐบาลไทยไมสามารถจัดการไดแบบมืออาชีพ  

เพราะตองยอมรับวาในบางกรณีมีสวนเกี่ยวของกับผูมีอํานาจ เจา

หนาที่รัฐ ยิ่งทําใหปญหาการคามนุษยถูกซุกไว ความเทาเทียมทาง

เพศการไมเลือกปฏิบัติ หลายคนอาจจะบอกวาประเทศไทยใหสิทธิ

และโอกาสแกทุกเพศอยางเทาเทียม อยากใหมองยอนไป และคอยๆ 

คิดทบทวนวาประเทศเราไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศจริงหรือ 

ในฐานะคนขามเพศและเพ� อนๆ คนที่มีความหลากหลายทางเพศใน

ประเทศไทยยังมีผูถูกเลือกปฏิบัติในทุกชวงวัยของชีวิต และแทบจะ

ในทุกโอกาสทางสังคม เชน การยอมรับจากครอบครัว การถูกกลั่น

แกลงภายในรั้วสถานศึกษา การถูกเลือกปฏิบัติจากการจางงาน การ

รับรองจากกฎหมายการรับรองเพศ (Gender Recognition Law) ก็

ยังไมปรากฏ 

ลาสุดที่ผานมาประเด็นที่ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติครั้งประวัติ 

ศาสตร วาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1448 ที่

กําหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 

โดยที่มาที่ไปของกรณีนี้เกิดจากการที่คุณเพิ่มทรัพย แซอึ้ง 

และคุณพวงเพชร เหมคํา คูรักซึ่งมีเพศกําเนิดเปนเพศหญิง ย� น

คํารองขอจดทะเบียนสมรสเม� อ 14 กุมภาพันธ 2563 แตถูกนาย

ทะเบียนปฏิเสธ หลังจากนั้นทั้งคูในฐานะตัวแทนของคนที่มีความ

หลากหลายทางเพศและคนรักเพศเดียวกัน รวมกับมูลนิธิเพ� อสิทธิ

และความเปนธรรมทางเพศและภาคีเครือขาย จึงไดดําเนินการแตง                                                                                       

ต้ังทนายความ รวมถึงย� นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เพ� อใหศาลสั่งใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสเฉกเชนเพศชาย

เพศหญิงตามเพศกําเนิดที่เขาสามารถสมรสกันไดตามกฎหมายและ

หากนายทะเบียนปฏิเสธ ก็ขออํานาจใหศาลสงคํารองโตแยงประเด็น

ขอกฎหมายไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามกลไกรัฐธรรมนูญ มาตรา 

212 เพ� อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ขัดกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม   

การตอสูเร� องการจดทะเบียนสมรสเทาเทียม เปนเร� องท่ีถูกขับ

เคล� อนมาเปนเวลาชานาน เพราะคูรักเพศเดียวกัน และคนท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศจํานวนมากตางไดรับผลกระทบจากกฎหมายท่ี

ยังไมเปดรับความหลากหลายทางเพศดังกลาว ท้ังหมดท้ังมวลมาจาก

การที่รัฐไทย รัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายในประเทศไทยยังไมเปด

กวางพอท่ีจะเปนกลไกขับเคล� อน หรือขยับขยายออกนอกขนบเพศ

แบบสองข้ัวชายหญิง (Binary) อยางไรก็ตาม ณ เวลาน้ีกฎหมาย

ของเรายังครอบคลุมเพียงแค “การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ”                                                                               

เทาน้ัน แตหาไดครอบคลุมประเด็นเพศสภาพเพศวิถี ไมนับเปน 

การย่ิงตอกยํ้าวากฎหมายของไทย ยังยกยองและเชิดชูเฉพาะระบบ

เพศแบบสองข้ัวชายหญิง (Binary)

ถึงเวลาแลว ที่รัฐไทยรัฐธรรมนูญและกฎหมายจะตอง                                                                                     

เรียนรูขยับเพ� อใหกาวทันตออารยะเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้ง

ยอมรับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เพราะเปนสิ่งสะทอน

ใหเห็นถึงความกระตือรือรนของผูแทนราษฎรซึ่งมีบทบาทสําคัญ

ที่สุดในการผลักดันการออกกฎหมายใหยึดโยงกับประชาชนและ

ตั้งอยูบนหลักความยุติธรรม ยอนกลับไปเม� อชวงการเลือกตั้งป 

2562 หลังจากผานพนรมเงาของการรัฐประหารที่ยาวนาน มี

พรรคการเมืองหลากหลายพรรคมากที่พยายามเชิดชู และออก 

นโนบายเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ แตสุดทาย 

จนแลวจนรอด จนถึงทุกวันนี้ พวกเร และประเทศไทยก็ยังไมได

สัมผัสถึง #สมรสเทาเทียม หรือกฎหมายที่สรางความเทาเทียม

แกพวกเรา พวกเราคือกลุมคนกลุมหน่ึงท่ีมีสิทธิและเสรีภาพเสมอ

เฉกเชนคนอ� นๆ ในสังคม  

จากขอมูล LGBT GDP จากใน Wealth & Travel Data 

2018 โดย LGBT Capital คาดวา 6.5% ของประชากร LGBTQ+ 

ของโลกอาศัยอยูในเอเชีย และในประเทศไทย ตัวเลขนั้นอยูที่

ประมาณ 4.5 ลานคน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการสํารวจราย

ได กลุมชายหญิง และกลุม LGBT (ขอมูลจากบริษัทเทอรรา 

มีเดียแอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 2018) ที่วากลุม LGBT ทั้ง 47 

กลุมตัวอยาง มีรายไดไมเกิน 30,000 บาท อยูที่ 40% รายไดอยู

ที่ 30,001-50,000 บาท อยูที่ 26% รายไดอยูที่ 50,001-85,000 

บาทอยูที่ 23% รายไดอยูที่ 85,001-100,000 บาทอยูที่ 2% ราย

ไดอยูที่ 100,001-160,000 บาท อยูที่ 13% รายไดอยูที่มากกวา 

160,000 บาทอยูที่ 4% แมขอมูลขางตนจะเปนการวิเคราะหใน

เชิงเศรษฐกิจ ขอมูลประชากรที่เปนกลุมคนที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ อีกจํานวนมากในประเทศไทย เชนกลุมกะเทยและสตรี

ขามเพศที่ไดการรับรองสถานะ “เพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด 

และไมตองไปเกณฑทหาร” นั้น ยังมีอีกมากมายที่ตกสํารวจ ทุก

วันน้ีหากมีหลายคนถามถึงจํานวนคนที่มีความหลากหลายทาง

เพศในประเทศไทยวามีเทาไหร คงไมสามารถตอบไดชัดเพราะ

วามันมีเง� อนไขของการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เชน การเปด

เผยตัวตน ความล� นไหลในอัตลักษณทางเพศ เปนตน 

อยากยํ้าเตือนว่าการขับเคล่ือนท้ังเร่ืองสมรสเท่าเทียม

และความเทาเทียมในทุกมิติ ไมไดเกิดจากความเห็นของคนกลุม

เดียวหรือชุมชนคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศเพียงอยางเดียว

เทานั้น แตยังหมายรวมถึงหลายคนในสังคมบางสวนที่เห็นถึง 

ความไมเทาเทียม มันกระทบตอชีวิตในมิติตางๆ และเปนการลด

ทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยของพวกเราทุกคนอยางไร.

รางเดี่ยว หรือโมโนเรล (monorail) เปนระบบขนสง

ทางรางชนิดหน่ึง ตางจากระบบเดิมแทนท่ีจะมีราวเหล็กสองราว                                                                                  

ประกอบเปนราง กลับมีลักษณะเปนราวเหล็กเสนเดียวใหรถว่ิง

ผาน คําวา monorail มีมาต้ังแต พ.ศ.2440
 
โดยอ็อยเกิน ลังเงิน 

(Eugen Langen) วิศวกรชาวเยอรมัน โดยประสมคําวา mono 

(เด่ียว) และ rail (ราวเหล็กสําหรับประกอบรางรถไฟ) เขาดวยกัน 

รถท่ีใชรางเด่ียวจะว่ิงบนทางท่ีมีขนาดแคบกวาตัวรถ โดยอาจมี

ครีบสําหรับกอดรัดใหตัวรถติดกับทางไวก็ได นิยมใชเปนระบบ

ขนสงมวลชนขนาดกลาง จํานวนคนไมมาก ตางจากระบบรถราง

หนัก (heavy rail) ซ่ึงขนสงคนไดในปริมาณท่ีมากกวา.

โมโนเรล

จับตา ‘ความเทาเทียมทางเพศ’ ของประเทศไทย

ซารินา–คุณณิชนัจทน สุดลาภา 

นางแบบขามเพศช� อดังและผูรวมกอตั้งกลุมรวมไทย ยูไนเต็ด  

ค

ไตรรงค สุวรรณคีรี



ายหลัง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก 

เปิดตัวแคมเปญ Write for Rights หรือ เขียน 

เปลี่ยน โลก เชิญชวนผู้สนับสนุนจากทั่วโลกเขียน

จดหมายหลายล้านฉบับให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ

ครอบครัวโดยตรง เพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงลำาพัง 

และเขียนจดหมายถึงผู้มีอำานาจเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปล่ียน 

แปลง ให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยปีนี้เคสของ รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกน

นำากลุ่มราษฎร ผู้ต้องหาคดี ม.112 จากประเทศไทย ได้เข้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้เป็นครั้งแรกด้วย 

ทำาให้เกิดกระแสขับไล่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

ประเทศไทย ออกจากประเทศ โดย นายเสกสกล อัตถา

วงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจะ 

ใช้ทั้งในข้อกฎหมาย และเอา

กระแสสังคมประชาชนมาช่วย

กดดัน 

ต่อมา นายอานนท์ 

แสนน่าน ผู้ริเริ ่มก่อตั้งหมู่                                      

บ้านเสื้อแดง อดีตประธาน

หมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศ 

ไทย ขานรับแคมเปญของ

นายเสกสกล โดยจะนำาราย

ชื่อประชาชนจำานวน  1 ล้าน                                                   

ชื่อ ลงชื่อกันเพื่อขับไล่ “แอม 

เนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” 

ออกจากประเทศไทย 

ขณะที่ นายนพดล พรหมภาสิต ตัวแทนกลุ่มพสก

นิกรปกป้องสถาบัน จะเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ

ให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบการทำางานขององค์กร Amnesty  

International Thailand ว่ามีพฤติกรรมและการกระทำาที่เข้า

ข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์หรือไม่ 

ด้านแอมเนสตี้ ได้ชี้แจง “6 ความจริงที่หลายคนยัง                      

เข้าใจผิด” โดยระบุว่า สำานักงานใหญ่ของแอมเนสตี้ อิน 

เตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เรื่องเงินทุนสำาหรับทำากิจกรรมได้มาจากการบริจาค ไม่ใช่

องค์กรฝักใฝ่ทางการเมือง มีสำานักงานกระจายอยู่ทั่วโลก 

ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วกว่า 60 ปี

สำาหรับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

มี  นางปิยนุช โคตรสาร เป็นผู้อำานวยการ  

ปิยนุช ปัจจุบันอายุ 44 ปี จบการศึกษาปริญญา

ตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะการ

จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Major: Travel Industry  

Management, Mahidol University International College)  

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ ด้านการ

พัฒนา (MA, Development Studies, University of Leeds,  

UK)

เร่ิมทำางานสายโรงแรมท่ีโรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ แล้วเปล่ียน

มาทำางานด้านการพัฒนาและองค์กรท่ีมีพ้ืนฐานการทำางาน

ด้านสิทธิตั้งแต่ปี 2544 และเป็นสมาชิก เป็นกรรมการ ที่

ปรึกษาของแอมเนสตี้ตั้งแต่ปี 2542 ขึ้นเป็น ผอ.แอมเนสตี้

ในปี 2559.

นับสิบเที่ยวแบบช้าๆ ถือว่าเป็นกลอนมุขปายะจริงๆ สั้น กระชับ 

กะทัดรัด  ถูกจังหวะจะโคนการอ่านเป็นกลอนแปด ได้ใจความครบ

สมบูรณ์ จากการค้นพบเอกสารใหม่นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพื่อเผย

แพร่

อนึ่ง เป็นเพลงยาวทันยุคทันสมัยมากในปัจจุบันนี้

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 

‘เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ฉบับมุขปาฐะ’ 

คือ ‘ท่องกลอนสืบต่อกันมาทางวาจาฉบับค้นพบใหม่’ 

กล่าวถึง “อยุธยา” ว่ากรุงศรี/ราชธานีคู่พระศาสนา

จำาเริญสี่ร้อยปีเศษเทศนา/เป็นมหาสารประเสริฐอันเลิศล้น 

ที่ปรากฏรจนามานานเนิ่น/สรรเสริญอยุธยากล้าทุกหน

ทุกบุรีสีมาอ่ามณฑล/จบสกลลูกค้าคู่วานิช

ถึงสิบสองชาติใหญ่ไขภาษา/ล้วนพึ่งพากรุงศรีที่สถิต

ประชาราษฎร์ปราศจากหลากภัยพิษ/ทั้งจริตปรวนแปรแล

ความทุกข์

ฝ่ายองค์พระอุ้มสมบรมราชา/ครองขันธสีมาอยู่ผาสุก

ฤทธิ์พระกฤษฎีกาสง่ายุค /ร่วมทำานุกเจิดจรัสสวัสดี

ที่อาศัยแก่มนุษย์ชุกทุกแผ่นหล้า/ที่อาศัยแก่เทวาทุกราศี

ที่อาศัยแก่นรชนทุกมนตรี/คหบดีพราหมณ์พันธุ์ขอวรรณนา

ประดุจดั่งศาลารวมอาศัย/ประดุจดั่งร่มพระไทรไตรสาขา

ประดุขดั่งแม่น้ำาใสหลายคงคา/สิเน่หาสารพันไร้กันดาร

ด้วยพระเดชเดชาอาณุภาพ/องอาจปราบไพรีทั่วทิศาน

ทุกประเทศเขตขันธ์ดลบันดาล/แต่งเคร่ืองบรรณาการมา 

กราบนบ

กรุงศรีนั้นมั่นคงทรงอัครฐาน/เพิ่มพูนกาลเกียรติบวรขจรจบ

อุดมยศจรดแดนทั้งแผ่นภพ/จนคำารบศักราชดาดสองพัน

คราหนึ่งมีฝูงชัดสัตว์ดุร้าย/มาทำาอันตรายได้แม่นนั่น

พระดำาริสิตรัสราชธรรม์/เกิดมหันต์ โทษนรกสิบหกประการ

คือเดือนดาวดินฟ้าเพ่งอาเพศ/อุบัติเหตุมืดมัวทั่วสถาน

มหาเมฆลุกเหลิงเป็นเพลิงกาฬ/สู่ตำานานฝุ่นฟุ้งคลุ้งเนืองเนือง

น้ำาคงคาแดงเดือดด่ังเลือดนก/แผ่นดินยกข้ึนมาฟ้าออกเหลือง

พวกผีป่าบ้าวิ่งเข้าสิงเมือง/เทพเคยเรืองออกอู่ไปอยู่ไพร

พระเสื้อเมืองเลื่องเล่าเอาตัวหนี/เถ้าธุลีหมุนวนสนเป็นไส้ 

อกธรณีสะเทือนเลื่อนลั่นไกล/เจดีย์พังสะท้านใจไปกับลม

ที่ทำานายไว้ก่อนบ่ห่อนผิด/เมื่อพินิจคิดท้อก็เห็นสม

มิใช่เทศกาลร้อนร้อนระงม/มิใช่เทศกาลลมลมก็พัด

5บทความ

ๆ ความจริงก็ถูกขยายความ

คงเป็นความชาญฉลาดหาตัวจับยากของ “iLaw” ที่

อุตส่าห์ไปรวบรวมสถิติแกนนำาถูกดำาเนินคดีมาตรา ๑๑๒ มา

เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ตามมาดูครับ  

....ปลายปี ๒๕๖๓ ต่อปี ๒๕๖๔ สถิติจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชนพบว่า มีผู้ถูกดำาเนินคดีมาตรา ๑๑๒ อย่างน้อย ๑๕๖ คน ใน 

๑๖๒ คดี 

จากจำานวนคดีทั้งหมดนี้ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ได้ประกันตัว หรือได้

ปล่อยตัวชั่วคราว 

แต่ก็มีบางส่วนที่ถูกคุมขังระหว่างการดำาเนินคดี 

นับถึงวันครบรอบหนึ่งปีของการนำามาตรา ๑๑๒ กลับมาใช้ มีคน

ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำาระหว่างการพิจารณาคดีอย่างน้อย ๖ คน คือ 

อานนท์ นำาภา, ไผ่ จตุภัทร์, เพนกวิน พริษฐ์, รุ้ง ปนัสยา, ไมค์ ภาณุพงศ์  

และเบนจา อะปัญ

นอกจากจำานวนคดี และคนที่ถูกดำาเนินคดีจะพุ่งสูงขึ้นมาก ยัง

ปรากฏว่า มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนถูกดำาเนินคดีหลายคดี

ไปพร้อมๆ กัน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

จากสถิติคนที่ถูกดำาเนินคดีสูงสุด ๑๑ คนแรก มีดังนี้

เพนกวิน - พริษฐ์ ชิวารักษ์ ๒๒ คดี

อานนท์ นำาภา ๑๔ คดี

ไมค์ - ภาณุพงศ์ จาดนอก ๙ คดี

รุ้ง - ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ๙ คดี

พลอย - เบนจา อะปัญ ๖ คดี

แอมป์ - ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา ๔ คดี

ฟ้า - พรหมศร วีระธรรมจารี ๔ คดี

ไบรท์ - ชินวัตร จันทร์กระจ่าง ๔ คดี

จัสติน - ชูเกียรติ แสงวงค์ ๔ คดี

ตี้ - วรรณวลี ธรรมสัตยา ๔ คดี

มายด์ - ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล ๓ คดี...

ต้องขอบคุณอย่างแรง 

ท่ีจริง “iLaw” จะสื่อว่า มีการใช้ ม.๑๑๒ เพื่อขจัดศัตรูทางการเมือง 

มีการนำามาใช้เพื่อปิดปาก ประชาชนท่ีอยากเห็นการเปล่ียนแปลง 

....ประมาณนั้นครับ 

แต่มองมุมกลับ เห็นถึงความ “ซ้ำาซาก”

เกือบทุกคน ถูกจับ แล้วปล่อย มากี่รอบแล้ว ก็ยังไปทำาความผิด

ในฐานความผิดเดิมซ้ำาอีก

คนทำาผิดคดีเดียวกัน ๒๒ ครั้ง “iLaw” ควรจะฉุกคิดบ้างว่า สม

เหตุสมผลแล้วหรือยังที่ศาลท่าน ไม่ให้ประกันตัว 

แอมเนสตี้ฝักใฝ่การเมือง

หรือถ้าคิดว่าต้องให้ประกันตัวทุกคร้ัง จะให้ศาลใช้กฎหมายอะไร มาตร 

ฐานอะไร 

ขโมยเงินครั้งละ ๑ บาท ๒๒ ครั้ง ถือเป็นการทำาความผิดซ้ำาซาก

เหมือนกัน ศาลก็สามารถใช้ดุลพินิจไม่ให้ประกันตัวได้ 

คนมีสันดานแบบนั้น ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายบ้านเมือง 

กรณีการยื่นประกันตัวสำาหรับผู้ท่ีเคยได้กระทำาความผิดซ้ำาน้ัน ในการ

ยื่นขอประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีใดๆ ศาลก็จะพิจารณาตามหลัก                                                                                              

เกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) มาตรา 

๑๐๘ ที่บัญญัติว่าในการวินิจฉัยคำาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต้องพิจารณาประ 

กอบ 

(๑) ความหนักเบาของข้อหา 

(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 

(๓) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 

(๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 

(๕) ผู้ต้องหาหรือจำาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 

(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมี

เพียงใด หรือไม่ 

(๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยต้องขังตามหมายศาล

กรณีแกนนำา ๓ นิ้ว มันก็เข้าเกณฑ์นี้ครับ พฤติการณ์แห่งคดี วนอยู่

กับเรื่องดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 

ฉะน้ันจะบอกว่าศาลไม่คำานึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่สนใจปกป้องบุคคล

ท่ีถูกละเมิดโดยรัฐ คำาถามคือแล้วจะให้ศาลใช้กฎหมายอะไรมาอธิบายว่า เชิญ 

เพนกวิน ทำาผิด ม.๑๑๒  ครั้งที่ ๑๐๐ เถอะ ศาลจะปล่อยตัวทุกครั้ง 

มันเป็นไปไม่ได้ 

ทำาไมคิดว่า เพนกวิน และพวกต้องได้รับการปกป้องจากการละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงจะถูกหลักสิทธิมนุษยชน

พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ว่าจะไม่เขียนแล้วเชียว สุดท้ายต้องทุบกัน

หน่อย

ว่ากันตามหลักการ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน มีความสำาคัญมากใน

โลกยุคใหม่ 

เพราะอย่างน้อยหากการเมืองในประเทศมันเลวทราม ไร้ทางเยียวยา 

ก็ได้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนี่แหละครับ เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน 

แต่ในทางกลับกัน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ฝักใฝ่การเมือง มีส่วน

ร่วมล้มล้างระบอบการปกครอง ก็จะกลายเป็นองค์กรสิทธิมนุษยโจรไป 

เห็นไล่ “แอมเนสตี้” กันโครมๆ ก็ไม่ใช่ไทยที่แรกครับ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง เพิ่งจะเก็บผ้าเก็บผ่อนกลับ

บ้าน ยุติการดำาเนินงานที่ฮ่องกงไปเมื่อเดือนตุลาคม 

อ้างว่าเป็นผลมาจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง ซึ่งทำา                                                                                           

ให้องค์กรสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงแทบไม่สามารถดำาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ 

และทำางานด้วยความหวาดกลัวท่ีจะถูกตอบโต้อย่างร้ายแรงจากรัฐบาล

แต่คนฮ่องกงวิจารณ์กันขรม เพราะ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ฮ่องกง อยู่เบื้องหลังเด็กๆ ฮ่องกงประท้วงเผาเมือง 

สุดท้ายแพ้ กลัวถูกเช็กบิล 

ที่ไทยคงไม่กระมังครับ ยังมีเด็กๆ พร้อมจะติดคุกแทนอีกหลายคน 

ปกติ “แอมเนสตี้” ถูกด่าแล้วเฉย คราวนี้ชี้แจงตอบโต้เป็นฉากๆ 

ร่ายมาต้ังแต่ แอมเนสต้ีเข้ามามีบทบาทในไทยจากเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙

จดหมายนับแสนฉบับท่ีถูกส่งมายังรัฐบาลไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการ

ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูกจับกุมจากการประท้วง ซ่ึงจดหมายเหล่า

นั้นมาจากผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ทั่วโลก

เรื่องเงินสนับสนุนว่ามาจากการบริจาคของประชาชน

เป็นองค์กรที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือลัทธิใดๆ เน้นทำางานเกี่ยวกับ

การรณรงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษย

ชนแก่ประชาชนทั่วไปเท่านั้น

ทำาหน้าที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลที่ถูกละเมิด เพราะ

มีความเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความเท่าเทียม ไม่ควรมีใครถูก

กดให้ต่ำาลง

ก็เอาแค่คร่าวๆ 

เรื่องเงินทุนช่างมันเถอะ ตราบที่ไม่เอาบัญชีมากางให้เห็น ใครๆ ก็

สีข้างถลอกได้

แต่เรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง ข้ามไปไม่ได้เลย 

แอมเนสตี้ ยืนยันว่าตัวเองเป็นองค์กรที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง แต่

พฤติกรรมกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง 

เอาง่ายๆ ครับ ลองถามกูเกิลดู 

แอมเนสตี้ กปปส. 

แอมเนสตี้ เสื้อแดง 

แอมเนสตี้ สามนิ้ว 

เสิร์ชข้อมูลเลยครับเห็นข่าวอะไรมากกว่ากัน

แอมเนสตี้ กปปส. แทบจะหาไม่เจอ เพราะขณะ กปปส.ชุมนุม 

เป็นที่รู้กันว่า แอมเนสตี้ กลายเป็นคนขี้เกียจ เอาแต่นอนหลับ 

ถ้ายังไม่ชัด ลองไปอ่านรายงานประจำาปี ๒๕๕๖ และ  ๒๕๕๗ ของ 

แอมเนสตี้ สิครับว่า เขียนอะไรเอาไว้บ้าง  

เฉพาะที่เกี่ยวกับการชุมนุม ปี ๒๕๕๖ แอมเนสตี้ รายงานว่า

“ในเดือนมกราคม รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสีย

หายจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี ๒๕๕๓ ในเดือนพฤษภาคม มีการ

เสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งกำาหนดให้มีการ

นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในปี ๒๕๕๓ แต่กระบวนการ

พิจารณาร่างได้ชะงักลงเมื่อเดือนกรกฎาคม หลังจากศาลระบุว่าฝ่ายความ

มั่นคงมีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนายพัน คำากอง ผู้ประท้วง 

นปช.ท่ีถูกสังหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้มีการแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย

ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือก

สุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม นับเป็นเจ้าหน้าที่ของ

รัฐรายแรกๆ ที่ถูกตั้งข้อหาจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี  

๒๕๕๓ นอกจากนี้ การไต่สวนคดีก่อการร้ายต่อแกนนำา นปช. ๒๔ คน ได้

เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม” 

ที่เหลือคือ พูดถึง ม.๑๑๒ เหมือนที่พูดอยู่ในวันนี้ 

ปี ๒๕๕๗ รายงานว่า

...ให้ทางการประกาศอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดส่วนบุคคลและ

สถานที่ควบคุมตัวบุคคลทุกคนโดยเฉพาะในระหว่างการใช้กฎอัยการ

ศึก ทางหน่วยงานเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยทันที

และอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากพวกเขาถูกควบคุมตัวเพียงเพราะใช้สิทธิ

มนุษยชนของตนในการประท้วงอย่างสงบ ทั้งสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ

แสดงออกและการชุมนุม และควรตั้งข้อหาและฟ้องคดีต่อผู้ต้องสงสัย

โดยใช้ฐานความผิดทางอาญาตามกฎหมาย และให้ดำาเนินการผ่านศาล

พลเรือน และดูแลให้กระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานว่าด้วย

ความเป็นธรรมระหว่างประเทศ...

ที่ยกปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ก็เพราะเป็นปีที่ กปปส.ชุมนุม และมี

คนตายไปหลายคน 

ปี ๒๕๕๖ แอมเนสตี้ ถอยไปรายงานเรื่องเสื้อแดงชุมนุมเลยครับ 

๒๕๕๗ แล้วใหญ่ พูดถึงเหตุการณ์หลังรัฐประหารทั้งหมด 

แล้วในสายตาของ แอมเนสตี้ การชุมนุมของ กปปส.คืออะไร? 

ไหนบอกว่าเชื่อมั่น มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความเท่าเทียม 

นี่หรือไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง.

โลกและเรา

ป่าอเมซอน ๙ ประเทศ

น่าสังเวช ผู้พาล ผลาญป่า

ที่เก็บคาร์บอนเริ่มอ่อนล้า

เร่งรัดพัฒนา ประสาอะไร

นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง

ไม่มีป่าไม่น่ามองดูหมองไหม้

สามจังหวัดยากเข็ญร้อนเป็นไฟ

เพราะพงไพร ไม่มี สักที่เดียว

(ข้อมูล วิปัสสนาข่าว บุญนิยมทีวี)

แจก?

เรียน บรรณาธิการ นสพ.ไทยโพสต์

นายกฯ ตู่แกเป็นข้าราชการสูงอายุท่ีมีเงินเดือนแพง ไม่เหลียว

แลข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่มีเงินเดือนต่ำายากไร้ลำาเค็ญ 

แกแจกเงินหนักทุกปีอย่างอย่างพร่ำาเพรื่อ แจกหนัก ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้น 

ถ้าแจกให้ข้าราชการสูงอายุ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เสมือนแจกค่าที่อยู่อาศัยระยะยาวบ้างน่าจะดี แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจจะ

ฟื้น ถ้าคนหนุ่มสาวว่างงานมาก สังคมเดือดร้อนไปทั่ว เกษตรกรรม

ก็ไม่มีที่ดินเพราะที่ดินเป็นของส่วนบุคคลแลนด์ลอร์ดประเทศเดียว

นี่แหละในโลก แต่ในจีน ลาว พม่า  สิงคโปร์ มาเลเซีย (มลายู) 

ที่ดินเป็นของรัฐหมดเลยจึงมีทางออก ส่วนกัมพูชากำาลังรบกันอยู่ไม่

ยุติเป็นสงครามสามฝ่าย.

นับถือ

คนจน

 

ที่จริงไม่ได้แจกเงินสดๆ อย่างที่เข้าใจนะครับ เป็นมาตรการ

สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ถ้าคำานวณเป็นตัวเงินมันก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสน พูด

ง่ายๆ ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายมากกว่า ไม่ใช่รัฐบาลแจกเป็นเงินก้อน 

ผมอยากให้ศึกษาประเทศท่ีมีรัฐสวัสดิการดีๆ เช่นแถวๆ สแกน

ดิเนเวียดูครับ ถ้าทุกคนโอเค ผมก็เห็นด้วยเลย.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

เมื่อปี ๒๕๓๕ ผม (อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ) กับ ผศ.ดร.

วาสนา บุญสม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หาข้อมูลเขียนหนังสือ “กลอนสัมผัส

ใจได้อย่างไร”, “มาเรียนเขียนกลอนกันเถอะ”, “ตามรอยสุนทร

ภู่ไปภูเขาทอง” ที่หอสมุดแห่งชาติ ได้ค้นหา “เพลงยาวพยากรณ์

กรุงศรีอยุธยา” เป็นบทกลอนทำานายตามแบบอย่าง “มหาสุบิน

ชาดก” และ “นิทานพระยาปัถเวน (ปเสนทิโกศล)”  ทำานายฝัน 

จากหนังสือ “อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา” โดยมหาอำามาตย์

โท พระยาโบราณราชธานินทร์  (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาล

มณฑลอยุธยา อุปนายกราชบัณฑิตยสภา แผนกโบราณคดี พิมพ์

ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๖๙ มีนักวิชาการประวัติศาสตร์

แดดเดียวบางคน สรุปว่า “พระนารายณ์มหาราช” เป็นผู้ทรงพระ

ราชนิพนธ์ บ้างก็ว่า “พระเจ้าเสือ” พระราชนิพนธ์ ส่วนตัวผมและ

คณะฟันธงตรงๆ ว่า “โหรราชสำานักกรุงศรีอยุธยา” เป็นผู้พยากรณ์

และบันทึกไว้อย่างแน่นอนเพราะเกี่ยวข้องวิชาชีพตนเอง ที่กล่าวไป

คนละทิศคนละทางเพื่อยอพระเกียรติ อะไรๆ ก็นำาพระมหากษัตริย์

มาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น หวังเอาความดีความชอบประมาณนั้น

ต่อมา ร.ศ.อรอนงค์ พัดพาดี, อ.ชูเกียรติ วรรณศูทร, อ.ฤทธิ์ 

ศรีดวง ค้นพบ “เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา ฉบับมุขปาฐะ” 

คือ “ฉบับท่องกลอนสืบต่อกันมาทางวาจา โดยโหรชาวกรุงเก่า” 

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเก่าแก่มาก อาจารย์ทั้ง ๓ จึงถ่ายรูป

ไว้แล้วนำาออกมาค่อยๆ  ถอดความทีละบรรทัดได้ ๓๐ บท ผมอ่าน

แอมเนสตี้ฯ โดนขับไล่

มิใช่เทศกาลหนาวหนาวล้นพ้น/มิใช่เทศกาลฝนฝนอุบัติ

ทุกต้นไม้ใบหญ้าสารพัด/พานวิบัตินานาทั้งสากล

พรหมมิรักซึ่งพระศาสนา/มุ่งรักษาพวกกักขฬะอกุศล

ลูกผู้ชายพ่ายแพ้แก่ทรชน/มิตรของตนขาดผึงซึ่งความรัก

ภริยาฆ่าได้ในคุณผัว/คนชั่วชั่วฆ่าคนดีผู้มีศักดิ์

เหล่าลูกศิษย์คิดล้างครูกู่ก้องนัก/เด็กหาญหักผู้ ใหญ่ให้เป็น

น้อย

ผู้มากศีลถลำาเหลิงอำานาจ/พวกนักปราชญ์รับกรรมจึงต่ำาต้อย

เห็นจะจะกระเบื้องเฟื่องฟูลอย/ทุกน้ำาเต้าใหญ่น้อยพลันถอย

จม

ผู้มากดีมีตระกูลก็สูญเผ่า/เพราะจัณฑาลมัวเมาเข้าเสพสม

ผู้มีศีลเสียธรรมตามอารมณ์/สมาคมสมานแต่มารยา

โอษฐ์กษัตริย์ตรัสไม่ขลังดั่งสิงห์ป่วย/ประเทศราชเคยอวย

ฉวยยศถา

หมู่อมาตย์มาดเขื่องเลื่องลือชา/พระธรรมามลายถึงหายลับ

ผู้กล้าฉายพรายเลื่อมเสื่อมใจหาญ/จะสาบสูญวิชาการผลาญ

เสร็จสรรพ

ผู้มีสินบุญพร้อยมาด้อยทรัพย์/สัปบุรุษย่อยยับอับน้ำาใจ

อยุธยาคล้อยเคลื่อนจากเดือนปี/ประเวณีเสื่อมทรามตามวิสัย

ทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารพานเฉาไป/ผลหมากรากไม้ก็กลายรส

ท้ังแพทย์พรรณว่านยาสบอาเพศ/เคยเป็นคุณวิเศษสังเวช

หมด

เจือจวงจันทน์พรรณไม้หอมในรส/มาถอยถดเสน่ห์ประเพณี

อีกข้าวยากหมากแพงท่ัวแหล่งหล้า/ผืนไร่นาแห้งแล้งแจ้ง

ถ้วนถี่

ทรพิษติดกันมิคสัญญี/ฝูงเปรตผีผ่ายผอมเข้าปลอมคน

กรุงสวยสะประเทศชาติราชธานี/กลับเกิดยุคกลีมีทุกหน

ดูอ้างว้างคว้างใจทั้งไพร่พล/เมืองปี้ป่นบ้านภินท์พังรางหญิง

ชาย

ต่างร้อนอกรกอาณาน่าอนาถ/เป็นอุบาทว์ลามลุกทุกข์มาก

หลาย

ชิงรบราฆ่าฟันกันวุ่นวาย /ฝูงผู้คนที่ทำานายตายเป็นเบือ

ทางน้ำาแห้งแล้งเข็ญเป็นทางบก/เวียงวังรกป่าหญ้าเป็นป่าเสือ

สัตว์นานาสาระสัตว์ขาดเก้งเน้ือ/ไม่หลงเหลือสัตว์น้อยใหญ่

ในแผ่นดิน

วัฏฏะคนสารพัดสัตว์ทั้งหลาย/บ้างสาบสูญล้มตายหนีหายสิ้น

เพลิงพระกาฬผลาญล้างอย่างทมิฬ/เลือดโลมดินการณรงค์

กับสงคราม

กรุงศรีอยุธยามาสิ้นแล้ว/รัศมีแก้วเร้นลับกับโลกสาม

อายุขัยไป่ครบคำารบยาม/เลื่องลือนามจำาจดเพื่อโจษจัน

อันเพลงยาวชาวกรุงเก่าเคยเล่าไว้/บัดนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนผัน

ยุติธรรมล่วงลุปัจจุบัน/ประชาชนสมานฉันท์คำาสัญญา

อ่า!กรุงศรีปรีดิ์เปรมเกษมสุข/ยิ่งล้ำายุครุ่งเรืองเมืองสง่า

โหรกรุงเก่าทำานายในไม่ช้า/อยุธยาไม่สิ้นศรีคนดีเอย.

    โหร ชาวกรุงเก่า

นางปิยนุช โคตรสาร

จู่
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

ขาว
เด้ง 10 เสือ ‘สภ.บ้านกลาง-หล่มสัก’ 

เพชรบูรณ์ • เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผบก.ภ.จว.

เพชรบูรณ์ มีหนังสือคำาสั่งที่ 313/2564 ให้ พ.ต.อ.สายัณห์ จันทร์แจ่มกระจ่าง 

ผกก.บ้านกลาง, พ.ต.ท.นันทพงษ์ สิทธิวรรณรัตน์ รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.วินัย 

บุญเลิศ รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.นิวัฒน์ วูวงศ์ สว.สส. และ พ.ต.ท.สมพงษ์ หัด

เศษ สว.ป.ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย

ขาดจากตำาแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 จนกว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ชุดปราบปรามลักลอบเล่นการพนันและแหล่ง

อบายมุข ภ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจับผู้ต้องหารวม  10 คนเล่นพนันไพ่แคง 

(ทำานองผสมสิบ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ชุมนุม, มั่วสุมใน

ลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรค ในป่าละเมาะ ม.13 ต.บ้านกลาง 

อ.หล่มสัก นอกจากนี้ยังมีคำาสั่งที่ 314/2564 ให้ พ.ต.อ.สุรวิชย์ ชัยสิทธิ์ ผกก.

หล่มสัก, พ.ต.ท.ศตพล เอี่ยมโซ้ รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.สืบศักดิ์ แสนเตปิน รอง 

ผกก.ป., พ.ต.ต.กฤษฎา พลายละหาร สว.สส. และ พ.ต.ต.ไกรจักร ใจกัญญา 

สว.ป. ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยขาด

จากตำาแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ชุดปราบปรามลักลอบเล่นการพนันและแหล่ง

อบายมุข ภ.เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 15 คน ร่วมกันลักลอบเล่น

ไฮโลในบ้านร้างหลังป่าละเมาะโรงเรียนแหงหนึ่งใน ม.5 ต.น้ำาชุน อ.หล่มสัก 

สายเคเบิลบาดคอหนุ่ม 6 เดือนยังไม่ได้เยียวยา

ตรัง • วันที่ 24 พ.ย.64 นายวรพงศ์ ทองนวล หรือปั๊บ อายุ  23 ปี ชาว อ.นา

โยง จ.ตรัง เข้ามาร้องทุกข์หลังจากประสบเหตุสายสื่อสารจากบริษัท ทริปเปิลที 

บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) ห้อยลงมาและบาดคอตนเป็นแผลฉกรรจ์เหวอหวะ  

ที่ ถ.ท่องหินผุด ม.1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่าน

มา โดยตนเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.อมร วัดโคก รอง สว.สส. สภ.เมืองตรัง ซึ่งได้

เปรียบเทียบปรับนายพงษ์ศักดิ์ ทัพทธีรวัฒน์ ตัวแทนบริษัทสาขาตรัง ในข้อหา

กระทำาการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นเงิน  500 บาท ตาม

คดีเปรียบเทียบปรับที่ 419/2564 ไว้แล้วโดยความยินยอมของคู่กรณี สำาหรับ

การตกลงค่าเสียหายนายวรพงศ์ได้เรียกเงินจำานวน 16,000 บาท ฝ่ายตัวแทน

บริษัทยินยอมจ่ายตามข้อเรียกร้อง โดยตกลงกันจะจ่ายภายใน 2  สัปดาห์หลัง

เกิดเหตุ แต่ผ่านมา 6 เดือนแล้วตนยังไม่ได้รับเงิน  ซึ่งตัวแทนผัดผ่อนมาเรื่อยๆ 

เมื่อติดต่อไปก็แจ้งมาว่ายังไม่ได้รับจากประกันอยู่ระหว่างพิจารณา ทั้งที่ก่อน

หน้านี้บริษัทได้รับปากว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล 

เงินชดเชยหรือค่าทำาขวัญจำานวน 16,000 บาท  ปรากฏว่าบริษัทได้มอบกระเช้า

ให้ในวันบาดเจ็บพร้อมค่ารักษาเพียงกว่า 1,000 บาท 

รถไฟเฉี่ยว นศ.นาฏศิลปพัทลุงสาหัส

พัทลุง • เวลา 19.20 น. วันที่ 23 พ.ย. พ.ต.ท.นพรัตน์ แก้วใจ สว.สส. 

สภ.เมืองพัทลุง พร้อมมูลนิธิพัทลุงการกุศล ลงพื้นที่ตรวจสอบรถไฟเฉี่ยวชน

นักศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สถานีรถไฟพัทลุง อ.เมืองพัทลุง และได้นำาผู้

บาดเจ็บส่ง รพ.พัทลุงแล้ว โดยเป็นขบวนที่ 32 รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์                                         

เดินทางจากสถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อ

คือ น.ส.กรรณิการ์ แก้วสิน อายุ 21 ปี ชาว อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นนักศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ปีที่ 3 เอกการละคร โดยมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและ

ศีรษะอาการสาหัส ในที่เกิดเหตุพบรองเท้าสีดำา 1 ข้างของผู้บาดเจ็บตกอยู่ใน

หลุมลึกประมาณ 10 ซม.ที่มีหญ้าปกคลุม ห่างจากขอบชานชาลาสถานีรถไฟ

ประมาณ 50 ซม. จากการสอบถามเพื่อนที่มาด้วยกันเล่าว่า ผู้บาดเจ็บยืนรอ

เพื่อนที่ไปซื้ออาหารในตลาดนัดรถไฟ ระหว่างนั้นผู้บาดเจ็บได้เดินคุยโทรศัพท์

บริเวณริมทางรถไฟ เป็นจังหวะที่รถไฟเข้าชานชาลาจนผ่านไปถึงตู้สุดท้าย คาด

ว่าผู้บาดเจ็บเดินคุยโทรศัพท์จนพลัดตกหลุมล้มลงและใบหน้าไปฟาดกับตู้รถไฟ 

ล่าสุด นพ.จรุง บุญกาญจน์ ผอ.รพ.พัทลุง เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บยังอยู่ในห้องไอซี

ยู ยังไม่รู้สึกตัว ต้องใช้ช่วยเครื่องหายใจ ยังวัดชีพจรได้  อาการอยู่ในขั้นโคม่า 

ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เหตุรุนแรงเลือกตั้งท้องถิ่น

กรุงเทพฯ • วันที่ 24 พ.ย. ที่ สตช. พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. กล่าวถึงการรักษาความเรียบร้อยในการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 28 

พ.ย.นี้ว่า ได้กำาชับตำารวจทุกพื้นที่เข้มงวดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ให้มี

การตั้งจุดตรวจจุดสกัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดป้องกันปราบปราม ออกตรวจ

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ป้องปรามเหตุอาชญากรรม ทั้งคดีอาวุธปืน ยาเสพติด และ

ส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีแนวโน้มการแข่งขันสูง ใน

พ้ืนท่ีภาค 8 และ 9 รวมถึงภาค 7 และ 2 แต่จากการประเมินด้านการข่าวยังไม่

พบสัญญาณบ่งช้ีเหตุรุนแรง และยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มซุ้มมือปืน รวม

ท้ังยังไม่มีพ้ืนท่ีใดร้องขอกำาลังรักษาความปลอดภัยตัวบุคคลเป็นพิเศษ พล.ต.อ.ดำารง

ศักด์ิกล่าวอีกว่า ในการเลือกต้ังท้องถ่ินคร้ังน้ีครอบคลุมกว่า  5,000 อบต. และ

สมาชิก อบต.กว่า 50,000 คน ซ่ึงตำารวจจะเฝ้าระวังการทำาผิดกฎหมายเลือกต้ัง

และการกระทำาผิดอื่นๆ  ต่อเนื่องจนกว่าการเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ. 

พิษณุโลก • สภาพอากาศในหลายพื้น   

ที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ที่อุทยานแห่งชาติ                                                 

แควน้อย ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ 

จ.พิษณุโลก  ช่วงเช้าอากาศเริ่มหนาว  

เย็น มีหมอกปกคลุมในหุบเขาเหนือ                    

เขื่อนแควน้อยบำารุงแดนสวยงาม นทท. 

มากางเต็นท์ได้ชื่นชมธรรมชาติสวย                                                

งาม

วันที่ 24 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศในหลายพื้นที่

อุณหภูมิเริ่มลดลง โดยเฉพาะยอดดอย 

อากาศหนาวเย็นลงแล้ว ที่อุทยานแห่ง

ชาติแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น อุณหภูมิ  

เฉลี่ยช่วงเช้าอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส                                  

มีทะเลหมอกเหนือเขื่อนแควน้อยบำารุง

แดนสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถกาง

เต็นท์นอนสัมผัสอากาศหนาวในช่วงค่ำา 

และตื่นขึ้นมาชมธรรมชาติที่สวยงามใน

ช่วงเช้า 

นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้า

อุทยานแห่งชาติแควน้อย  กล่าวว่า ขณะ

นี้อุทยานฯ ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวและพัก

แรมในอุทยานฯ แล้ว โดยนักท่องเที่ยว

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

ของจังหวัดพิษณุโลก และข้อปฏิบัติในการ

ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานฯ อย่าง

เคร่งครัด

โดยนักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม

ขึ้นไป ระยะการฉีดไม่น้อยกว่า 14 วัน  

พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่าน

อช.แควน้อยเปิดรับนักท่องเที่ยว

สัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอก

2ด.กกล.ผาเมือง

จับลอบข้ามแดน

ยาเสพติดเพียบ

เร่งล่าเจ้าอาวาสเสพกัญชาโชว์ โซเชียล

แอปหมอพร้อมหรือเอกสารอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให้ กรณีที่ยังไม่เคยได้รับ

วัคซีนต้องมีผลตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ 

ATK เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่

เดินทางเข้ามา โดยจะต้องมีใบรับรอง

ผลการตรวจจากสถานพยาบาล ส่วนผู้ที่

เคยติดเชื้อโควิด-19  และผ่านการรักษา

ตัวตามกระบวนการจนหายเป็นปกติแล้ว 

สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยจะต้อง

ผ่านกระบวนการรักษา กักตัวและพักฟื้น

มาแล้ว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน และ

จะต้องแสดงเอกสารยืนยันการรักษาตัว

ที่ออกโดยสถานพยาบาลมาแสดงต่อเจ้า

หน้าที่ด้วย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแควน้อย

ได้กล่าวอีกว่า ช่วงนี้จังหวัดพิษณุโลกโดย

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT เข้าทลายเครือ

ข่ายแชร์ลูกโซ่ MBC  Club หลอกขาย

แพ็กเกจลงทุน อ้างได้ผลตอบแทน 40% 

ต่อเดือน พร้อมจูงใจหากลงทุนครบ 40 

ล้านสิ้นปีแจกรถหรู  มูลค่าความเสียหาย

กว่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 24 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ   

(ศปอส.ตร.) หรือ PCT, พล.ต.ท.ปรีชา                                               

เจริญสหายานนท์ ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท. 

ชยพล ฉัตรชัยเดช ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ต. 

ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.ร่วมแถลง

ผลการจับกุมเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ MBC Club 

มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผยว่า เครือ

ข่าย MBC Club ได้ชักชวนผู้เสียหายให้

ร่วมลงทุนใน Forex โดยหลอกลวงว่าจะ

ได้กำาไรเฉลี่ย 40% ของเงินที่ลงทุนต่อ

เดือนและจะนำาผลกำาไรมาปันผลให้ผู้ร่วม

ลงทุน แต่หากลงทุนครบ 40,000,000 บาท 

ภายในสิ้นปีจะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์เก๋ง 

ยี่ห้อ Porsche 718  Boxster จากบริษัท

โดยมีผู้เสียหายกว่า 1,000 ราย ซึ่ง

ช่วงแรกได้รับผลตอบแทนจริง ยิ่งทำาให้เกิด

ความเชื่อมั่นว่าลงทุนไปแล้วได้ผลตอบแทน

จริง จากนั้นคลับจะชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ต่อมาเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนตรง

ตามที่กล่าวอ้าง และยังชักชวนให้ลงทุน

แบบใหม่คือ Save Coin SME โดยวิธีการ

โอนเงินเข้าไปซื้อเหรียญ CMBC Coin 

และให้เก็บไว้ จากนั้นจะมีการปันผลให้

เดือนละ 20% โดยเหรียญจะมีมูลค่าเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ  ค่อยนำาออกมาขายเมื่อราคาเป็น

ที่น่าพอใจ หลังผู้เสียหายร่วมลงทุนไปแล้ว

คลับก็ได้จ่ายผลตอบแทน แต่ต่อมาแจ้งว่า

จะหยุดจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินสดรวมทั้ง

การคืนทุนด้วย แต่จะจ่ายในรูปแบบเหรียญ

ดิจิทัล CMBC Coin โดยบอกว่าเหรียญ

นี้ขายในกระดานซื้อขายเหรียญดิจิทัลชื่อ 

FFF Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลอก

ลวง ทำาให้มีผู้เสียหายหลายพันคน รวมค่า

เสียหายประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวว่า คดีนี้สร้าง

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นจำานวนมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจ PCT สืบสวนจนสามารถขอศาล

อนุมัติหมายจับและจับกุมผู้ต้องหาได้ คือ 

นายกวินกรณ์ (สงวนนามสกุล) ในความผิด

ฐานฉ้อโกงและนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือ

บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 

โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

หรือประชาชน ซ่ึงนายกวินกรณ์เป็นเจ้าของ

บัญชีท่ีผู้เสียหายโอนเงินเข้าไป โดยจะขยาย

ผลจับกุมคนร้ายท่ีเหลือท้ังหมดต่อไป

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผยว่า กลุ่ม

คนร้ายได้หลอกลวงให้ร่วมลงทุนหาค่า

คอมมิชชันผ่านแอปพลิเคชันไทยเดลี่ เป็น

โฆษณาเชิญชวนเมื่อกดเข้าไปดูจะส่งลิงก์

ให้เข้าไปที่กลุ่ม  Line open chat โดย

คนร้ายใช้ชื่อบัญชีแสดงตนเป็นบุคคลมีชื่อ

เสียง อ้างเป็นตัวแทนฝ่ายบริการจาก KING 

POWER  (THAILAND) ชักชวนให้ลงทุน

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จนผู้เสียหายหลงเชื่อ

ร่วมลงทุนผ่านแอปออนไลน์ ซึ่งบริษัทกา

รันตีผลตอบแทนกำาไรจากกองทุน 20-30% 

ของการลงทุนทุกครั้ง  โดยใช้เงินลงทุนต่ำา

และได้รับผลกำาไรสูงในระยะเวลาอันสั้น  

มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจ PCT ได้สืบสวน

จนสามารถขออนุมัติหมายจับและจับกุม

ผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายรัฐวิทย์  และ

นายพงศ์ระวี (สงวนนามสกุล) ในข้อหา

ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็น

บุคคลอื่น, นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน โดยอยู่ระหว่างสืบสวนขยาย

ผลเพิ่มเติมเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม

อีก 20 ราย

ผอ.PCT กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายความมั่นคง ได้กำาชับให้ สตช.เร่ง

ปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือด

ร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โควิด-19 ซึ่งมีการหลอกลวงประชาชน

โดยใช้ โซเชียลมีเดียเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้ 

ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนถือ

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

หลังจากนี้จะได้แจ้ง ปปง.ให้ตรวจสอบเพื่อ

ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งดำาเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไป หาก

พบเบาะแสหรือเกรงจะตกเป็นเหยื่อ

สามารถแจ้งสายด่วน PCT  1599 ตลอด 

24 ชม. หรือสายตรง 08-1866-3000 หรือ  

www.pct.police.go.th.

ทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่‘MBC Club’

หลอกแจกรถหรูเสียหายกว่าพันล้าน

เฉพาะตามยอดดอยพื้นที่สูงเริ่มมีอากาศ

หนาวเย็นแล้ว และที่อุทยานแห่งชาติ

แควน้อยบรรยากาศสมบูรณ์สวยงาม มี

จุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้มานอนพักชม

ดาวและหมอกสวยงามในช่วงเช้าได้อย่าง

เต็มที่ โดยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก

มากนักเพียง 70 กิโลเมตร มีสถานที่กาง

เต็นท์และบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว 

โดยบริเวณทางขึ้นอุทยานฯ มีน้ำาตกสัน

เชียงใหม่ • เกือบ 2 เดือนช่วง

โควิดระบาดและเปิดเมืองรับ 

นทท.  “กกล.ผาเมือง” จับแรงงาน

ลักลอบเข้าด้านเชียงใหม่-ยาเสพ

ติด ได้อื้อ  ภายใต้ปณิธาน  “พิทักษ์

อาณารักษาชายแดน”

วันที่  24  พ.ย.64 พล.ต.   

นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกอง

กำาลังผาเมือง เปิดเผยว่า  จาก

พันธกิจหลักของกองกำาลังผา

เมืองที่รับผิดชอบพื้นที่ 24 อำาเภอ

ชายแดน ใน 6 จังหวัด ตลอด

แนวชายแดน 933 กิโลเมตร 

ด้านเมียนมา 349  กิโลเมตร 

และด้าน สปป.ลาว 584 

กิโลเมตร ตั้งแต่ระหว่างรอยต่อ 

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จนถึงรอย

ต่อ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก, 

อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งในช่วง

ตุลาคม ที่ผ่านมาผลการสกัดกั้น

แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายได้ 12 ครั้ง, ผู้นำา

พา 5 คน และแรงงานต่างด้าว 

217 คน 

โดยช่วงหลังจากเปิด   

เมืองเชียงใหม่ต้อนรับนักท่อง

เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้น

มา เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้น

แรงงานต่างด้าวระหว่างวันที่ 

1-23 พ.ย. ได้ 13 ครั้ง, ผู้นำาพา 

11  คน และแรงงานต่างด้าว 

253 คน โดยได้ผลักดันทั้งหมด

กลับประเทศ ส่วนการตรวจหา

เชื้อโควิด-19  ของแรงงานที่จับกุม

ได้ทั้งหมดผลเป็นลบ ส่วนผู้นำา

พาคนไทยได้ส่งดำาเนินคดีตาม

กฎหมาย

ส่วนการสกัดกั้นและปราบ

ปรามยาเสพติด กองกำาลังผา

เมืองได้จัดกำาลังปฏิบัติงานตาม

แนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ

ภาคที่ 3 กำาหนด โดยประสาน

และแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด,  กอง

บัญชาการตำารวจปราบปรามยา

เสพติด, กองบังคับการควบคุม 

2 และ 5 เพื่อวิเคราะห์และ

วางแผนสกัดกั้นยาเสพติด  ตลอด

จนสร้างความร่วมมือและร่วม

ดำาเนินโครงการต่างๆ  เพื่อแก้ไข

ปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อน

บ้าน โดยด้านเมียนมาผ่านกลไก

ของคณะกรรมการชายแดนส่วน

ท้องถิ่น (TBC)  และด้าน  สปป.

ลาวผ่านกลไกชุดประสานงาน

ประจำาพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว  

ผลการสกัดกั้นยาเสพติดทั้ง 6 

จังหวัดรับผิดชอบช่วงตั้งแต่ ต.ค.

64 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ 71 

ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 78 

คน ตรวจยึดยาเสพติดให้ โทษได้

ดังนี้ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำานวน

กว่า 10 ล้านเม็ด, เฮโรอีนกว่า 

45 กิโลกรัม, ไอซ์ 145 กิโลกรัม 

และของกลางอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม กองกำาลัง

ผาเมือง/กองอำานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วน

แยก 2 ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่

ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็ง

ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธา ตลอดจนความสงบสุข

มั่นคงแก่คนรุ่นหลัง โดยมุ่งหวัง

พี่น้องประชาชนจะดำาเนินชีวิต

อย่างปลอดภัยจากทุกภัยปัญหา

ที่มาจากชายแดน และเพื่อพิทักษ์

รักษาอธิปไตยของประเทศชาติ

ให้ดำารงไว้สืบไป ดังปณิธานที่

ว่า “พิทักษ์อาณารักษาชายแดน” 

พร้อมขอประชาชนช่วยแจ้ง

เบาะแสร่วมเฝ้าระวังไปพร้อมกัน.

นครศรีธรรมราช • ปลัดอำาเภอ รรท.

นภ.นบพิตำานำากำาลังบุกวัดคงคาวดี ตรวจ

สอบเจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำาบลเสพกัญชา

พ่นควันฉุยในโซเซียล แต่ไหวตัวทันรีบ

เผ่นหนีออกจากวัด  ปลัดอำาเภอลั่นเจอ

จับสึกทันทีเพราะความผิดชัดเจน

กรณีเพจชื่อดัง “อยากดังเดี๋ยวจัด

ให้รีเทิร์น 1” มีการแชร์ข้อความพร้อม

ภาพพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระ

สงฆ์ โดยพบว่าเป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่ง

ใน อ.นบพิตำา จ.นครศรีธรรมราช เป็น

ระดับพระครูสัญญาบัตร ภาพน้ีถ่ายเมื่อ

ประมาณ 10 วันท่ีผ่านมา โดยชายในภาพ

คือพระจริง มีพฤติกรรมเสพกัญชา ต้ังวง

ดื่มสุราซ่ึงดื่มประจำา และขอให้นายอำาเภอ

นบพิตำาและ พศ.จังหวัดเร่งตรวจสอบ

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.30 น.วัน

ที่ 24 พ.ย. นายณัฏฐพล  พราหมพูน 

ปลัดอำาเภออาวุโส รรท.นายอำาเภอนบพิ

ตำา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยกำาลัง 

อส.ฝ่ายปกครองและตำารวจ  สภ.นบพิตำา 

ผู้นำาชุมชนในพ้ืนท่ี ได้เดินทางเข้าตรวจวัด

คงคาวดี ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำา พบว่า

บุคคลท่ีอยู่ในภาพโซเซียลคือ พระครูกันต            

ธรรมทัต อายุ 60 ปี หรือท่านบัญญัติ  

เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคาวดีและยังเป็นเจ้า

คณะตำาบลกะหรอ  กับพระลูกวัดอีกรูป

ท่ีปรากฏในภาพ โดยพระครูได้หายตัวไป

จากวัดต้ังแต่เมื่อวันท่ี 23 พ.ย.ท่ีผ่านมา

ซ่ึงนายณัฏฐพลได้ส่ังให้ตรวจค้นหา

ตัวพระครูกันตธรรมทัตท่ีหายตัวไป ซ่ึง

เจ้าหน้าท่ีได้สอบถามพระลูกวัดท่ีเหลืออยู่

เพียง 1 รูป ทราบว่าพระครูได้ออกจากวัด

ไปต้ังเมื่อวานน้ี อ้างว่าจะไปเอารถกระบะ

ของวัดท่ีซ่อมไว้ท่ีจังหวัดหน่ึงแถวภาค

กลาง ซ่ึงไม่รู้ว่าจะกลับมาวัดวันไหน หลัง

กระจายกำาลังค้นหาทุกกุฎิแต่ไม่พบตัวแต่

อย่างใด ส่วนกุฏิเจ้าอาวาสมีกุญแจล็อกไว้

และพบกล้องวงจรปิด 1 ตัวติดหน้ากุฏิ

นายณัฏฐพลเปิดเผยว่า จาก

การตรวจสอบเบื้องต้นจากโลกโซเชียล

และสอบถามชาวบ้านรอบๆ วัด ก็พบ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระครูกันต  

ธรรมทัตจริง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งวงดื่ม

เหล้าเบียร์และแอบสูบกัญชาในวัดเป็น

ประจำา จนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้าน

รอบวัด รวมทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ ของวัด

ด้วย วันนี้ ไม่เจอตัวไม่เป็นไร แต่หากเจอ

ตัวหรือกลับมาวัดวันไหนจะนิมนต์พระ

ครูกันตธรรมทัตหรือท่านบัญญัติมาสอบ

สวนปากคำา เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นจริง

ตามท่ีถูกกล่าวหา และเป็นจริงตามภาพใน

โลกโซเซียลหรือไม่ต่อไป หากพบผิดจริงจะ

ทำาการสึกทันที รวมท้ังประสานไปยังเจ้า

คณะอำาเภอนบพิตำาและสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดมาตรวจเรื่องน้ีด้วย  ซ่ึงตน

พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย.

ตะเคียน ที่ขณะนี้ระดับน้ำากำาลังดีสามารถ

แวะถ่ายรูปและพักผ่อนก่อนข้ึนตัวอุทยานฯ 

ได้  

นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พัก

ออนไลน์ผ่าน  Application QueQ หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ  

facebook : Khaew Noi National Park-

อุทยานแห่งชาติแควน้อย โทร.055-906-

615 ในวันและเวลาราชการ.



เทศบาลระดับผู้อำานวยการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา

อย่างฉับพลัน งานขยะ งานระบายน้ำา การศึกษา การฝึกอาชีพ 

ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ตัวแทนชุมชนเสนอปัญหาอะไร เกี่ยวข้องกับ

ใคร คนนั้นต้องรับไปแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่างๆ จะไม่ถูก

ทิ้งค้างไว้ 

ในการประชุมใหญ่สภาประชาชน ประจำาปีละครั้ง เป็นการ

เปิดพื้นที่ประชาธิปไตยให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชนต่างๆ 

มากกว่า 90 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และประชาชนทั่วไปรวม  2,500 

คนเข้าร่วม โดยเชิญบุคคลที่ชาวบ้านนับถือเป็นประธาน เช่น อดีต 

ผวจ. อดีตอธิการบดี ม.ราชภัฏ โดยนายกเทศมนตรีมีหน้าที่รับฟัง

ตลอดตั้งแต่เช้ายันเที่ยง ชาวบ้านได้สิทธิ์พูดคนละ 3 นาที ตามที่

ขอลงทะเบียนไว้แล้ว

นี่เป็นกิจกรรมที่เทศบาลอื่นๆ ไม่กล้าทำา เพราะเกรงว่าจะ

กลายเป็นเวทีด่านายกเทศมนตรี

คุณซูดิน โรจนอุดมศาสตร์ ปชส. ของเทศบาล เปิดเผยว่า

ครยังนึกภาพไม่ออก หรือยังงงๆ กับคำาว่า “ประชาธิปไตย

กินได้” มีหน้าตาอย่างไร ขอเสนอแนะให้ไปดูที่เมืองยะลา

เป็นตัวจริงเสียงจริงที่สามารถเห็นภาพและสัมผัสได้

เมื่อ 20-26 ต.ค.64 ผู้เขียนไปยะลา สำารวจเมือง ถนน 

ตรอกซอกซอย ร้านกาแฟ และพูดคุยกับชาวบ้าน ได้พบเห็นทาง

กายภาพว่า เรื่องขยะนั้น ในอุปกรณ์ โกยขยะ มีแต่ใบไม้แห้งที่ร่วง

หล่นตามธรรมชาติ นานๆ จะเห็น

เศษกระดาษหรือขวดพลาสติก แปลว่าคนเมืองยะลาไม่ทิ้ง

ขยะเกลื่อนถนน ถ้าจะมีขยะพวกนี้ตกหล่นอยู่บ้างก็จะมีคนเก็บไป 

โดยไม่ต้องรอให้พนักงานกวาดขยะมาเป็นคนเก็บ บ้านพักอาศัย

หรือร้านค้าห้องแถวจะไม่มีถังขยะมาวางไว้หน้าบ้านให้เกะกะ

นัยน์ตา

ความจริงคือ ทุกหลังคาเรือนจะรวบรวมขยะไว้ในบ้าน

ตนเอง ทุกคนรู้ว่าการวางถังขยะไว้หน้าบ้าน จะรกตาส่งกลิ่นเหม็น 

อาจถูกคุ้ยเขี่ยกระจายความสกปรกออกไปอีก ขยะในบ้านถูกแยก

ประเภทใส่ถุงดำามัดรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ ขยะรีไซเคิลจะถูกนำา

ไปเข้ากระบวนการต่อไป เมื่อถึงเวลาก่อนเช้าตรู่ ทุกบ้านรู้เวลานัด

หมาย ก็จะเอาถุงขยะมาวางหน้าบ้านหน้าร้าน รถเก็บขยะมาเก็บ

ไปหมด ไม่เหลือร่องรอยเปรอะเปื้อนให้เห็น

เมืองยะลาจึงไม่มีถังขยะ และไร้กลิ่นเหม็น ตรงไหนมีดินตรง

นั้นมีต้นไม้ เกาะกลางถนน และบาทวิถีนั้นมีต้นไม้เรียงรายเต็มไป

หมด บริเวณที่สร้างและพัฒนาขึ้นภายหลัง เช่น ทางเดินเท้าริม

น้ำา ทางจักรยาน ถนนหนทางตัดใหม่จะมีต้นไม้เล็กใหญ่ปลูกเว้น

ระยะเท่ากันเป็นแนวยาวอย่างมีระเบียบ ทำาให้ทางเดินเท้าตลอด

สาย   เป็นสวนสาธารณะไปด้วยในตัว มีม้านั่งวางไว้เป็นระยะๆ 

ให้นั่งพักผ่อนได้

นายกเทศมนตรีนครยะลา คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ เน้น

ย้ำาความต้องการให้ยะลาเป็น “นครแห่งสวน” แปลว่าต้องมีต้น

ไม้มากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน และเป็นเสน่ห์ของเมืองอย่าง

แท้จริง ด้วยการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

เทศบาลทำาอย่างไร

เทศบาลนครยะลาจะเตรียมกล้าไม้ไว้จำานวนมาก เช่น กล้า

มะฮอกกะนี กล้าตะคียน โดยไปทำาความเข้าใจกับโรงเรียนชั้น

ประถม มัธยม และอุดมศึกษาในพื้นที่ให้มาปลูกต้นไม้ร่วมกัน จะ

นัดวันมหกรรมการปลูกต้นไม้ในวันพ่อ วันแม่ หรือวันอื่นใดแล้ว

แต่กำาหนด

เทศบาลจะมอบกล้าไม้ผ่านโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนคนละ

ต้นก่อนวันปลูกต้นไม้จริง ให้ทุกคนเอากล้าไม้ต้นนั้นไปบำารุงเลี้ยงที่

บ้านเป็นเวลา 10 วัน

เมื่อถึงวันนัดหมาย ตามจุดกำาหนด นักเรียนและผู้ปกครอง

เด็กจะเอาต้นไม้มาลงดินตรงพื้นที่ซึ่งเทศบาลขุดหลุมเตรียมไว้ ติด

ป้ายชื่อนักเรียนผู้ปลูกไว้ทุกต้นทุกคน เพื่อให้เด็กรับผิดชอบดูแลต่อ

เนื่อง เช่น เอาน้ำาบรรจุขวดมารดต้นไม้ของตนเอง หรือกำาจัดวัชพืช

โดยรอบไม้ต้นนั้น ทางเทศบาลก็จะไปใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นครั้งคราว

เป็นการปลูกฝังนิสัยรักต้นไม้และสร้างจิตสำานึกในการดูแล

รักษาต้นไม้ของเยาวชนยะลาที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปี คืน

ทางเท้าให้คนเดินถนน การรุกล้ำาทางเท้าด้วยการตั้งแผงค้า รถ

เข็น หาบเร่ แผงลอย การติดตั้งป้ายโฆษณาเป็นปัญหาปวดหัวของ

เทศบาลเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่ง ทำาให้คนต้องมาเดินเสี่ยงอันตรายบน

ถนนรถวิ่ง

เทศบาลนครยะลาทำาโครงการ “คืนยะลาให้คนยะลา” เพื่อ

รักษาเกียรติภูมิที่ได้รับรางวัลความสะอาดเรียบร้อยดีเยี่ยม 3 ปี

ซ้อน เริ่มด้วยการรณรงค์ขอความร่วมมือร้านค้าทั้งหมดให้เห็น

คุณค่าของความเป็นยะลาเมืองสะอาด และให้ความเป็นธรรมต่อ

คนเดินเท้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการทางเท้าสาธารณะ โดยปราศจากสิ่ง

กีดขวาง

ร้านค้าส่วนข้างมากเกือบทั้งหมดให้ความร่วมมือ เพราะเห็น

ประโยชน์ร่วมกัน ถนนไหนสะอาดเป็น “หน้าบ้าน น่ามอง” คน

ย่อมมาเดินเลือกหาซื้อสินค้า

เทศบาลนครยะลาทุกวันนี้จึงยังเหลือบางจุดที่มีข้าวของรุก

ล้ำาทางเท้าอันเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชน

นี่เป็น 3 ตัวอย่างทางกายภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัส

ได้ ความจริงผลงานอื่นอีกมากมายที่ควรจารึกได้ เช่น ศูนย์การ

เรียนรู้ T.K. Park วงออร์เคสตรา เยาวชนยะลา การประกวด

นกเขา มหกรรมวิ่งมาราธอนและอื่นๆ

เมื่อ 26 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ผู้เขียนได้พูดคุย เรียนรู้ กับ

คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ทำาให้เห็นถึง

การทำางานในแบบฉบับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องถือเป็น

แบบอย่างได้

“เรามีการประชุมประจำา 2 ระดับ คือ ประชุมผู้นำาชุมชน 

42 ชุมชน เป็นการประชุมประจำาเดือน และเรามีการประชุมสภา

ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศวัย ทุกศาสนา จำานวน 2,500 คน 

เป็นประชุมสาธารณะเป็นประจำาทุกปี มีการประชุมสภาเด็กและ

เยาวชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนเด็กนักเรียนชั้นประถม มัธยม 

อุดมศึกษา และ กศน. มีสภากาแฟ ทุกวันเสาร์ที่สามของเดือนใน

ช่วงเช้า แล้วเรายังมี ไลน์และเฟซบุ๊ก ที่ประชาชน 25,000 คนเข้า

มาร่วม โดยมีแอดมินเป็นผู้บริหารจัดการ” คุณพงษ์ศักดิ์อธิบาย

การประชุมผู้นำาชุมชนประจำาเดือน จะมีผู้รับผิดชอบของ
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7บทความ

ายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำา

จีนกับอาเซียนเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมาพร้อมแนวคิดของไทย

หลายเรื่อง แต่ท่ีน่าสนใจสำาหรับผมคือ ข้อสรุปของนายกฯ 

ท่ีว่าไทย, อาเซียน, จีน เป็น “มหามิตร” ท่ีมีความสัมพันธ์กันมา

ยาวนาน

การจะเรียกใครเป็น “มหามิตร” ต้องมีเหตุผลพิเศษจริงๆ

เพราะถ้าหันมาอีกข้างหน่ึง เราจะเรียกสหรัฐฯ ว่าเป็น “มหา

มิตร” ในระดับเดียวกันได้หรือไม่ เพราะระดับของเพื่อนน้ันย่อมมี

ท้ัง “มิตร” และ “มหามิตร” กับ “อภิมหามิตร” 

สี จ้ินผิง บอกว่าจีนจะไม่ “รังแก” ชาติเล็กกว่า และไทยกับ

อาเซียนไม่ต้องรู้สึกว่าต้อง “เลือกข้าง” ระหว่างจีนกับประเทศอื่น 

และถ้าจีนทำาตามท่ีรับปากไว้ในเวทีระหว่างประเทศหลายๆ แห่ง

ในช่วงหลังน้ีจริง ก็ถือได้ว่าเข้าข่าย “มิตรแท้ในยามยาก” กันเลยที

เดียว

ท่ีเห็นได้ชัดคือ ในการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนรอบน้ี สี 

จ้ินผิง ใช้การทูตจีนโปรยคำาหวานและส่งมอบของขวัญให้อาเซียน

และไทยอย่างเต็มพิกัดกันเลยทีเดียว

นายกฯ ประยุทธ์รายงานในเพจเฟซบุ๊กของท่านหลังการ

ประชุมว่า ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ 

เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ผ่าน

ระบบการประชุมทางไกล โดยมีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ใน

ฐานะองค์ประธานอาเซียน เป็นประธานร่วมในการประชุมคร้ังน้ี 

ท่านพูดถึงจีนว่า นอกจากจะเป็นหน่ึงในชาติมหาอำานาจ

ของโลกแล้ว ยังเป็น  “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน” 

(Comprehensive Strategic Partnership) กับอาเซียน ท่ีมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิด เชื่อมโยงกันในทุกมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงจีนเป็น

ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของอาเซียนต้ังแต่ปี 2552  มีมูลค่าการ

ลงทุน FDI ในอาเซียนเป็นอันดับ 4  

และมีความร่วมมือกับอาเซียนผ่านข้อริเร่ิม Belt and Road 

Initiative (BRI) ในปี 2562 เป็นต้นมา 

ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม จีนและอาเซียนก็มีความร่วม

มือกันอย่างแน่นแฟ้น ท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน 

นอกจากน้ีในระดับประชาชน มีการเดินทางไปมาหาสู่

ระหว่างกันมากกว่า 65 ล้านคน ในปี 2562 ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนอาเซียนมากท่ีสุดอันดับ  1 ก็คือชาวจีน 

ส่วนด้านความม่ันคงน้ัน ท่ีผ่านมาเกือบ 2 ปี ประเทศสมาชิก

อาเซียนและจีนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดโควิด และ

เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็งแม้ในยามวิกฤต 

จีนเองได้บริจาควัคซีนจำานวนมากให้แก่ชาติสมาชิกอาเซียน 

รวมไปถึงความร่วมมือกันจัดการกับวิกฤตท่ีกำาลังคืบคลานเข้ามา

เรื่อยๆ

อย่างปัญหาส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และภาวะโลกร้อน 

นอกจากน้ียังมีความละเอียดอ่อนในประเด็นทะเลจีนใต้ ท่ีอาจ

กระทบบรรยากาศการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และดุลยภาพใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำานาจท่ีต้องอาศัยการเจรจาเพื่อ

หาทางออกร่วมกันอีกด้วย

(นายกฯ ประยุทธ์ไม่ได้อธิบายเรื่อง “ละเอียดอ่อนในประเด็น

ทะเลจีนใต้” มากนัก สะท้อนว่าเป็นเรื่อง “ละเอียดอ่อน” จริง)

ในเวทีน้ันนายกฯ ไทยบอกว่า ได้นำาเสนอ “สปิริตแห่งความ

ร่วมมือ” ท่ีควรเร่ิมต้นจากการธำารงไว้ซ่ึงสันติภาพและเสถียรภาพของ

ภูมิภาค บนพ้ืนฐานของหลักการ 3M คือ 

1) ความไว้เน้ือเชื่อใจกัน (Mutual Trust) 

2) ความเคารพซ่ึงกันและกัน (Mutual Respect) และ

กาแฟดำ
3) ผลประโยชน์ท่ีได้ร่วมกัน (Mutual Benefit) เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีดี เก้ือกูลไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อ

ไป 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง 

ย่ังยืน” ท่ีประเทศไทยกำาลังก้าวข้ามผ่านวิกฤตสู่ยุค Next Normal 

ด้วยการพลิกโฉมประเทศไทย 

นายกฯ บอกว่า ได้ประกาศประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

ประเทศไทยมุ่งม่ันขับเคลื่อน 3 ประเด็นสำาคัญคือ 

(1) การพัฒนาท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ท้ิงใคร

ไว้ข้างหลัง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง

ไทยและอาเซียนจะแลกเปล่ียนความร่วมมือกับจีนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ด้าน

(2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม

จากฐานราก ด้วยการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรับมือความ

เปล่ียนแปลงทางดิจิทัลอย่างพลิกผัน โดยอาเซียนและจีนจะต้อง

ร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

(3) การพัฒนาท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีท้ัง

อาเซียนและจีนต้องร่วมมือกันในฐานะสมาชิกทวีปเอเชียและ

ประชาคมโลก ซ่ึงไทยจะยึดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการมุ่งสู่

การแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ และเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ถึงตรงน้ีแหละท่ีนายกฯ บอกว่า “ดังจะเห็นได้ว่า ไทย 

อาเซียน และจีน เป็นมหามิตรท่ีมีความสัมพันธ์กันมาอย่าง

ยาวนาน” เพราะประชาชนของแต่ละประเทศต่างผูกเชื่อมใจไว้

ด้วยกันเช่นพ่ีน้อง ท่ีมีแต่ความปรารถนาดีซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือ

จุนเจือกัน ส่งเสริม แลกเปล่ียนรอยย้ิมและมิตรภาพกันมาต้ังแต่

รุ่นปู่ย่าตาทวด 

นายกฯ บอกว่า “ผมจึงเชื่อม่ันอย่างย่ิงว่า แม้วิกฤตท่ีผ่าน

มาจะหนักหนาสาหัสเพียงใด แต่ก็มิได้ทำาให้สายใยแห่งสัมพันธ์ฉัน

พ่ีน้องน้ีคลายลง กลับย่ิงทำาให้เราต่างเห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกัน 

และร่วมกันจับมือก้าวข้ามอุปสรรคน้ีไปด้วยกัน ด้วยเจตนารมณ์

อันแน่วแน่ในการร่วมพัฒนายกระดับให้บ้านเมืองของแต่ละ

ประเทศและท้ังภูมิภาคน้ีให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี ไป

ด้วยกันอย่างม่ันคงและแข็งแรงต่อไป...”

ไทยได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้ และสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

จากผู้นำาต่างๆ ในเวทีออนไลน์วันนั้นจะนำามาปรับยุทธศาสตร์

ว่าด้วย “ภูมิรัฐศาสตร์” อย่างไรคือโจทย์ใหญ่สำาหรับรัฐบาลไทย

อย่างยิ่ง.

ไทยเสนออะไรให้ ‘มหามิตร’ 

จีน-อาเซียนบนเวทีสุดยอด?

น

“ตอนเปิดประชุมปีแรกๆ ก็มีคนด่าเหมือนกัน แล้วทำาไมถึง

กล้าทำา นายกพงษ์ศักดิ์บอกว่า ‘เขาไม่ได้ด่าเรา เขาอยากบอกความ

ต้องการของเขา เพราะเขาก็เป็นเจ้าของเมืองยะลาเหมือนเรา อย่า

ไปกลัว ถ้าเขาพูดจริงเราก็แก้ไข ถ้าเขาเข้าใจคลาดเคลื่อน เราก็

ชี้แจง ไม่มีปัญหา’ 

ประชุมมาแล้วสิบกว่าปี เด๋ียวน้ีปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ไม่เอา

มาพูดกันแล้ว เพราะท่ีประชุมประจำาเดือน แก้ไขปัญหาไปแล้ว ในอีก

ช่องทางหน่ึงคือ ไลน์และเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางเสนอปัญหาเฉพาะหน้า 

และแก้ไขกันแบบทันท่วงที นายกจะเฝ้าดูหน้าจออยู่ตลอด

เวทีสภาประชาชนในระยะต่อมา  ชาวบ้านจึงนำาเสนอปัญหา

เชิงสร้างสรรค์ในอนาคตว่าควรจะทำาอะไรอย่างไร แต่ 2 ปีนี้ต้อง

เว้นประชุมไปเพราะโควิดระบาด”

โครงการ “คืนยะลาให้คนยะลา” หรือคืนทางเท้าให้คนเดิน

ถนนก็มาจากความคิดของที่ประชุมใหญ่สภาประชาชนนั่นเอง

“ทั้งๆ ที่มีสภาเทศบาล มี ส.ท.ทำาหน้าที่ และเป็นตัวแทน

ประชาชนโดยชอบธรรมจากการเลือกตั้งอยู่แล้ว ทำาไมจึงเปิดพื้นที่

ให้ประชาชนร่วมประชุมอีกหลายแบบ” ผู้เขียนถาม

คุณพงษ์ศักดิ์ตอบว่า

“1.เรามี ส.ท.ถึง 24 คนก็จริง แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าถึงทุก

ปัญหาได้หมด สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตลอด คนเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจัยใหม่ๆ เกิดขึ้น การประชุมที่จัดเปิดเวทีต้อนรับปัญหาและ

ความคิดได้อย่างละเอียดรอบด้าน ถูกต้องและครบถ้วน จะช่วยใน

การตรวจสอบได้อีกด้วย

2.ส.ท.และทีมบริหารเทศบาลเป็นทีมเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะ

เดินตามกันไปในทางเดียวกัน ไม่มีฝ่ายค้านเลย จึงอาจพากันลงเหว

ได้ พื้นที่ในเวทีประชาชนจึงช่วยเติมเต็มให้งานของเทศบาลได้รับ

ความชอบธรรมมากกว่า”

ที่น่าสนใจคือ พื้นที่ประชาชนแทนที่จะเป็นเวทีโต้เถียง

เอาชนะกัน ในระยะหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งการปรึกษาหารือ 

เพื่อความดีงามร่วมกันของเมืองยะลา

เมื่อทุกหลังคาเรือนเก็บขยะ ทุกคนรักษาความสะอาด ทุก

ครอบครัวปลูกต้นไม้ ทุกบ้านมีจิตสาธารณะ ทุกความคิดมีค่า ทุก

ความเห็นมีการรับฟังและนำาไปปฏิบัติ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำาไม

เทศบาลนครยะลาจึงเป็นเมืองที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

นี่คือการที่ประชาชนสามารถใช้ประชาธิปไตยทางตรง 

(DIRECT DEMOCRACY) โดยมีประชาธิปไตยระบบตัวแทน (REP-

RESENTATIVE DEMOCRACY) คือนายกและทีมที่มาจากการ

เลือกตั้ง ทำาหน้าที่ยืนเป็นหลักเอื้ออำานวยให้เกิดประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ (DELIBERATIVE DEMOCRACY) ที่ร่วมกันสร้าง

เมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่

สิ่งที่เรียกว่าการ “กระจายอำานาจ” (DECENTRALIZE) สิ่ง

ที่เรียกว่า “เสริมอำานาจ” (EMPOWERMENT) หรือสิ่งที่เรียก

ว่า “เพิ่มอำานาจให้ประชาชน” ไม่ว่าจะใช้คำาเรียกอะไรก็ตาม จิต

วิญญาณแห่งการยอมรับและเคารพในบทบาทของประชาชนได้

แปรเป็นผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่เทศบาลนครยะลาแล้ว.

ประสาร มฤคพิทักษ์ 
pmarukpitak@yahoo.com

ใ
เทศบาลนครยะลา

ให้คุณค่าประชาธิปไตยทางตรง



ลังจากประเทศไทยมีการผ่อนคลายมาตรการหลาย

อย่าง ก็ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายกลุ่มเริ่ม

กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญกับการปรับ

ตัวและเอาตัวรอดท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย

วิจัยกรุงศรีประเมินว่า เศรษฐกิจในปี 2564 จะขยายตัว 

1.2% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 0.6% เป็นผลมาจากการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายที่คาดว่าจะกลับมาเติบโต

ได้ 1.5% จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส 3 ติดลบอยู่ประมาณ 

1.1% หรือบวกที่ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แน่นอนว่าปัจจัยหนุนจากการปรับดีข้ึนของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศ ก็คงเป็นไปตามการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการระบาดและการฉีดวัคซีนที่เร่งขึ้น ขณะเดียวกัน

ยังมีมาตรการภาครัฐที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้

จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงการเปิดประเทศรับนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติที่มีนักเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตัว 

เลขของวันที่ 1-20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อยู่ที่ 80,017 คน 

ทำาให้ทั้งปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 0.35 ล้านคน 

เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 0.15 ล้านคน ส่วนการส่งออกยังเติบโต

ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า และการ

ผ่อนคลายลงของภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค 

ส่งผลให้การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวสูงที่ 16.5% เดิม

คาดไว้ 15%

สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุ

ว่า ได้มีการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 มองว่าน่าจะ

เติบโตได้ที่ 3.7% เดิมคาด 3% และมีแนวโน้มที่จีดีพีจะกลับ

มาอยู่ในระดับก่อนเกิดการระบาดได้ในช่วงครึ่งหลังของปีอีก

ด้วย โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำาคัญมาจากทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ

ขณะเดียวกันยังจะเห็นว่าการบริโภคภาคเอกชนมี

แนวโน้มปรับดีขึ้น คาดว่าในปี 2565 จะเติบโต 3.6% มาจาก

การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ตามการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุม การฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น และ

มาตรการภาครัฐที่อาจเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นอยู่บ้าง แต่

การใช้จ่ายอาจขยายตัวได้จำากัด เนื่องจากยังมีความเปราะ

บางในตลาดแรงงาน และคาดว่าค่าจ้างเฉลี่ยโดยรวมในปี 

2565 จะเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ต่ำากว่าระดับก่อนเกิดการระบาด

นอกจากนี้ การฟื้นตัวที่ยังไม่กระจายไปในทุกพื้นที่ ทุก                                                                                

กลุ่มรายได้ และทุกสาขา จะส่งผลต่อค่าจ้างและการใช้จ่าย                                                                                

ของแรงงานในกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการ

ระบาด โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับภาคท่องเท่ียวเป็นสำาคัญ

สิ่งสำาคัญคงเป็นการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าเติบโต

ดีขึ้นมากถึง 4.6% จะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจหมุนไปได้อย่าง

ต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าสัญญาณเชิงบวกจากเงินลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศที่ ไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 

2564 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าทั้งปี 2562 ที่เป็นช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดอีกด้วย

การส่งออกแม้จะชะลอลงบ้าง แต่คาดว่ายังเติบโตได้                                                                      

5.0% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่ขยายตัว 

2.9% แรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากมีการ                                                                               

ฉีดวัคซีนมากขึ้น และผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประ 

เทศภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้ต้นปี 2565 น่าจะมีส่วนเสริมภาคการค้าในระยะถัดไป 

จากผลการศึกษาของ ADB ประเมินว่า RCEP จะช่วยหนุนให้

มูลค่าส่งออกของไทยเพ่ิมข้ึน 4.9% ภายในปี 2573 ซ่ึงแม้เป็น

รองญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ แต่สูงสุดเมื่อเทียบในกลุ่มอาเซียน  

สำาหรับภาคท่องเที่ยวที่ ได้รับผลกระทบอย่างสาหัส

ช่วงที่ผ่านมา ก็ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แม้ไทยจะมี                                                                                

นโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 60 ประเทศ                                                                                      

แบบไม่ต้องกักตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่

การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังมีข้อจำากัดบาง

อย่าง ทำาให้ตลาดหลักยังไม่สามารถเข้ามาไทยได้ มองว่านัก

ท่องเที่ยวต่างชาติปี 2565 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านคน และกว่าจะ

กลับมาสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้ที่ 40 ล้านคนอาจต้อง

ใช้เวลาถึงปี 2568

ดูเหมือนเศรษฐกิจไทยจะเร่ิมไต่ระดับข้ึนไป และดูเหมือน

จะเห็นแสงสว่างอยู่ แต่ก็ยังมีบางเซ็กเมนต์ที่ยังต้องใช้ระยะ

เวลาการฟื้นตัวสักหน่อย คงต้องจับตาดูว่าจะมีสถานการณ์

หรือปัจจัยลบอะไรที่เข้ามาดับแสงสว่างนี้หรือไม่!.

 

ครว่าความเท่าเทียมของผู้หญิงจะต้องผลักดันโดยผู้

หญิงเท่านั้น เพราะ โรบิน สเปนเซอร์ ซีอีโอ พรูเด็น

เชียล ประเทศไทย ออกตัวร่วมสนับสนุนเรื่องนี้อย่าง

จริงจัง ดึงเอา Music Marketing 

ออกแคมเปญใหญ่ปลายปี “Re- 

writeHerLife” ท่ีชักชวนให้ผู้หญิง                                                   

เขียนนิยามชีวิตและความเป็น

ตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากจะ

เป็น มีความสตรองทั้งกาย-ใจ 

และสามารถบริหารจัดการการเงิน                                             

ได้ด้วยตัวเอง โดยล่าสุดได้ออก                                        

ทีเซอร์ผ่าน Facebook Pruden 

tial Thailand และเตรียมประกาศ 

นิยามผู้หญิงยุคใหม่ในแบบพรูเด็น

เชียลกันในงานวันท่ี 1 ธันวาคมน้ี.
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เศรษฐกิจไทยเริ่มไต่ระดับ

ออกตัวหนุน

เศรษฐกิจ
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รุ่งนภา สารพิน

โรบิน 

สเปนเซอร์

กบง.ปรับสูตรน้ำ�มันดีเซล 
เหลือB7คุมค่าการตลาดกดราคาไว้ที่28บ.

ไทยโพสต์ • กบง.ไฟเขียวปรับสูตรดีเซลเหลือบี 7 เท่านั้น! หวังกด

ราคาขายปลีกไม่เกิน 28 บาท/ลิตร กำาหนดใช้ ธ.ค.64-มี.ค.65 ด้าน 

สนพ.เผย 9 เดือน ยอดใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.01% ทั้งปีเพิ่มขึ้นเพียง 

0.2%

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) เปิด

เผยภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลัง  

งาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์                            

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน 

ว่าที่ประชุมมีมติให้ปรับลดสัด

ส่วนผสมไบโอดีเซล (บี 100) ใน

น้ำามันดีเซลหมุนเร็วเหลือสูตร

เดียวคือ 7% หรือบี 7 เท่านั้น 

จากปัจจุบันมีการผสมอยู่ 3 สัด  

ส่วนคือ 7%, 10% หรือบี 10 

และ 20% หรือบี 20 โดยให้มี                                    

ผลตั้งแต่ในเดือน ธ.ค.2564-

มี.ค.2565 และขอให้ผู้ค้าน้ำามัน

คงค่าการตลาดกลุ่มน้ำามันดีเซล

หมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร 

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา

ขายปลีกน้ำามันดีเซลในประเทศที่

ปรับตัวสูงขึ้น

“จากการปรับลดสัดส่วน

และขอความร่วมมือครั้งนี้ จะ

ทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล

ลดลงลิตรละประมาณ 50-80 

สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขาย                                                

ปลีกน้ำามันดีเซลหมุนเร็วในประเทศ 

วัฒนพงษ์ คุโรวาท

‘เฟ้ลปส์ดอด์จ’ทุ่ม1พันล.

แตกไลน์ผลิตสายเคเบิล

จับมือ • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด (ปณท) จับมือกับเอพี ไทยแลนด์ ผู้ดำาเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ของไทย เพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้าน ให้สามารถเรียกใช้บริการเข้ารับพัสดุหรือเอกสารถึงหน้าบ้าน

ได้ โดยไม่คิดบริการขั้นต่ำา ผ่านแอปพลิเคชัน SMART World โดยลูกบ้านของเอพี ไทยแลนด์ 100 ราย

แรก ยังสามารถรับโค้ดส่วนลดสำาหรับซื้อสินค้าทั่วไทยบนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com มูลค่า 100 

บาท ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545.                  

ไทยโพสต์ • นายกิตติศักด์ิ จิตต์ประ                                    

เสริฐงาม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนช่ัน     

แนล (ไทยแลนด์) จำากัด เปิดเผยแผน

กลยุทธ์ปี 2565 เปิดเกมรุกธุรกิจรอบ

ด้าน เพ่ิมงบลงทุนกว่า 1,000 ล้าน

บาท แตกไลน์การผลิตสายเคเบิล

ระดับแรงดันสูงพิเศษ 500 กิโลโวลต์ 

แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รองรับการขยายตัวของระบบ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ท่ัวโลก 

พร้อมเดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศท่ี

มีศักยภาพการเติบโตสูง

ท้ังน้ี เพื่อเพ่ิมสัดส่วนการส่ง

ออกไม่น้อยกว่า 20% ต้ังเป้าเติบโต

ของรายได้และส่วนแบ่งตลาดไว้ท่ี                             

30% เติบโตเป็น 2 เท่าได้ภายในปี                                        

2569 ในฐานะแบรนด์ช้ันนำาท่ีผสาน                     

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกประ 

เภทสายไฟฟ้าในตลาดผลิตภัณฑ์สาย

ไฟฟ้าและเคเบิล ได้แสดงให้เห็นถึง                      

ความแข็งแกร่งของธุรกิจท่ีมีการเติบ 

โตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโต

ของรายได้ โดยเฉลี่ยต่อปีที่เพิ่มขึ้น                            

ถึง 20% ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 

จนถึงปัจจุบัน โดยคาดการณ์ในช่วง 

10 ปีข้างหน้า กลุ่มเอเชียแปซิฟิกจะ

มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดโดยเฉลี่ย

อยู่ประมาณ 7% ต่อปี

“การดำา เ นินงานไตรมาส 

3/2564 (9 เดือน) บริษัทมีรายได้ 

10,182 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 44% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมี

ยอดรายได้ 7,019 ล้านบาท โดยเป็น                                                 

การเติบโตท้ังตลาดในประเทศและต่าง

ประเทศควบคู่กัน ปัจุบันมูลค่าตลาด

รวมของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและ

เคเบิลในประเทศไทยอยู่ที่ราว 55,000 

ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดประ 

มาณ 20%” นายกิตติศักดิ์กล่าว.

สั่งเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินอีกปี

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังคง

ส่งผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทางคณะ

กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จึงออก

ประกาศให้เร่ิมใช้บัญชีราคาประเมินท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามพระ 

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์

แห่งรัฐ พ.ศ.2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2566 พร้อม

กันทั่วประเทศ

 

สอน.ยกเครื่องอุตฯ อ้อย-น้ำาตาล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม ได้มอบ

นโยบายให้สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย (สอน.) 

ส่งเสริมชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำาตาลทรายมากขึ้น 

ผ่านการนำานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการผลิต โดยได้

ดำาเนินมาตรการลดต้นทุนแก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในอัตราเงิน

อุดหนุน 120 บาทต่อตันอ้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น

ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งยังนำาเทคโนโลยี

เครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อยให้มากขึ้น ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวแบบครบวงจร 

WHAUP มั่นใจ Q4/64 โตสดใส

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP 

เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานในช่วงไตรมาส 4/64 คาดจะมีการ

เติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากความต้องการใช้น้ำาและไฟฟ้าที่

ขยายตัว รวมถึงภาครัฐได้ปลดล็อกดาวน์และคลายมาตรการคุม

เข้มต่างๆ มากขึ้น ซึ่งทำาให้มีการดำาเนินกิจกรรมการค้าและการ

ผลิตที่มากขึ้น

นำาร่องติดโซลาร์รูฟสถานีสนามเป้า

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ เปิดเผยว่า ได้

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำาเนิน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ และการพัฒนา

ระบบแบตเตอรี่สำารอง (ESS) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการ

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 264 KWh 

เปิดงานรับสร้างบ้านกระตุ้นตลาด

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

เปิดเผยว่า สมาคมได้จัดงานงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 

2021” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้าง

บ้านให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีก

ทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นตลาดรับสร้างบ้าน ซึ่งถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจทางด้านที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ส่วนเป้า

ยอดจองปลูกสร้างบ้านที่เกิดจากการจัดงาน คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 

2,000-2,500 ล้านบาท.

             

หรือบี 7 ซึ่งเป็นน้ำามันดีเซลพื้น

ฐานลดลงมาอยู่ที่ 28 บาทต่อ

ลิตร จากล่าสุดอยู่ที่ 28.84 บาท

ต่อลิตร ซึ่งประเมินว่าแนวโน้ม

ราคาน้ำามันตลาดโลกช่วงเดือน 

ธ.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค.2565 จะ

มีความผันผวนมาก” นายวัฒน

พงษ์กล่าว

นายวัฒนพงษ์กล่าวถึง

กรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ขับ                                        

รถบรรทุกว่า กบง.ได้มีการปรับ

ลดสัดส่วนบี 100 แล้ว โดย

พิจารณาตามความเหมาะสม                                                

เพื่อให้สะท้อนกับภาพรวมของ

ราคาน้ำามัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตร 

การที่กลุ่มรถบรรทุกเรียกร้อง

ด้วย ซึ่งจะทำาให้ราคาเฉลี่ยลง

ไปอยู่ที่ 28 บาทต่อลิตร ส่วนที่

เรียกร้องให้ลดลงมาเหลือ 25 บาท 

ต่อลิตรนั้น เป็นราคาที่กลุ่มรถ

บรรทุกตั้งขึ้นเอง ขณะที่การขอ

ให้ลดการจัดเก็บภาษีนั้น ต้อง

ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่อยู่ ในการ

พิจารณาของกระทรวงการคลัง

นายวัฒนพงษ์กล่าวถึงภาพ

รวมการใช้พลังงานข้ันต้นในช่วง 9                                    

เดือนของปีน้ี (ม.ค.-ก.ย.2564) อยู่ท่ี 

2,008 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำามัน                                   

ดิบต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 0.01% จากการใช้ก๊าซ                                         

ธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า

พลังน้ำาและไฟฟ้านำาเข้า ซ่ึงเป็น                          

การเพ่ิมข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจใน

ช่วงต้นปี โดย สนพ.ประเมินแนว 

โน้มการใช้พลังงานข้ันต้นปี 2564 

ท้ังปีจะอยู่ท่ี 2,016 พันบาร์เรล

ก็ยังคงมีหุ้นเหลือจากการซื้อในปี 2564 นี้อีกมากเกือบ 9.4 หมื่น

ล้านบาท จึงไม่ได้เป็นการพยายามฉุดตลาด

อย่างไรก็ตามได้บอกกันมาแล้วว่า ดูจากสภาพการณ์ปัจจุ                                                                                     

บันและอนาคตมีแนวโน้มท่ีดี เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ คล่ีคลาย

ไปในทางบวกมากขึ้น การเปิดประเทศนับเป็นปัจจัยสำาคัญอย่าง

มากที่จะทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการได้ ทำาให้ธุรกิจจะ

กลับมาเติบโตมากขึ้น มีกำาไรสูงขึ้น ย่อมเกิดผลดีกับการลงทุน

อย่างมาก ส่วนเรื่องโรคระบาดก็มีแนวโน้มลดต่ำาลงไปด้วย ทำาให้ 

มองเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตสูงในปีต่อไป ตลาดจึงมีแนวโน้ม

ดี ปรับตัวสูงขึ้นได้

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองกับการลงทุนในกลุ่มพลังงาน แม้ราคา                                                                                    

น้ำามันจะมีการอ่อนตัวลงก็คงเป็นแค่ระยะสั้นๆ และราคาก็ยัง

อยู่ระดับสูง ธุรกิจพลังงานยังคงมีกำาไรดีได้ต่อเนื่อง จึงน่ามองท่ี 

ACE, CV และ EA กลุ่มธนาคารราคายังอยู่ระดับต่ำา จึงยังลงทุน

ได้ดีไม่ว่าจะเป็น BBL, SCB และ KBANK กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

ยังคงมีงานล้นมือ ธุรกิจยังมีผลประกอบการดี จึงน่ามองท่ี CK, 

TEAMG และ TTCL กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีการฟ้ืนตัวมากข้ึน 

ธุรกิจจะมีกำาไรสูงข้ึน น่ามองท่ี CI, J และ SA เป็นต้น หุ้นรายตัว

ท่ีน่ามองมี ILINK, NRF และ MICRO เป็นตัวอย่าง

การลงทุนในตลาดควรเลือกหุ้นรายตัวมากกว่าจะดูดัชนี

ตลาด เพราะยังเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน.

กองทุนฉุดตลาด

การท่ีดัชนีตลาดหุ้นไทยยังไม่สามารถก้าวผ่านระดับ 1,650 

จุดได้ เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นฝีมือการฉุดตลาดจากทางกองทุนใน                                                                                 

ประเทศ เพราะแม้ระหว่างวันจะมีการเล่นกันในระดับสูงกว่า 

1,650 จุดอยู่มากก็ตาม แต่ตบท้ายตลาดกลับถูกเทขายกดดัชนี

จากทางกองทุน แล้วยังได้แรงเสริมในการขายจากกลุ่มนักลงทุน                                                                                            

ทั่วไปด้วย แต่ที่น่าสังเกตคือกองทุนขายมากเหมือนยังไม่ต้อง 

การให้ดัชนีผ่านแนวต้านระดับ 1,650 จุด เพราะในการมองของ

การเก็งกำาไรมอง 1,650 จุดเป็นแนวต้านใหญ่ระดับหนึ่ง การเล่น

เก็งกำาไรจึงยังสามารถเล่นกันในกรอบ 1,640-1,650 จุดได้ ก็เป็น

กลยุทธ์ของการเก็งกำาไร แต่ในด้านนักลงทุนทั่วไป การขายหุ้น

ออกดูจะเป็นแค่การขายทำากำาไรและเพิ่มสภาพคล่องมากกว่า 

พูดได้ว่าเป็นคนละวัตถุประสงค์ จึงมองว่ากองทุนมีเจตนาที่ขาย

หุ้นกดตลาด แต่นักลงทุนทั่วไปขายหุ้นตามปกติ จึงต้องติดตามดู

ต่อไปว่ากองทุนจะขายต่อได้อีกมากแค่ไหน เพราะในปี 2564 นี้ 

แค่ 10 เดือนเศษก็ได้ขายหุ้นออกจากพอร์ตไปแล้วกว่า 5.8 หมื่น

ล้านบาทแล้ว เท่ากับปีนี้ยังมีหุ้นเพิ่มเข้าพอร์ต เลยเป็นการนำา

หุ้นเก่าออกมาขาย ต่างกับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อมาขายไป เพราะ

นับจากต้นปีได้ทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปมากกว่าแสนล้านบาท 

แม้วานนี้ (24 พ.ย.64) จะขายหุ้นออกมาอีก 1,270.49 ล้านบาท 

‘ธปท.’รับห่วงเศรษฐกิจไทยฟื้นแค่ตัวเลข 
สามย่าน • “อาคม” ยันใช้นโยบาย

คลังแบบไม่สุดโต่ง หลังรัฐลุยกู้                                                  

1.5 ล้านล้านบาท ประคองเศรษฐกิจ 

ด้าน “แบงก์ชาติ” ห่วงเศรษฐกิจ

ฟื้นแค่ตัวเลข ชูนโยบายคลังยัง

เป็นพระเอก ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                                     

รมว.การคลัง กล่าวในการเสวนา                                        

พิเศษ “การเงิน-การคลัง” กู้วิกฤต                                          

เศรษฐกิจไทย ในงานสัมมนา 

Thailand 2022 UNLOCK VALUE 

ก้าวสู่เส้นทางใหม่ไร้ขีดจำากัด ว่า 

ยอมรับว่าการกู้เงินเพื่อใช้ดูแล

และเยียวยาประชาชนจากโควิด-                                                 

19 ในช่วง 2 ปี วงเงิน 1.5 

ล้านล้านบาท ทำาให้สัดส่วนหนี้

สาธารณะเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลก็ได้

มีการขยับเพดานหนี้สาธารณะ

เพิ่มจาก 60% เป็น 70% ต่อจีดีพี                                     

เพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลมีช่องใน

การบริหารด้านคลัง แต่จะทำา

แบบสุดโต่งเกินไปก็คงไม่ได้ การ

ดำาเนินการทั้งหมดจะต้องอยู่ภาย

ใต้กรอบ กติกาของวินัยการเงิน

และการคลัง

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาท 

นฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ใน

ช่วงที่เศรษฐกิจกำาลังเผชิญภาวะ

การระบาดของโควิด-19 การ

ดำาเนินนโยบายต่างๆ แบบไร้ขีด

จำากัดจะมีผลข้างเคียง ดังนั้นมอง

ว่าการประสานระหว่างนโยบาย

การเงินและการคลังเป็นเรื่อง

สำาคัญ

นอกจากนี้ มองว่าการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจไทยจะช้าและไม่

เท่าเทียมกัน โดยประเมินว่าจีดีพี

ไทยกลับมาเติบโตใกล้เคียงระดับ

ก่อนการระบาดได้ในปี 2566 แต่

เป็นการฟื้นตัวเชิงตัวเลขเท่านั้น 

ขณะที่ความรู้สึกของคนทั่วไปจะ

ไม่รู้สึกว่าฟื้นตัว โดยเฉพาะใน

ตลาดแรงงาน และรายได้ของคน

จะฟื้นตัวช้ากว่าตัวเลขจีดีพี ขณะ

ที่การเปิดประเทศมีความเสี่ยงที่

จะไม่เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติที่ 6 ล้านคนตามคาดการณ์ 

ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน

ระดับสูงก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่

“นโยบายการคลังยังเป็น

พระเอกในการกอบกู้เศรษฐกิจ

ขาล่าง เพราะแรงและตรงจุด                                           

โดยในปี 2563 เศรษฐกิจขยาย

ตัวติดลบ 6% แต่หากไม่มีนโยบาย 

การคลัง ไม่มีการกู้เงินมาช่วยจะ

เห็นเศรษฐกิจติดลบถึง 9% ส่วน

ปี 2564 คาดว่าจะโตได้ 0.7% 

แต่ถ้าไม่มีนโยบายการคลังจะ

เห็นเศรษฐกิจติดลบ 4% ซึ่ง

เบ็ดเสร็จพบว่านโยบายการคลัง

จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจโต

เพิ่มได้ 10.8%” นายเศรษฐพุฒิ

กล่าว.

เทียบเท่าน้ำามันดิบต่อวัน เพ่ิมข้ึน

เพียง 0.2% ตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตัวในช่วงต้น

ปี และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำามันดิบดูไบ

เฉล่ียปีน้ีอยู่ท่ี 70 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล และอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

อยู่ท่ี 31.9 บาทต่อเหรียญสหรัฐ.

พาณิชย์สั่งลุย 

จัดขายหมูถูก

ลดภาระปชช.

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” คิกออฟ

โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วย

ประชาชน Lot 14 ขายหมูเนื้อ

แดงราคาถูก พร้อมลุยกระจาย 

667 จุดทั่วประเทศ คาดช่วย

ลดภาระค่าครองชีพได้ 70-100 

ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยในการเปิดโครงการพาณิชย์

ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 

14 (หมูเน้ือแดง) ว่า กระทรวง

พาณิชย์ได้รับความร่วมมือจาก

สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ไทยฟู๊ดส์                            

กรุ๊ป และเครือเบทาโกร เป็นต้น 

จัดให้มีจุดจำาหน่ายเนื้อหมูราคา

ถูกกิโลกรัม (กก.) ละ 130 บาท 

ถือเป็นราคาส่ง ถูกกว่าราคาขาย                           

ปลีกในท้องตลาดท่ัวไปประมาณ                           

20% โดยจัดให้มีจุดจำาหน่ายท่ัว                                      

ท้ังประเทศ 667 จุด ประกอบ 

ด้วยกรุงเทพฯ และปริมณฑล 116 

จุด ต่างจังหวัด 551 จุด

สำาหรับกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลจะมีจุดท่ีจำาหน่ายอยู่

กับท่ี และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นรถ

โมบาย โดยนอกจากหมูเน้ือแดง

จะมีผักอีก 17 ชนิด ขายราคา

ส่ง เช่น ผักชี จากก่อนหน้าน้ีท่ี

กิโลกรัมละ 400 บาท ตอนน้ี

ราคาตลาดเหลือกิโลกรัมละ 120 

บาท แต่จำาหน่ายในรถโมบาย

กิโลกรัมละ 70 บาท เป็นต้น

ท้ังน้ี โครงการพาณิชย์

ลดราคาหมูเน้ือแดงเร่ิมดำาเนิน

การต้ังแต่วันน้ีไปจนถึงส้ินปีวันท่ี 

31 ธ.ค.2564 จากน้ันจะติดตาม

สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ถ้าเข้า

สู่ภาวะปกติก็จะยุติการจำาหน่าย 

เพราะกระทรวงพาณิชย์ถือหลัก

อยากเห็นกลไกตลาดเดินหน้า

ตามปกติ ไม่เข้าแทรกแซงโดยไม่

จำาเป็น คาดว่าจะช่วยลดภาระค่า

ครองชีพได้ 70-100 ล้านบาท.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

กล้สิ้นปี 2564 หลายๆ คนคงวางแผนเพื่อใช้สิทธิในการ

ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต เพื่อให้ได้ความคุ้มครอง

และผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด ทำาให้หลายคนวางแผน

ลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลาก

หลาย

ประกันลดหย่อนภาษี

สาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทย

ประกันชีวิต หรือ MTL เชิญชวนลูกค้ารับมือเรื่องการวางแผน

ภาษีในโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี เช็กลิสต์เพิ่มเติมให้การวางแผนลด

หย่อนภาษีเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เมืองไทยประกันชีวิตจึงขอ

อำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการแจ้งความประสงค์

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ผ่านหลากหลายช่อง

ทาง อาทิ ศูนย์บริการเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ (ใน

วันและเวลาทำาการ) หรือแจ้งออนไลน์ผ่าน www.muangthai.co.th 

หรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MTL Click หรือแจ้งความประสงค์

ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

จากเบี้ยประกันภัย

ได้ง่ายๆ ได้ที่ คลิก 

https://ng9jn.app.goo.

gl/MTLW ...•

ด้าน ณาตยา 

สุขุม ผู้ช่วยผู้จัดการ

ใหญ่ ผู้บริหารสาย

งานผลิตภัณฑ์ประกัน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

หรือ SCB  เตรียม

ผลิตภัณฑ์ประกันที่จะ

ช่วยตอบโจทย์การลด

หย่อนภาษี และมีเงิน

คืนทุกปี เพื่อสนับสนุน

ให้เกิดการเก็บเงินของ

ประชาชนในประเทศ 

อีกทั้งมีความคุ้มครอง

ชีวิต สร้างความมั่นคง

ให้กับครอบครัวด้วย

ประกัน มาย เซฟวิ่ง 

10/4 โดยมีจุดเด่นคือ 

จ่ายเบี้ยประกันสั้นเพียง 

4 ปี รับความคุ้มครองนาน 10 ปี ผู้ถือกรมธรรม์รับเงินคืนระหว่าง

สัญญาปีละ 3% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์

ที่ 1-9 และเมื่อครบกำาหนดสัญญาในปีที่ 10 ผู้ถือกรมธรรม์รับเงิน

ครบกำาหนดสัญญา 400% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย โดยเบี้ย

ประกันนำาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรกำาหนด โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 20–60 ปี สามารถ

ซื้อด้วยตัวเองผ่านแอป SCB EASY ได้ตลอด 24 ชม.

ด้าน ทรูมันนี่ จับมือพันธมิตร เปิดแคมเปญ “ชีวิตสนุก

แน่ แค่ลดหย่อนภาษี” ชวนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีรับโค้งสุดท้าย

ปี 64 แบบ Cashless ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet อาทิ 

บริการลงทุนกองทุนรวมทั้ง SSF หรือ RMF และแผนประกันรูป

แบบต่างๆ พร้อมฟีเจอร์ช่วยคำานวณวางแผนลดหย่อนภาษี รวมถึง

แนะนำาการเลือกซื้อประกัน/กองทุนรวมที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับ

เงินในกระเป๋า ตบท้ายด้วยการมอบโปรคุ้มเพื่อให้มีเงินเหลือไปใช้

ชีวิตสนุกสุด FUN ต้อนรับมาตรการคลายล็อกเปิดประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็น FUN แบบชัวร์ไม่กลัวมะเร็ง : ประกันมะเร็ง

แบบ เจอ จ่าย จบ จาก MSIG เบี้ยเริ่มต้นเพียง 625 บาท/ปี, FUN 

แบบไม่เป็นภาระในปีถัดไป : ประกันสะสมทรัพย์จากเมืองไทย

ประกันภัย จ่ายครั้งเดียวในปีแรก คุ้มครองนาน 11 ปี ลดหย่อน

ภาษีสูงสุด 100,000 บาท, FUN ได้เต็มที่เมื่อมีประกันสุขภาพ : 

ประกันสุขภาพ Top-up สำาหรับพนักงานบริษัทเติมเต็มสุขภาพดีไม่

กลัวโรคภัยจาก Generali คุ้มครองครบ OPD & IPD ลดหย่อนภาษี

ได้สูงสุดอีก 25,000 บาท 

ขับน้อย จ่ายน้อย

ด้าน อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อิน

ชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด หรือ TQM กล่าวว่า ได้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันรถยนต์เติมเงิน ด้วยคอนเซ็ปต์ ขับน้อย จ่าย

น้อย ให้ผู้บริโภคจ่ายเบี้ยประกันตามระยะทางที่ขับ แต่ยังคุ้มครอง

ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์มที่ 

TQM พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูล

พฤติกรรมการใช้รถของผู้บริโภค และได้

พาร์ตเนอร์ที่เป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี 5G 

อย่าง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

หรือ AIS มาร่วมพัฒนาจนกลายเป็น

อุปกรณ์จับวัดระยะทางที่ใช้ชื่อว่า TQM 

UBI Connect

“สถานการณ์ โควิดในรอบเกือบ 2 ปี

ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 

การใช้รถน้อยลง ทำาไมยังต้องจ่ายประกัน

เท่าเดิม ดังนั้น TQM จึงต้องปรับและ

พัฒนาเครื่องมือให้ทันต่อความต้องการของ

ลูกค้า จึงเป็นที่มาของ ‘ประกันรถยนต์เติม

เงิน’ โปรดักต์ประกันภัยรถยนต์ที่สามารถ

ให้ลูกค้าซื้อประกันตามระยะทางที่ใช้จริงได้ 

และถ้าประกันหมดก็ซื้อเติมอีกได้ตามการ

ใช้งาน” อัญชลินกล่าว

ด้าน นวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้

จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI กล่าวว่า ได้

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ประกันภัยรถยนต์

ระยะสั้น “เมืองไทย Short Term” สำาหรับประกันภัยรถยนต์

ประเภท ชั้น 2+, ชั้น 3+ และชั้น 3 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก และ

ไม่ต้องตรวจสภาพรถ เบี้ยประกันภัยราคาเบา เริ่มต้นเพียง 555 

บาท ด้วยความคุ้มครองระยะสั้น 90 วัน แบบเต็มแม็กซ์ทั้งรถ

คุณ รถคู่กรณี ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ รับมือกับไลฟ์สไตล์การ

เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สอบถามข้อมูลการซื้อประกัน

ภัยเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 และช่องทาง Line Official 

Account @mtifriend 

ธนชาตคงอันดับ AA- 

ขณะที่ บมจ.ธนชาตประกันภัย ตอกย้ำาความแข็งแกร่ง

ทางการเงินที่ระดับสูงมากในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย 

โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ที่ระดับ “AA-”                                

พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท 

ทริส เรทติ้ง จำากัด สะท้อนการ

เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำาที่มี

ความสามารถในการทำากำาไรที่

อยู่ในระดับที่ดี มีเงินกองทุนและ

สินทรัพย์ที่มั่นคง สภาพคล่องอยู่

ในระดับสูง มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี พร้อมยกระดับงาน

บริการด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาช่วยในทุกขั้นตอนการทำางาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและ

เป็นผู้นำาในธุรกิจประกันภัยต่อไป

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่า

ธนชาตประกันภัยมีความสัมพันธ์

ที่มั่นคงกับสถาบันการเงิน นาย

หน้าประกันภัย และตัวแทน

จำาหน่ายรถยนต์ ซึ่งจะช่วยรักษาระดับเบี้ยประกันที่บริษัทจะได้รับ

ต่อไปได้เป็นอย่างดีในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2563 ธน

ชาตประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงที่มาจากนายหน้าประกันใน

สัดส่วนสูงสุดโดยอยู่ที่ระดับ 56% ของเบี้ยรวม ตามด้วยเบี้ยที่ขาย

ผ่านธนาคาร 38% และช่องทางขายตรง 4% โดยบริษัทได้พยายาม

คัดเลือกพันธมิตรช่องทางขายรายใหม่อย่างระมัดระวังโดยให้ความ

สำาคัญกับแนวร่วมเชิงกลยุทธ์มากกว่าการพิจารณาจากยอดขาย

สูงสุดด้วย          

ขยายบริการ

ขณะที่ บมจ.กรุงไทย-แอก

ซ่า ประกันชีวิต ขยายพื้นที่ให้

บริการจัดส่งยาของบริการเทเล

เฮลท์ (TeleHealth) เพิ่ม 5 จังหวัด 

ได้แก่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น 

พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายและเข้าถึงการให้

บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ

บริษัท ที่มุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง พร้อมอยู่เคียงข้าง เป็น

เพื่อนคู่คิด และดูแลทุกช่วงชีวิตของ

ลูกค้า สำาหรับลูกค้าที่สนใจสามารถ

ใช้บริการ TeleHealth ผ่านแอป    

พลิเคชัน Emma by AXA ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

www.krungthai-axa.co.th/th/telehealth หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติม โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

ใ

นโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสาร            

พวกเราหลายคนใช้ โทรศัพท์ แล็ปท็อป 

หรือดูทีวีจนไฟดับ การวิจัยพบว่าการ

สัมผัสกับแสงสีฟ้าและสีขาวจากอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในเวลากลางคืน  จะเป็นตัวขัดขวางเมลาโทนิน ซึ่ง

เป็นฮอร์ โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นของเราไม่ให้หลั่ง

ออกมา ซึ่งส่งผลต่อการนอนหลับของเรา หรือทำาให้หลับยาก ดังนั้น 

แนะนำาให้ทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อน

เข้านอน และให้หาหนังสืออ่านเบาๆ ก่อนเข้านอนจะดีที่สุดค่ะ.

ครื่องสำาอาง 

COVER 

MARK  ชวน

สัมผัสประสบ 

การณ์ใหม่กับ 

MOISTURECOAT GEL 

“แป้งเนื้อเจล” ผลิตภัณฑ์

เซตรองพื้นรูปแบบใหม่ ช่วย

ล็อกรองพื้น พร้อมมอบ

ความฉ่ำาโกลว์อย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ด้วย

เทคโนโลยี

วอเตอร์

ฟิล์ม สูตร

ลับเฉพาะ                

ของคัฟ

เวอร์มาร์ค                      

ที่มี

คุณสมบัติ

ช่วยล็อกเครื่องสำาอางให้

ติดทนเป็นอย่างดี และ

ให้ผลลัพธ์ผิวที่แลดูเปล่ง

ประกายอิ่มน้ำา ทั้งยังช่วย

ากพูดถึงการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV เพื่อคัดกรองความ

เสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกแล้ว ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังไม่

กล้าตรวจ ด้วยเหตุผลหลักคือ เขินอาย กลัวเจ็บ และยัง

เห็นเป็นเรื่องไกลตัว รวมทั้งข้ออ้างไม่มีเวลา

โรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV บริเวณ

อวัยวะเพศโดยมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การ

มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การตั้งครรภ์หรือมีลูกหลายคน การ

มีประวัติเป็นกามโรค การรับประทานยาคุมกำาเนิดเป็นเวลานาน 

หรือปัจจัยเสี่ยงร่วมอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำา 

พันธุกรรม และการขาดสารอาหารบางชนิด ส่งผลให้อัตราการป่วย

เป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยพบมากถึงประมาณ 10,000 คน

ต่อปี เป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม และพบว่าในแต่ละปีมี

ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 5,200 คน หรือ

เฉลี่ยวันละ 14 คน ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่ป้องกัน

และรักษาหายได้ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรก

ล่าสุด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำากัด (N 

Health) ออกมาสร้างความเข้าใจและชวนให้รู้จักกับเทคนิคใหม่ใน

การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ โดยเป็นการตรวจหาเชื้อ 

HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV 

DNA Genotyping ที่ N Health พัฒนาขึ้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหาผู้หญิง

ที่กลัวและรู้สึกอายในการตรวจภายใน ได้ตรวจดูว่ามีการติดเชื้อ 

HPV ในร่างกายหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำานวนสตรีให้เข้าถึงการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นได้

สำาหรับขั้นตอนการตรวจ จะทำาการเก็บปัสสาวะใส่ในบรรจุ

ภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อ ให้มีปริมาตรอย่างน้อย 15-20 มิลลิลิตร  นำา

ทางเลือกใหม่ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

หาเชื้อจากปัสสาวะแก้ปัญหาเขินอาย

ห

หันหลังให้มือถือ..ก่อนนอน

ส่งห้องปฏิบัติการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการ

ตรวจประมาณ 8-10 วัน หากตรวจพบว่าผลการ

ตรวจเป็นบวกคือพบเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ 

แสดงว่ามีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจภายใน

เพื่อดูว่ามีเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกหรือไม่โดยสูติ

นรีแพทย์ต่อไป แต่หากพบว่าผลที่ได้เป็นลบคือไม่พบ

เชื้อ HPV ก็ควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์

แล้วควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ควร

หลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก เช่น การใช้

ถุงยางอนามัยคุมกำาเนิด การมีคู่นอนคนเดียว การฉีดวัคซีน HPV 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะ 

ไม่ใช่วิธีที่มาทดแทนการตรวจ Pap Smear แต่จะมีประโยชน์

เ

• นอกจากจะเป็นคนเหล็กพิชิตไตรกีฬาทั้ง           

ในและต่างประเทศมานับไม่ถ้วนแล้ว ช่วงนี ้แม็ค                                                               

ปิลันทน์ วีระนานนท ์ยังเพิ่มธุรกิจใหม่ ซื้อเรือ

คายัก เพื่อให้นักออกกำาลังกายเช่าพาย นอกจาก

จำาหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ทำาเป็นอาชีพหลักมานานหลาย                      

ปีแล้ว..•

• ณภัทร เบาว์แมนน ์เจ้าของร้านแสนสวย 

ราสทูเบ้ อาหารเยอรมันที่นี่ว่ากันว่าอร่อยมากที่สุดใน

ประเทศไทย ฝากบอกมาว่า ยามนี้เพื่อนๆ ฟังเพลง

เสียงรอสายไปก่อน ด้วยมือเป็นระวิง เพราะมัวแต่

ช่วยทำาเอกสาร Thailand Pass เพื่อกระตุ้นนักท่อง

เที่ยวชาวเยอรมันที่อยากจะเข้ามาเมืองไทย เธอบอก

ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆ 

ค่ะ..•

• ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมไทย-อเมริกา 

แห่งรัฐอิลลินอยส์เป็นสมัยที่ 2 อรชร แน่นหนา จับ

มือกับ เอนก บรรณประดิษฐ์ บอร์ดของสมาคมหลาย

สมัย จัดงาน เหมันต์-หรรษา ที่วัดธัมมาราม นคร

ชิคาโก วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 12.00-17.00 น. โดยมี 

วิน วีรชัย เป็นศิลปินรับเชิญ..•

• ทำาติดต่อกันมานานหลายสิบปี ถึงปลายปีย่าง

เข้าหน้าหนาว สามหนุ่มที่เหลือหนุ่มอยู่น้อยนิด เอ็กซัน                                                                

บินหะซัน ภิญโญ อันอดิเรกกุล และ สมคิด คงเจริญ 

จะนัดกันขึ้นไปเที่ยวชมความงามและอากาศหนาว

ของทางภาคเหนือ โดยผลัดกันขับรถเองเพื่อที่จะได้มี

โอกาสคุยกันถึงอดีตเก่าๆ ที่ไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคนจะมี

ชีวิตรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนื้..•

• คุณจ๋า-สิริเกศินี ชวะโนทัย พีอาร์คนเก่ง 

แจ้งมาว่าโรงแรมแม่น้ำารามาดาพลาซา จะกลับมา

เปิดให้บริการลูกค้าทั่วไปในวันพุธที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป 

ลูกค้าที่ชอบซีฟู้ดเชฟวัชรินทร์ขอเชิญมาอิ่มอร่อยกับ 

Seafood All You Can Eat บรรยากาศริมน้ำาที่ห้อง                                                        

เดอะเทอเรส@72 ทุกเย็นศุกร์-เสาร์ พร้อมโปรโมชั่น                                                     

ซื้อเวาเชอร์ราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.

0-2688-1090..•

• ช่วงนี้ แอ๊ว-ภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ต้อง

ทิ้งร้านอาหารในเครือร่มไม้ริมนาทั้ง 6 แห่ง ให้ลูกชาย

คนเก่ง เดชสิริ นิลประดับ บริหารตัวเองพร้อมกับ

สามี อารัญ ขึ้นล่องระหว่างบ้านที่พุทธมณฑลสาย 5 

กับทองผาภูมิ เพื่อไปพักผ่อนรักษาสุขภาพด้วยการ

แช่น้ำาพุร้อนที่บ้านหินดาดที่มีธรรมชาติสวยงามร่มรื่น 

มีบ่อน้ำาร้อนที่มีอุณหภูมิต่างกันให้เลือกแช่ได้ตาม

อัธยาศัย..•  

   แมวลายเสือ

ปกป้องผิวจากความแห้ง

กร้าน คงผลลัพธ์ให้ผิวสวย

ยาวนานราวกบัเพิง่แตง่หนา้                   

ขนาด 35 กรัม ราคา 1,850  

บาท พร้อมฟองน้ำาที่ใช้คู่

กันโดย

เฉพาะ ดู

ข้อมูลและ

ซื้อสินค้า

ออนไลน์

ได้ที่ Face 

book : 

Cover 

mark 

Thailand 

และ www.covermark.co.th                           

หรือเคาน์เตอร์เครื่องสำาอาง  

คัฟเวอร์มาร์ค ณ ห้างสรรพ

สินค้าชั้นนำาทั่วประเทศ.

ใ

ลงนาม • นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น และนายแอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมลงนามขยายสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ ไปถึงปี 2568 เพื่อให้ลูกค้าศรีสวัสดิ์ เงินสด

ทันใจ ที่มีอยู่ 5,000 สาขาทั่วประเทศ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มอบความคุ้มครองตรงกับความต้องการ และลูกค้ายังจะได้

รับการบริการที่ดีจากชับบ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากศรีสวัสดิ์และชับบ์สามัคคีประกันภัย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคาร์ลตัน 

กรุงเทพฯ สุขุมวิท.  

มากสำาหรับกลุ่มผู้หญิงที่กลัวหรือรู้สึกอายและไม่ยอมเข้ารับการ

ตรวจภายใน วิธีนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดัง

กล่าว ทำาให้ผู้หญิงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก

ขึ้น สามารถลดจำานวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้ แต่สำาหรับผู้

หญิงที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจทางเซลล์วิทยา

ของปากมดลูก หรือ Pap Smear อยู่แล้วเป็นประจำาทุกปีโดยสูติ

นรีแพทย์ วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จากปัสสาวะก็ไม่จำาเป็น 

เนื่องจากการตรวจด้วย Pap Smear เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

และแม่นยำาที่สุดอยู่แล้ว. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

บ้านปูฯ เชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion 

องค์กรไม่แสวงผลกำาไร ขอเชิญชวนผู้ท่ีสนใจในกิจการท่ีมุ่ง

สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม มาร่วมลุ้น 5 กิจการเพื่อ

สังคมดีเด่นของโครงการ ประจำาปี 2564 พร้อมเติมความรู้ด้าน

กิจการเพื่อสังคม

จากผู้เชี่ยวชาญใน

เวทีเสวนา และ

การนำาเสนอธุรกิจ

จากผู้ประกอบการ

กิจการเพื่อสังคม 

รวมถึงสนับสนุน

กิจการเพื่อสังคม 

โดยการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ

จากผู้ประกอบการ

โดยตรง ในงาน 

“Impact Day 2021: 

Dare for Better 

Change เพื่อสิ่ง

ที่ดีกว่า คุณกล้า

เปลี่ยนแปลงไหม?” ที่จะจัดในรูปแบบออนไลน์อีเวนต์ ในวัน

ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-18.00 น. โดยเปิด

ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผู้สนใจสามารถ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ https://www.zipeventapp.

com/e/BC4CImpactDay2021 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ https://www.facebook.com/banpuchampions

Siriraj Education Expo 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เตรียมจัดงาน Siriraj Education Expo 2021 ในรูปแบบ Virtual 

Event เพื่อเปิดโลกการเรียนการสอนทั่วศิริราชที่ไม่ได้มีแค่การ

เป็นแพทย์ แต่จะได้พบมุมมองการศึกษาในรั้วศิริราชทุกระดับ 

ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาหลัง

ปริญญาในหลาก

หลายหลักสูตร เพื่อ

ผลิตแพทย์เฉพาะ

ทางให้กับประเทศ

ในสาขาต่างๆ ท้ัง

หลักสูตรภาษาไทย

และหลักสูตรนานา 

ชาติ โดยศิริราชมีเครือข่ายในยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกา เพื่อ

แลกเปลี่ยนอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำาบ้าน หรือนักศึกษาทุก

ระดับ ในหลักสูตรปริญญาเอกกับ ม.กลาสโกว์ สกอตแลนด์ หรือ 

Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจ

ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้-11 ธันวาคม 2564 และ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.zipeventapp.com/e/ 

siriraj-education-expo-2021

8งานวิจัยเด่นมหา’ลัยเครือข่ายRUN

ครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการ

วิจัย (RUN) แถลงการจัดงาน “มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand  

Research Expo 2021) ครั้งที่ 16” ซึ่งจัดโดย

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำาหนดจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ 

ห้องประชุม Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยยกขบวน

ผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ 

และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย มาจัด

แสดงนิทรรศการภายในงานกว่า 30 งานวิจัย

ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายฯ 

กล่าวว่า ในงานได้นำางานวิจัยบางส่วนจาก 

8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรวิจัยมาจัด

แสดง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อผนึก

กำาลังการทำาวิจัย และรวบรวมองค์ความรู้ 

ความสามารถจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

เครือข่ายฯ สร้างการแบ่งปันองค์ความรู้ เน้น

ทำางานร่วมกันเป็นทีม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด

ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือ

เรียกว่าหลักการ SExY Way

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา RUN ไม่เคยหยุด

นิ่ง และยังคงเดินหน้าร่วมกันประสานความ

ร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ระบบ

อุดมศึกษาของประเทศสามารถสร้างกลุ่มเครือ

ข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ตลอด

จนยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยของประเทศ

ให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ” ศ.นพ.วชิรกล่าว

ผลงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือ

ข่ายฯ ที่มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่

1.โครงการ “วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ 

เพื่อป้องกันโรค COVID-19” โดย ศ.นพ.เกียรติ 

รักษ์รุ่งธรรม ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

รักษามะเร็งระบบประสาทชนิดนิวโรบลาสโทมา

ด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน” โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3.โครงการ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา

สำาหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็น

สารเคมีมูลค่าเพิ่ม” โดย รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.โครงการ “รถยนต์ ใช้แล้วไปไหน? 

บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิล

ในการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย” โดย 

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

5.โครงการ “KKU Smart Organic Farm” 

โดย ผศ.ชานนท์ ลาภจิตร และ ผศ.ชัชชัย คุณ

บัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.โครงการ “นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์

ข้าวไทยด้วยลำาไอออนพลังงานต่ำา” โดย ดร.จิร 

ณัทฐ์ เตชะรัง และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ ไชยศรี 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

7.โครงการ “อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอ

รัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดย 

รศ.ดร.วรากร ล่ิมบุตร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

8.โครงการ “นวัตกรรมย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพและเข้ากันได้ทางชีวภาพ สำาหรับการ

ซ่อมแซมบาดแผล” โดย ผศ.ดร.สุกัญญา รอส  

ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผศ.ดร.แกร์เร็ธ 

ไมเคิล รอส มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thai-

land Research Expo 2021) ซึ่งมีกำาหนดจัด

ข้ึนระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 

นอกจาก RUN จะนำางานวิจัยเด่นจาก 8 มหา 

วิทยาลัยเครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด “Driving 

BCG Economy Through R&I” มาร่วมจัด

แสดงแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ 

“มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษากับ

การพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่” โดย ศ.นพ.สิริ

ฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหัวข้อ 

“เป้าหมายสำาคัญของการวิจัยของประเทศใน

ระยะ 5 ปี”  

ยังมีหัวข้อ “นโยบายการจัดสรรทุน

ของ สกสว.” โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

และปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “การพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม

เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล

เวิลด์ กรุงเทพฯ.

เ

ศ.นพ.วชิร คชการ

ศธ.ทำ�ร่�ง‘กรอบหลักสูตรสมรรถนะ’
‘สร้างคนยุคใหม่’เน้น6ข้อ‘การคิด-จัดการ-สื่อสาร-ทำางานเป็นทีม-พลเมือง-รักษ์ธรรมชาติ’
ศึกษาธิการ • ศธ.จัดทำา (ร่าง) กรอบหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... เนื้อหาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ โดยกำาหนด 6 สมรรถนะสำาคัญ

หลักสร้างเด็กไทยยุคใหม่ ทั้งการจัดการตนเอง 

การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำางาน

เป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการ

อยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

คาดได้ 70 ผลลัพธ์การเรียนรู้ นำาร่อง 265 

รร.พื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัดแล้ว

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง

เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นายอัมพร  

พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้มอบหมายการ

ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการ

ศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน โดยให้ความ

สำาคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นโยบายที่ 1 

การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนสามารถดำาเนินการได้ตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ

ตัวชี้วัดและการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อกำาหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีความสุขในการเรียน และนำาไปปรับใช้ใน

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน โดยมีสถานศึกษา

ดำาเนินการแล้วกว่าร้อยละ 90 โดยการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถ

ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายรูป

แบบ เช่น การใช้ โครงงานเป็นฐาน (PBL), 

GPAS 5 Steps, หลักสูตรอารยเกษตร, การใช้

กระบวนการวิจัย, มอนเตสซอรีสำาหรับระดับ

ปฐมวัย, STEM Education, จิตศึกษา, การใช้

แผนผังความคิด, การทดลองการศึกษาจาก

แหล่งการเรียนรู้และการใช้เกมเป็นฐาน และ

การใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นต้น

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า ศธ.ยัง

ได้ดำาเนินการจัดทำา (ร่าง) กรอบหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... (หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ) โดยมีการกำาหนดสมรรถนะ 

หลัก 6 สมรรถนะสำาคัญ ได้แก่ การจัดการ

ตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวม

พลังทำางานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ

อย่างยั่งยืน และสมรรถนะเฉพาะ ซ่ึงเป็น

สมรรถนะประจำารายวิชา ซึ่งการจัดทำา (ร่าง) 

กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..... 

(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ยังช่วยหลอมตัวชี้วัด

และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ซึ่งช่วงชั้น 

ที่ 1 ได้ออกมาเป็น 70 ผลลัพธ์การเรียนรู้ และ

กำาลังดำาเนินการในช่วงชั้นต่อๆ ไป ซึ่งปัจจุบัน

ยังอยู่ในกระบวนการของการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา โดยนำาไปทดลองใช้กับโรงเรียน

นำาร่องในพื้นท่ีนวัตกรรม 265 โรงเรียนจาก  

8 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี 

ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ผ่านการใช้กระบวนการพี่เลี้ยงพา

ทำาหลักสูตรสถานศึกษา

“การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

ตอนน้ี สพฐ.ไม่มีความกังวลแต่ประการใด 

เพราะสถานศึกษามีผู้นำาทางวิชาการที่เข้ม

แข็ง ผนวกกับการพัฒนาอบรมครูในการสอน  

Active Learning ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

และมีการประสานกับนักวิชาการในพื้นที่ และ

มีการบูรณาการตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงทำาให้การจัดการ

เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใด ก็ให้ความสำาคัญ

กับเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียน” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

วันเด็กปี65จัดผ่านออนไลน์ผุดหนังสือ‘ใจเป็นหน่ึง’
ศึกษาธิการ • ศธ.จัดงานวันเด็กประจำาปี 65 

ผ่านระบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโค

วิด พร้อมกับจัดทำาหนังสือ “เด็กไทยใจเป็นหนึ่ง”  

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำา

ปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom 

Cloud Meeting ว่า ท่ีประชุมได้รับทราบคำา

สั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะ

กรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำา

ปี 2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นคร้ังแรกของ

คณะกรรมการจัดงาน สำาหรับการจัดงานวัน

เด็กในปีที่ผ่านมางดจัดกิจกรรมการจัดงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 แต่ยังคงมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัล 

เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่เด็กและ

เยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำาชื่อ

เสียงมาสู่ประเทศชาติ

นายธนูกล่าวต่อว่า สำาหรับวันเด็กแห่ง

ชาติปี 2565 ตรงกับเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 

ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรมที่กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ในลักษณะงานมหกรรม แต่จะ

จัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ นอกจาก

น้ีในส่วนของกิจกรรมการนำาเด็กและเยาวชน

ดีเด่น 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำา

ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 225 ราย เข้าเยี่ยม

คารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และ

รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการพิจารณา

คัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้อง ซ่ึงจะ

พยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง 789 ราย ได้

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 

ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด 

ท้ังน้ี ศธ.จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียด

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ในวันที่ 5 

มกราคม 2565

นายธนูกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุม

ยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำา

หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2565 โดย

จะใช้ชื่อหนังสือ “เด็กไทยใจเป็นหนึ่ง” เป็น

ผลงานของ ด.ญ.นิชากานต์ เสมเถื่อน ระดับ

ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 

อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สพป.

เพชรบุรี เขต 2 โดยคัดเลือกจากผลงานส่ง

ประกวดทั้งหมด 48 รายชื่อ

ภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 

เป็นผลงานของ ด.ช.กฤตานนท์ กันทวงค์ และ 

ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธดุก ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบ้าน

ทาป่าเปา อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน สังกัด 

สพป.ลำาพูน เขต 1 โดยคัดเลือกจากผลงานส่ง

เข้าประกวดทั้งหมด 75 ผลงาน

นอกจากนี้ ในหนังสือยังมีพระบรม

ราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คำาขวัญและ

สารของนายกรัฐมนตรี สารของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และผลงานเขียนของ

นักเรียนในรูปแบบนิทาน เรื่องสั้น บทร้อยกรอง 

การ์ตูนช่อง และภาพวาด จำานวน 22 ผลงาน 

โดยคัดเลือกจากผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 

จำานวน 95 ผลงาน พร้อมทั้งบทความพิเศษ

เรื่อง เปลี่ยน Mindset เด็กได้ง่ายๆ แค่เปลี่ยน

คำาพูด เกี่ยวกับวิธีการพูดเพื่อสร้าง Growth 

Mindset สำาหรับเด็ก และเกมฝึกสมองและ

ทักษะสำาหรับเด็ก คาดว่าจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จ

ในเดือนธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถส่ังจองได้ที่ ส่วนการ

ตลาดออนไลน์ องค์การค้าของ สกสค. โทร.

0-2514-4023-30 ต่อ 222, 223 หรือสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

หรือผ่านไลน์ @suksapanpanit ในราคาเล่ม

ละ 15 บาท.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ทนที่จะกล่าวคำา “ขอโทษ”!

ผู้อำ�นวยก�รกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ คุณปิย�ภรณ์ 

แสนโกศิก ก็เลือกที่จะใช้วิธีก�รอธิบ�ย..

 กรณีภ�พ “แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส” Miss Universe Thailand 

2021 เหยียบธงช�ติไทยว�่.. “เรื่องนี้แอนชิลีไม่รู้เรื่อง เป็นภ�พซีจีที่

น้องๆ ทำ�กันขึ้นม� 

เข�ต้องก�รสื่อถึงประเทศไทย คว�มยิ่งใหญ่ คนไทยที่ไม่แพ้

ช�ติใดในโลก แอนชิลีถือธงช�ติไทย เพร�ะแอนภูมิใจในคว�มเป็น

ไทย แม่เข�เป็นคนไทยแท้ๆ เข�ก็รักในแผ่นดินไทยม�กๆ

ต้องตีคว�มก่อน ถ�้ไม่สบ�ยใจก็เอ�ภ�พนั้นออกแล้วกัน ให้

กำ�ลังใจน้องดีกว�่ ส่วนกรณีที่สนธิญ�จะไปแจ้งคว�มก็แล้วแต่เข�  

เพร�ะแอนชิลีไม่ได้เป็นคนทำ� แอนชิลีไม่รู้เรื่อง 

สังคมมันแตกแยกเพียงพอแล้ว ต้องทำ�ไม่ให้แตกแยก อย�่ม�

จุดประก�ยเลย หนึ่ง ทีพีเอ็นมีเจตน�ต้องก�รชูธงช�ติไทยให้คนทั้ง

โลกได้เห็นว�่ประเทศเร�แกร่งขน�ดไหน

สอง น้องไม่ได้ไปเหยียบธงช�ติ แค่กร�ฟฟิกที่ทำ�ขึ้นม� ถ้�

เป็นประเด็นขัดแย้งกันไปม� พี่ปุ้ยก็ให้เอ�ออกไปเลย ก็จบ 

เพร�ะคนที่ทำ�เข�ก็บอกว่�ไม่ใช่เลย ไปตีคว�มกันเป็นอะไร ไป

แจ้งคว�มแอนชิลี เดี๋ยวเข�แจ้งคว�มกลับจะไปกันใหญ่นะ”

ครับ..“สังคมมันแตกแยกเพียงพอแล้ว” ก็แล้วทำ�ไมผู้อำ�นวย

ก�รถึงไม่ปร�ม ไม่บอกกับน้องๆ ที่ทำ�ซีจีล่ะว่�..อย่�ทำ�แบบนี้ 

เพร�ะแม้เร�จะมีเจตน�ที่ดี แต่ในห้วงที่สังคมแตกแยก ย่อม

ต้องมี “ผู้เห็นต�่ง-คิดต�่ง” ซึ่งจะทำ�ให้เกิดกระแสคว�มขัดแย้ง-โต้

เถียงกัน มันไม่ดี!

นี่..ถ้�บอกน้องๆ เสียแต่แรก ก็จะไม่มีภ�พให้บ�ดต�-บ�ดใจ 

และที่ผู้อำ�นวยก�รว่� น้องไม่ได้เหยียบธงช�ติ แค่กร�ฟฟิกทำ�ขึ้นม�..

ถ�มว่� ประช�ชน-คนไทยที่อ่อนไหวกับธงช�ติจะไปรับรู้กับ

เจตน�-คว�มคิดของน้องๆ เหล�่นั้นด้วยไหม และต�สี-ย�ยส�จะรู้

ไหมว่�นั่นเป็นกร�ฟฟิก?

เข�ไม่ต้องตีคว�ม แต่มันเห็นกับต�-แก่ใจอยู่ทนโท่ ว�่แอนชิลี

เหยียบอยู่บนสีอันเป็นสัญลักษณ์ของธงช�ติไทย และที่บอกว�่คุณแม่

ของแอนชิลีเป็นคนไทยแท้ๆ ที่รักในแผ่นดินไทยม�กๆ..

ผมก็อย�กรู้เหมือนกันว่� คุณแม่ของแอนชิลีจะมีปฏิกิริย�อย่�งไร

กับภ�พและเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์นี้ จะตำ�หนิน้องๆ ที่ทำ�ซีจีรึไม่อย�่ง 

ไร..อย�กได้ยินครับ!

ผมก็ไม่ประสีประส�หรอกนะด�้นครีเอต แต่ถ�้ผู้อำ�นวยก�ร

ต้องก�รสื่อถึงประเทศไทย คว�มยิ่งใหญ่ คนไทยที่ไม่แพ้ช�ติใดในโลก

ทำ�ไมไม่ให้แอนชิลีแบกธงช�ติ เหยียบแผนท่ีโลก หรือลูกโลกไป

เลยล่ะ นอกจ�กจะสง่� สม�ร์ท เท่กว่�เหยียบธงช�ติตัวเองแล้ว น่ีต่�งห�ก..

ท่ีสื่อให้เห็นเด่นชัดถึง “คว�มย่ิงใหญ่” ของคนไทยไม่แพ้ช�ติใดในโลก!

คุณปิย�ภรณ์พูดเอง “ต้องตีคว�มก่อน”..ก็นี่ไง สังคมส่วนหนึ่ง

ได้ช่วยกัน “ตีคว�ม” และเห็นตรงกันว�่ ภ�พแอนชิลีเหยียบธงช�ติ

ไทยนั้นไม่เหม�ะสม และไม่สบ�ยใจ

รู้เช่นนี้ คุณปิย�ภรณ์ก็ควรออกม�กล่�วคำ�ขอโทษและระงับ

ภ�พนี้เสีย ทุกอย�่งจบ!

แต่ที่ดูจะไม่จบ ก็ด้วยป�กของคุณปิย�ภรณ์เองที่กำ�ลังจะต่อ

คว�มย�ว.. “ไปแจ้งคว�มแอนชิลี เดี๋ยวเข�แจ้งคว�มกลับจะไปกัน

ใหญ่นะ” นั่นแหละ!

ด้วยคุณสนธิญ� สวัสดี คนที่ไปร้องเรียน ก็ได้ออกตัวไว้ก่อน

ว่�.. “ห�กก�รร้องของตนสร้�งคว�มไม่พอใจ เสื่อมเสียแก่กองประ 

กวด ก็ส�ม�รถฟ้องตนได้

ที่ม�ร้องก็เพร�ะต้องก�รให้ตรวจสอบว่�เข้�ข่�ยคว�มผิดหรือ

ไม่ และไม่ต้องก�รให้คนรุ่นหลังนำ�ม�เป็นแบบอย�่ง”

เจตน�คุณสนธิญ�มีแค่นี้ เพื่อสังคมจะได้รู้เป็นบรรทัดฐ�น..

ผิด-ไม่ผิด เดี๋ยวศาลชี้ให้!.

เหยียบธงชาติสื่อความยิ่งใหญ่?

แ

• ปรบมือรัวให้กับ “กะรัตรัก” 

ละครแนวโรแมนติก-คอมิดี ที่ใช้คำ�

ว่� “น่�รัก” ได้เปลืองสุดๆ หลังลงจอ

ให้ได้ชมเพียงแค่ 2 ตอน กระแสก็ดี

ม�ก ด้วยเคมีที่น่�รักน�่เอ็นดูของคู่ 

แอน ทองประสม ที่กลับม�ได้อย�่ง

สวยง�ม หลังห�ยจ�กหน้�จอไปน�น

ถึง 6 ปี และพระเอกรุ่นน้องอย�่ง เจมส์-จิรายุ ตั้ง

ศรีสุข เคมีก็เร่ิมเกิดปฏิกิริย�แผลงฤทธ์ิทำ�ทวิตเตอร์แทบ

แตก! แฮชแท็ก #กะรัตรักep.1 และ #กะรัตรักep.2 ดัน

ข้ึนติดท็อปเทรนด์ทวิตเตอร์ถึง 2 วันรวด และคว้�เรตติ้ง

เปิดตัวทั่วประเทศไปได้ถึง 2.538 เลยทีเดียว!

• แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ออกสต�ร์ท

คว�มสุขกับโปรเจ็กต์พิเศษ “Robinson Lifestyle x 

แสตมป์-อภิวัชร์” ในแคมเปญ “Robinson Lifestyle 

Celebration Sale 2022” กับซิงเกิลแนวใหม่ที่ไม่

เคยทำ�ม�ก่อน “รอเธอม� Together” ม�พร้อมเอ็ม

วีสนุกๆ ที่หนุ่มแสตมป์ขอจัดเต็มโชว์สเต็ปแดนซ์ครั้ง

แรก รับชมได้ในช่องยูทูบ Robinson Lifestyle และ 

Facebook Robinson Lifestyle 

• เมื่อช่วงโควิดหนักๆ ที่ผ�่นม� หล�กหล�ย

ศิลปินต่�งก็ห�อ�ชีพเสริม เพื่อ

เป็นอีกหน่ึงช่องท�งเพ่ิมร�ยได้ 

แป้งร่ำา ศิวนารี ส�วน้อยเสียง

ใสก็เช่นกัน โดยส�วแป้งร่ำ�เลือก

ทำ�เทียนหอม ตอนแรกเจ�้ตัว

ยอมรับว�่ทำ�เพื่อแก้เบื่อ เพร�ะ

ไปไหนไม่ได้ แต่พอโพสต์ลงโซ

เชียลมีคนสนใจ จนวันนี้เกิดแบรนด์เทียนหอมของตัว

เองชื่อว่� “Sivanalee” แล้ว ใครอย�กได้เทียนหอม

ก็ลองไปดุได้ที่เพจ “Panglam Thianhom” 

• จ�กท่ีเคยเดินหล่อบนแคตวอล์ก ล่�สุดสอง

หนุ่มลูกคร่ึงจ�ก THE FACE THAILAND โดม เพชร

ธำารงชัย และ เกรก-เกรกัวร์ เดอ บ็อด ผันตัวม�โชว์

ฝีมือแสดงภ�พยนตร์เรื่องแรก “อโยธยา มหาละลวย” 

Om! Crush on Me จ�ก “โมโนฟิล์ม” ท่ีแม้อ�ก�ศจะ

ร้อนจน “โดม” เลือดกำ�เด�ไหล เจ้�ตัวก็ไม่ท้อ ถ�่ยจน

เสร็จ ฟ�ก “เกรก” ก็โดนคำ�สั่งงดอ�ห�รจังก์ฟู้ดเพื่อ

เฟิร์มหุ่น ทั้งสองหนุ่มตั้งใจกันขน�ดนี้เห็นทีต้องม�ให้

กำ�ลังใจ “โดม-เกรก” ในวันที่ 2 ธันว�คมนี้ ทุกโรง

ภ�พยนตร์ทั่วประเทศแล้วล่ะเจ้�ค่�!.

มักเกิ้ล

ลังจากปล่อยภาพฟิตติ้งจน

เป็นกระแสติดเทรนด์ทวิต

เตอร์ไปแล้ว ล่�สุด ผู้จัด ไก่-

วร�ยุฑ มิลินทจินด� และผู้กำ�กับ น�ย- 

สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร ถือฤกษ์ดีทำ�พิธี

บวงสรวงละคร มัดหัวใจยัยซุปต�ร์ ไป

เมื่อวันก่อน ณ ช่อง 3 หนองแขม นำ�ทีม

โดยพระเอกด�วรุ่ง กลัฟ-คณ�วุฒิ ไตร

พิพัฒนพงษ์ กับผลง�นละครเรื่องแรก

ประกบน�งเอกม�กฝีมือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุ

วรรณ์ ที่ใจอ่อนกลับม�รับละครในรอบ 4 

ปี ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง

แต่ง�นนี้นอกจ�กบรรด�นักแสดง

ม�กฝีมือที่ม�รวมตัวกันแล้ว ด้วยคว�ม

เป็นผลง�นละครเรื่องแรกของหนุ่มกลัฟ เหล�่ลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟ 

(ชื่อแฟนคลับ) ทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ รวม 7 ประเทศ 

แท็กทีมจัดโปรเจ็กต์ส่งกำ�ลังใจซัพพอร์ตกันแบบจัดเต็มด้วย Food 

Truck จำ�นวน 27 คัน ตั้งร�้นพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่ตี 5 มีทั้งอ�ห�ร 

เครื่องดื่ม บริก�รทีมง�น-นักแสดง-นักข่�ว แบบจัดเต็ม นอกจ�กนี้

แฟนคลับยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยก�รเหม�รถตุ๊กๆ ติดป้�ยเชียร์หนุ่มกลัฟ

กันอีกด้วย แถมยังส่งกำ�ลังใจผ�่นแฮชแท็ก #บวงสรวงมัดหัวใจยัยซุป

ต�ร์ ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ใน

ชั่วพริบต�!  

กลัฟ คณ�วุฒิ เผยถึงคว�มรู้สึก

ในวันนี้ว่� “วันนี้เป็นก�รบวงสรวงเปิด

กล้องละคร มัดหัวใจยัยซุปต�ร์ เป็น

ละครเรื่องแรกของผมด้วย ก็ดีใจม�กๆ 

เพร�ะวันนี้ ได้มีโอก�สเจอพี่ๆ นัก

แสดงและทีมง�นทุกคนเลยครับ 

ฟีลเหมือนซีรีส์ ไหม ผมว่�แตกต�่ง

จ�กตอน TharnType The Series 

พี่ๆ เพื่อนๆ นักแสดงม�บวงสรวง

กับเร�เป็นหน้�ใหม่ทั้งหมด แต่พอม�

ครั้งนี้เร�ได้บวงสรวงกับพี่ๆ นักแสดงที่

เคยผ�่นง�นก�รแสดงกันม�หล�ยเรื่อง

แล้ว เร�ก็ตื่นเต้นครับ กดดันม�ก ด้วย

บทด้วยอะไรต่�งๆ ด้วยน�งเอกเป็นพี่เจ

นี่ด้วย ก็ค่อนข้�งมีคว�มกดดันนิดนึง ก็

พย�ย�มทำ�ให้เต็มที่ครับ ได้ยินว�่พี่เจนี่เป็นคนที่เป๊ะเรื่องก�รทำ�ง�น

ม�ก เร�ก็ต้องเป๊ะต�มพี่เข�ครับ เพร�ะเร�ก็พย�ย�มไม่เป็นตัวถ่วง

พี่เข�เหมือนกันครับ แต่ก็มีทักพี่เจนี่ไปว่�หน�้เด็กม�ก ครั้งแรกเจอ

ตกใจเลยครับ วันแรกที่พี่เจนี่ม�หน�้สดเลยครับ แล้วพอเห็น ก็เฮ้ย 

หน�้เด็กกว่�ผมอีกครับ แต่พี่เจนี่ดูแลตัวเองดีม�ก

เรื่องนี้กลัฟบอกไปเรียนแต่งหน้�เพิ่ม เพร�ะต้องรับบทเป็นช่�ง

แต่งหน้�มืออ�ชีพ เป็นเรื่องที่สำ�คัญม�กๆ ในเรื่องนี้ครับ นอกจ�ก

เป็นช�่งแต่งหน้�มืออ�ชีพ มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศ ก็เป็นยู

ทูบเบอร์ บิวตี้บล็อกเกอร์ด้วย ก็ต้องมีจริตในก�รรีวิว ในก�รแต่ง

หน�้ครับ อยู่บ�้นก็มีแต่งหน้�ตัวเองบ้�งครับ บ�งทีมือก็ไปครับ จริต

ว�งมือก็ต้องมีนิดนึง ตอนนี้แต่งหน้�เองก็อ�จจะได้ แต่อ�จจะใช้เวล�

น�นม�กๆ แต่งให้คนอื่นพอได้ครับ พี่เจนี่ก็ดูไปด้วยครับว่�โอเค 

หรือเปล่� ตัวนี้ผมใช้ถูกหรือเปล�่ พี่เจนี่ก็คอยบอกด้วย ง�่ยสุด

ในก�รแต่งหน้�ผมว�่ปัดแก้ม แต่ที่ย�กที่สุดคือ ติดขนต�ให้ตัว

เองครับ ย�กม�ก เพร�ะตอนไปเรียนก็มีฝึกติดขนต�ให้ตัวเอง

ด้วยครับ เล็งย�กครับ แต่ถ้�แต่งให้คนอื่นก็จะเป็นเรื่องต�ครับ 

ทำ�บล็อกต�ครับ 

ได้ม�เป็นพระเอกช่อง 3 สมใจคุณแม่ไหม ก็ดีใจครับ 

เพร�ะว่�เร�ก็เห็นพี่ๆ ม�ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว เร�ก็ติดต�มช่อง 3 

ม�ตั้งแต่เด็กๆ ด้วย และได้เห็นพี่ๆ พระเอกหล�ย

รุ่นด้วย แล้วตอนนี้เร�ได้มีโอก�สม�ยืนตรง

นี้เอง ก็ดีใจม�กๆ ครับ คุณแม่ก็บอกว่�

สมใจม�ก เพร�ะว่�แม่ก็เป็นแฟนช่อง 3 

ด้วยครับ ส�นฝันคุณแม่ ส�นฝันตัวเอง

ด้วยครับ เพร�ะเป็นอีกหนึ่งก�้วสำ�คัญ

ในก�รทำ�ง�นของผม ก็เหมือนเริ่มนับ

หนึ่งใหม่ครับ เพร�ะว่�ซีรีส์กับละคร

ค่อนข้�งจะแตกต่�งกัน ทั้งเรื่องคว�ม

ลึกของบทหรือเนื้อเรื่อง ทั้งมีคว�ม

ย�วและเข้มข้นม�กกว่� ก็จะต้อง

ทำ�ก�รบ้�นให้เยอะม�กกว่�เดิมด้วย

ปลื้มแฟนคลับให้กำ�ลังใจ ส่ง

ฟู้ดทรักม�ร่วมยินดีกว�่ 20 คัน 

ดีใจครับ เอ�จริงๆ พี่ๆ แฟนคลับ

ผมน่�รักทุกคนอยู่แล้ว พี่ๆ พร้อมจะ

ซัพพอร์ตเร� เร�จะไปท�งไหนพี่ๆ ก็

พร้อมจะซัพพอร์ต คอยดูแลอยู่เสมอครับ 

ผมว�่พี่ๆ เข�ตื่นเต้นม�กๆ จ�กที่เห็นในกระ

แสทวิตเตอร์ อย�่งวันนี้ง�นบวงสรวง เร�ยังไม่

ได้เริ่มบวงสรวง แต่ว�่เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับ

หนึ่งแล้วก็ดีใจครับ

ง�นอื่นตอนนี้ ในช่องตอนนี้มีละครเรื่อง

นี้ แต่ถ�้เป็นข�้งนอกก็ยังมีอยู่ครับ และเดี๋ยวจะมี

คอนเสิร์ตง�นวันเกิดที่จัดขึ้นเนื่องในวันเกิดวันที่ 4 ธันว�คม มีทั้งร้อง 

เล่น เต้น ครบรส เตรียมตัวน่�จะ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เตรียมให้

กับแฟนๆ ต�่งช�ติด้วย ก็จะมีเพลงที่เป็นพ�ร์ตสำ�หรับพี่ๆ แฟนคลับ

ต่�งช�ติด้วย ก�รที่เร�จะพัฒน�ในก�รแสดงในก�รทำ�ง�นวงก�ร

บันเทิง พี่ๆ เข�ก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วครับ”.

บวงสรวง • แบรนด์ “PANANCHITA” (ปนันท์ชิตา) นำาทัพเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์คน

ดัง อาทิ ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เองตระกูล, อ้น-ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคม

เศรษฐ, เอมี่-เอมิกา กลิ่นประทุม, แหม่ม-วิชุดา พินดั้ม ควงแขนมากับ “บอสหน่อย ปนันท์ชิ

ตา” พร้อมตัวแทนกว่า 300 ชีวิต เข้ากราบสักการะ พร้อมร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงพ่อปู่ศรี

สุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ณ ลานบวงสรวงคำาชะโนด จ.อุดรธานี ฉลองยอดขาย 2 ล้านชิ้น. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
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คยเป็นหนุ่มฮอต

ในยุค 90 แต่

ตอนนี้ ปีเตอร์ 

อังเดร ในวัย 48 คงต้อง

หลีกท�งให้กับรุ่นหลัง 

เจ้�ตัวยอมรับ จูเนียร์ ลูกช�ยของเข�รับไม้ต่อกล�ยเป็นขวัญใจ

ส�วๆ ในยุคนี้ ไปแล้ว

ปีเตอร์ อังเดร ยอมรับว่� ลูกช�ยของเข� อ�ยุ 16 ปี ที่เกิด

กับเคที ไพรซ์ ตอนนี้กล�ยเป็นที่สนใจ ซึ่งก็เป็นที่ขบขันอย�่งม�ก

สำ�หรับเอมิลี แม็กดอน� ภรรย�คนปัจจุบัน ที่เห็นส�วๆ เมินคุณ

ส�มีแล้วหันไปล็อกเป้�ลูกช�ยแทนแล้ว

“ครั้งแรกที่เกิดขึ้น เอมิลีแทบหยุดหัวเร�ะไม่ได้ ส�วๆ พวก

นั้นวิ่งเข้�ม� แล้วถ�มว�่ช่วยถ่�ยรูปพวกเข�กับจูเนียร์ได้มั้ย”

“คิดในใจ ผมก็ยังมีซิกซ์แพ็กอยู่นะ”

พีตเริ่มมีชื่อเสียงในยุค 90 ต้องขอบคุณเพลงฮิตของเข� 

Mysterious Girl ซึ่งในเอ็มวีจะเห็นเข�เปลือยท่อนบนเต้นอยู่ในน้ำ�

จูเนียร์ตอนนี้กำ�ลังเดินต�มรอยพ่อ และเริ่มต้นอ�ชีพท�ง

ดนตรี หลังจ�กเซ็นสัญญ�กับโคลัมเบีย เรคอร์ดส ไปแล้วในปีนี้

The Sun เผยว�่ เข�ได้เริ่มเขียนและบันทึกเสียงไปแล้วหล�ย

เพลงในสตูดิโอหลังจ�กทำ�สัญญ�

โดยหนึ่งในบรรด�เพลงที่มีท่วงทำ�นองที่มีชีวิตชีว� เข�ร้อง

เกี่ยวกับก�รเจอกับส�วๆ และซื้อของแบรนด์เนมดีไซเนอร์ดัง

ให้ และยังมีเนื้อเพลงท่อนขำ�ๆ ที่พูดถึงส�วใหญ่ส่งข้อคว�มม�คุย

ด้วย แล้วบอกว่�รู้จักกับพ่อด้วยนะ เอ๊ะยังไง อย่�งท่อนนี้ที่จูเนียร์

แรปว�่ “You must be mad, 

that girl keep callin’ me baby, 

that’s crazy. We don’t vibe like 

that.” และ “Messaging me on 

socials, says she knows my 

dad. Lol… What you mean 

relationship? You ain’t my girl. I 

married the cash.”

หนุ่มน้อยยังร่วมเขียนเพลง

ทั้งหมดเกี่ยวกับก�รสวมเสื้อผ้�

จ�กดีไซเนอร์ดัง Louis Vuitton 

และพูดถึงน�ฬิก� Rolex ในเพลง 

Roller Coaster “You tell me 

that, you tell me this, I put a 

Rollie on your wrist. Matching 

Louis, hers and his.”

นอกจ�กจูเนียร์แล้ว พีต

ยังมีลูกอีกส�มคน คือ พรินเซสส์ 

อ�ยุ 14 และธีโอ กับอ�มีเลีย ที่

เกิดกับ เอมิลี ภรรย�คนปัจจุบัน

ปีเตอร์ อังเดร มีก�รร่วมมือ

กับ Habitat ในก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก ซึ่งส�เหตุก็เพร�ะ

เข�กับเอมิลีต้องก�รปรับปรุงห้องของลูกๆ จึงตัดสินใจที่จะให้พวก

เข�เข�้ม�มีส่วนร่วมในก�รเลือกสีห้องนอนทั้งสี่ห้องของแต่ละคนที่

บ�้น และห้องนอนของแต่ละคนจะแตกต�่งกัน

ห้องของจูเนียร์จะค่อนข้�งมืด ทำ�ไมเด็กวัยรุ่นถึงชอบปิดม่�น

ช่วงซัมเมอร์ ผมก็ไม่เคยเข้�ใจ

พรินเซสส์มีห้องสีข�ว เธอชอบให้ห้องสะอ�ดสะอ้�นและมี

กลิ่นหอมๆ ลูกคนเล็กอีก 2 คน มีห้องนอนสี

ม่วงกับสีฟ้� 

แต่ลูกๆ ทั้งหมดไม่ได้ใช้เวล�ขลุกอยู่

แต่ในห้องของตัวเอง

พีตเผยว่� ทุกคนต้องม�นั่งท�นอ�ห�ร

ด้วยกันช่วงดินเนอร์ ไม่ใช่หน�้ทีวี และเร�ใช้

เวล�ตอนนั้นพูดคุยกัน โดยไม่มีใครใช้มือถือ

ถ�มว�่มีเทคนิคอะไรในก�รป้องกันไม่

ให้ลูกๆ ติดโทรศัพท์

“ผมพย�ย�มให้พวกเข�ลองเล่นบอร์ด

เกมแบบสมัยก่อน อย�่งเช่น Monopoly, 

Scrabble และ Mastermind แต่พวกอุป   

กรณ์ต�่งๆ เล่นแล้วติดง่�ย อย่�งอ�มีเลียที่

อ�ยุ 7 ขวบ กับธีโอ 4 ขวบ จะเล่นแต่ไอแพดตลอดเวล�เมื่อเร�

อนุญ�ต”

“จูเนียร์กับพรินเซสส์เองก็ติดมือถือม�ก เร�พย�ย�มเน้น

ย้ำ�คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต�่งๆ ว่�เด็กๆ ไม่ควรทำ�อย�่ง

นั้นอย�่งนี้ แต่เอ�จริงๆ เร�ก็ไม่ได้ดีไปกว่�กันนัก”.

interthaipost69@gmail.com
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‘ปีเตอร์ อังเดร’ทำ�ใจ!

ลูกช�ยฮอตกว�่แล้ว

คุณพ่อต้องยอมหลีกทางให้แล้ว

เคที ไพรซ์ กับจูเนียร์

ปีเตอร์ อังเดร สมัยฮอตสุดขีด

กับเอมิลีและลูกๆเซ็นสัญญากับโคลัมเบีย เรคคอร์ดส แล้วนะ

‘กลัฟ’บวงสรวงละครเรื่องแรกสุดปัง

ปลื้มแฟนคลับส่งฟู้ดทรักร่วมยินดีแน่น!



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ ายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวศุภรัสม์ิ คําแดง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  มกราคม  เวลา .  นา กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแ นดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

. ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

 เลขท่ีดิน  หนา

สํารวจ  ตําบลรอบเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย เน้ือท่ี  /  

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

เลขท่ี /  ตําบลรอบเวียง 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

-  นางสาว

สมจิต หรือ 

โสภิต สันธิ

,  บาท 

(ณ วันท่ี  

มิถุนายน )

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

 ,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

 ,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นางสาวศุภรัสม์ิ 

คําแดง 

- นางสาว

ศุภรัสม์ิ 

คําแดง

,  บาท 

(ณ วันท่ี  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นางสุบิน สันธิ 

- นางสุบิน 

สันธิ

,  บาท 

(ณ วันที่  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นายโยธิน วงคทอง 

-  นายโยธิน 

วงคทอง

,  บาท 

(ณ วันที่  

พฤษภาคม 

)

-

. สิทธิเรียกรองตามกรมธรรม

ประกันชีวิตบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)เลขท่ี

กรมธรรม  ผูเอา

ประกันภัย นายโยธิน วงคทอง 

- นายโยธิน 

วงคทอง

 ,  บาท 

(ณ วันที่  

พฤษภาคม 

)

-

. เงินในบัญชีเงิน ากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย เลข

ท่ีบัญชี - - -  ช� อ

บัญชี นางสาวสมจิต สันธิ 

- นางสาว

สมจิต 

สันธิ

, .  

บาท ( ณ วัน

ที่  กรก าคม 

)

-

รวมทรัพยสินทังสิน จํานวน  รายการ รวมราคาประเมินทังสินประมา  .  บาท

(หาแสนแปดหม นสีรอยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) พรอมดอก ล

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย นคํารองตอศาล

เพ อใหทรัพยสินตกเปนของแ นดิน นางสาวศุภรัสม์ิ คําแดง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วันที่  กันยายน  

(นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

วันที่  กันยายน  

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ ายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาววิจิตรา คลายอุบล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี  มกราคม  เวลา .  นา กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร อง ปคืนหรือชดใชคืนใหแก ูเสียหาย แทนการมีคําสังใหตกเปนของแ นดิน 

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

เงินในบัญชีเงิน าก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน สุพรรณบุรี เลขท่ีบัญชี 

- - - ช� อบัญชี นางสาว

วิจิตรา คลายอุบล

- นางสาว

วิจิตรา 

คลายอุบล 

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงิน าก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวอริญยา คายาดี

- นางสาว

อริญยา 

คายาดี 

, .  

บาท (ณ วันที่  

กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงิน าก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเท

สโก โลตัส สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นายเชษฐภูมิ ดีประเสริฐ

นายเชษฐภูมิ 

ดีประเสริฐ

, .  บาท (ณ 

วันที่  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงิน าก ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบาง

เด� อ ปทุมธานี เลขที่บัญชี - -

-  ช� อบัญชี นายธวัชชัย 

ดีประเสริฐ

นายธวัชชัย 

ดีประเสริฐ 

, .  บาท(ณ 

วันที่  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงิน าก ธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี - -

-  ช� อบัญชี นางสาว

วิจิตรา คลายอุบล

นางสาว

วิจิตรา 

คลายอุบล

, .  บาท(ณ 

วันที่  กรก าคม 

)

-

รวมทรัพยสินทังสิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนทังสินประมา  .  บาท 

(เกาหม นสองพันสามรอยเกาสิบสีบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอก ล

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย นคํารองตอศาล ขอใหมีคําสังใหนําทรัพยสินทีเกียวกับ

การกระทําความ ิด ปคืนหรือชดใชคืนใหแก ูเสียหาย แทนการสังใหทรัพยสินตกเปนของแ นดิน

รายนางสาววิจิตรา คลายอุบล กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปฐวี จันทรบุตร)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(เกาหม นสองพันสามรอยเกาสิบสีบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอก ล

พรพล  เอกอรรถพร  รักษาการ

ผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรม

ไทย (องคการมหาชน) หรือ SACIT จัดงาน

แถลงขาว งานอัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 12 

และ Crafts Bangkok 2021 มหกรรมงาน

แสดงสินคาศิลปหัตถกรรมและงานคราฟสุด

ยิ่งใหญแหงป ณ ชั้น 1 โซน เซ็นทรัลคอรท 

(ลานลิฟทแกว) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ใน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

(ราชประสงค) รวมกับ NYLA และเหลา

พันธมิตรช้ันนําจัดพิธีเปดสนาม “The Market 

Surf Skate Society” โดยใชพื้นที่กวา 600 

ตารางเมตร สรางอาณาจักรสนามอินดอร

เซิรฟสเก็ตแหงใหมดีไซนสุดชิคท่ีครีเอทข้ึนมา

เปนพิเศษ โดยรวบรวมไฮไลทครบทุก Track 

ไมวาจะเปน Pump Track, Slalom Track 

และ Wave Bank ที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ 

พรอมไดมุมถายรูปสวยทุกมุมแน�นอน ทั้งนี้

เปดใหเลนฟรี !!! ไมมีคาเขาสนาม!!!   

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ SSI 

เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 

12/2564 เม� อวันที่ 

18 พฤศจิกายน ได

มีมติรับทราบการ

พ นจากตํ าแหน� ง

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี ของนายวิน 

วิริยประไพกิจ  มีผล

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป และ

อนุมัติแตงต้ังใหนายนาวา จันทนสุรคน ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส หัวหนาสายธุรกิจ 

ขึ้นดํารงตําแหน�งกรรมการผู จัดการใหญ 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี คนใหม เพ� อขับ

เคล� อนธุรกิจเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและ

ธุรกิจภายใต SSI Operating Company โดย มี

ผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

ศูนยทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว 

ขอเชิญชวนผูประกันตนในระบบประกัน

ซีพี ออลล มอบรางวัล     กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล 

ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน ประธานงานประกาศผลและมอบรางวัล “Approval Process 

Excellence Awards 2021” รางวัลสูความเปนเลิศดานกระบวนการใหกับหน�วยงานภายใน

กลุมบริษัทซีพี ออลล เพ� อสงเสริมใหพนักงานคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (พีไอเอ็ม) ถ.แจงวัฒนะ 

สงมอบรถยานเกราะ     พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม ประธานพิธีสงมอบยาน

เกราะลอยางแบบ First Win 4x4 จํานวน 15 คัน ใหกับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เพ� อนํา

ไปใชในภารกิจรักษาสันติภาพ ดวยความรวมมือ ระหวาง กระทรวงกลาโหม กับ บจก.ชัยเสรี 

เม็ททอล แอนดรับเบอร โดยมี พล.อ.พอพล มณีรินทร, พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท และ

นพรัตน กุลหิรัญ ผูกอตั้ง บจก.ชัยเสรีเม็ททอลแอนดรับเบอร รวมงาน ณ อาคารสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) ควา 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก

นิตยสาร HR Asia ส� อสิ่งพิมพที่เชี่ยวชาญ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทรงอิทธิพล

ที่สุดในภูมิภาค ติดตอกันเปนปที่ 2 โดย

บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Best Companies to 

Work for in Asia 2021” และ “WeCare: 

Most Caring Companies 2021” ซึ่งเปน

เครื่องยืนยันถึงความมุ่ งมั่นของแอกซ่า

ประเทศไทยที่ ใหความสําคัญกับการสราง

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใสพนักงาน การ

สรางบรรยากาศสถานที่ทํางานใหเปนที่ที่

พนักงานทุกคนใหเกียรติและเคารพซ่ึงกัน

และกัน รวมถึงการสงเสริมโอกาสในการ

เติบโตของพนักงานตลอดการทํางานท่ีแอกซา 

และยังสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันของแอก

ซาที่ ใหความสําคัญตอการอุทิศตนในการ

ดูแลปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและโลก 

(We act for human progress by protecting 

what matters)”

มร.โคลด เซนย ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) กลาววา “บริษัทฯรูสึกเปนเกียรติ

อยางยิ่งที่ ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งใน

องคกรดีเดนที่น�าทํางานมากที่สุดในเอเชีย 

โดยเรารับรางวัลนี้ เปนปที่สองติดตอกัน 

ซึ่งเปนการตอกย้ําถึงความมุงมั่นในการเปน

องคกรที่มีความโดดเดนในดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การสงเสริมสวัสดิการ และ

การมีสวนรวมของพนักงาน ทามกลางความ

ทาทายของการระบาดของโควิด-19 นี้  

ผมขอขอบคุณพนักงานแอกซาประกันภัย

ทุกคนที่อุทิศตนและมุงมั่นที่จะทําใหบริษัทฯ 

ของเราเปนที่ทํางานที่ยอดเยี่ยม”

แอกซาประกันภัยควา 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia 2 ปซอน

สังคมทุกโรงพยาบาล เขารับบริการถอนฟน 

อุดฟน ขูดหินปูน และผาฟนคุดฯ โดยไมตอง

สํารองจาย ภายใตวงเงินคนละ 900 บาทตอป 

ต้ังแตวันน้ี – 31 ธันวาคม สนใจสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายไดที่ ศูนยทันต

กรรม โทร.0-2223-1351 ตอ 3469, 3470

เฮสเตอร ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ 

โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย นอกจาก

จะฟตออกวิ่งเปนประจําแลว ยังชวนผูใจบุญ

มารวมกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘RMHC Virtual 

Run for Kids 2021’ 

เพื่ อช่ วย เหลื อผู้ ป่ วย

เด็กและครอบครัวใน

โครงการของมูลนิธิฯ 

งานนี้วิ่งที่ ไหนก็ได ทั้ง

ไดบุญ ทั้งสุขภาพดี ทั้ง

ไดคูปองรับประทาน

อาหารฟรีและสวนลด

จาก McDonald’s อีกดวย สมัครไดแลววันนี้ 

- 10 ธันวาคม 2564 ที่ https://www.thai.

fit/c/rmhc21 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

www. f acebook . com/ rmhc tha i l and  

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร ติดตอทีม Thai Fit  

โทร. 08-1818-6155 

ฉลองครบ 1 ลานเมมเบอรสมาชิก

บัตร SF+  สุวิทย ทองรมโพธิ์ ซีเอ็มโอหนุม

แหงโรงหนังเครือ เอส เอฟ ปลอยโปรโมชั่น

แรงเพื่อเป็นการขอบคุณคอหนังที่รักกัน 

ตลอด 4 วัน 4 โปรแบบไมซ้ํา รวมทั้งสิ้น 1 

ลานสิทธิ์ ระหวางวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 

2564 จะเปนโปรอะไรบางติดตามไดทุกโซเชียล

มีเดียของ SF Cinema สวนใครที่ยังไมเปน

สมาชิ ก ก็ ส าม า รถ

สมั ค รฟ รี ไ ด ง า ย ๆ 

ทุกชองทาง ทั้งหนา

สาขา หนาเว็บไซต 

และบนแอปพลิเคชั่น 

ง า นนี้ ส ม า ชิ ก เ ก า

หรือใหมเตรียมกดรับ

สิทธิได บอกเลยวา

คุมสุดๆ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เทศกาลแหงความสุขปนี้ โรงแรม

ชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ ไดเตรียม

ความสนุก อาหารแสนอรอย และแพ็กเกจ

ที่พักในบรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยาและ

วิวเมืองหลวงอันงดงาม ใหคุณและคนที่คุณ

รักไดสรางความทรงจําอันน�าประทับใจรวม

กันในชวงปลายปนี้

สังสรรคเทศกาลคริสตมาสกับครอบครัว

วันคริสตมาส เทศกาลที่ทุกคนรอคอย

กําลังวนกลับมาอีกครั้ง มาฉลองเทศกาลแหง

ความสุขแบบพรอมหนา

พรอมตาท้ังครอบครัวท่ี

โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด 

กรุงเทพฯ อาหารทะเลสด ๆ  

หรือแบบยางบนเตาถาน 

แ ล ะ อ า ห า ร ป ร ะ จํ า

เทศกาลคริสตมาสเชน

แฮม ไกงวงอบ ไปจนถึง

ของหวานอยางคริสตมาสพุดดิ้ง นอกจากนี้

ยังมีแขกพิเศษคนสําคัญที่มาพรอมกับของ

ขวัญสําหรับเด็ก ๆ อีกดวย

เชิญชวนเพ� อนและคนที่คุณรักมาอิ่ม

อรอยกับบุฟเฟตมื้อค่ําวันคริสตมาสอีฟและ

วันคริสตมาส ในราคาทานละ 2,490 บาท

สุทธิ และบุฟเฟตมื้อกลางวันวันคริสตมาส

ราคาทานละ 1,490 บาทสุทธิ หรือเพ� อ

ประสบการณวันคริสตมาสที่น�าประทับใจ 

เพียงจองแพ็กเกจเทศกาลคริสตมาส ราคา 

5,995 บาท สุทธิ รวมมื้อค่ําในวันที่ 24 หรือ 

25 ธันวาคม สําหรับ 2 ทาน พรอมหองพัก

แกรนด ดีลักซ ซิตี้วิว 1 คืน (เฉพาะหองพัก) 

เคาทดาวนสูปใหม 2565

บอกลาป 2564 กับคนที่คุณรักที่

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ 

สัมผัสมนตเสน�หของเมืองกรุงเทพฯริมแมน้ํา

เจาพระยาในคืนสุดทายของป พรอมสนุก

กับการแสดงและเพลิดเพลิดกับอาหารที่

โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ ขอ

จัดเต็มเพ� อฉลองสงทายป ใหทุกทานไดเลือก

อรอยไดหลากหลาย

เมนูทั้ ง อาหารทะ เล

สดๆ, บารบีคิวปงยางบน

เตาถาน, ฟวกราส, เทมปุระ 

และอีกมากมาย พบกับ

โชวตาง ๆ ที่จะสราง

สีสีนใหค่ําคืนของคุณ

น�าจดจํา และชมพลุ

ตอนรับปใหมที่ทุกคนตางรอคอย

หามพลาดกับอี เวนทแหงป ในคืน

วันศุกรที่ 31 ธันวาคม 2564 ราคาทานละ 

5,490 บาทสุทธิ หรือซ้ือแพ็กเกจเทศกาลปใหม 

ราคา 14,995 บาทสุทธิ รวมบุฟเฟตอาหาร

ค่ําสําหรับ 2 ทาน และหองพักแกรนด ดีลักซ 

ซิตี้วิว 1 คืน (เฉพาะหองพัก)

สอบถามเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ ง 

ติดตอ 0-2307-8888, LINE @ChariumRiverside 

หรืออีเมล: riverbarge.chrb@chatrium.com, 

www.chatrium.com 

เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขสงทายป 2564
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ผูบริหาร กปร. และเจาหนาท่ีสํานักงาน 

กปร. เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จออก ณ หองประชุม วังสระปทุม 

ผานส� ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ณ อาคาร

สํานักงานโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

กรุงเทพฯ 

ในโอกาสทรงติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม–

บุญพริ้ง ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัด

อุตรดิตถ พรอมทอดพระเนตรกิจกรรมการ

เรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบดวย 

การสอนวิชาภาษาไทย การสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยตามพระราชดําริ กิจกรรมหองสมุด 

สหกรณนักเรียน หองพยาบาล การประกอบ

เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม 

ผลิตภัณฑชุมชน การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

การงานอาชีพนักเรียน ไดแก การตัดผมชาย 

การผลิตหนากากผา และการผลิตเจลแอลกอฮอล

ลางมือ กิจกรรมการเกษตรเพ� ออาหารกลางวัน 

ไดแก การปลูกพืชผักและไมผล การปศุสัตว 

และการประมง  

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท 

เร� องการประกอบอาชีพ ในชวงเหตุการณ

การระบาดของโควิด-19 ทรงแนะนําใหปลูก

พืชแบบผสมผสานหลากหลาย และใหมีงาน

ที่เสริมรายได เชน การแปรรูป การทํา

หัตถกรรมตางๆ สวนเร� องการเรียนการสอน

ใหเพิ่มการอานการเขียน และใหครูไปตรวจ

นักเรียน รร.ตชด.บุญธรรม–บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ

วันนี้มีคุณภาพ รูจักการผลิต การขาย และการออม

เยี่ยม เร� องสุขภาพอนามัยเปนเร� องที่สําคัญ 

ใหทุกคนสวมหนากากอนามัย หมั่นลางมือให

สะอาด เร� องหองสมุดภายในโรงเรียน ใหชาวบาน

หรือผูที่สนใจ ไดเขามาศึกษาหาความรูใหม ๆ 

ไดดวย  

โรงเ รียนตํารวจตระเวนชายแดน

บุญธรรม-บุญพร้ิง มีการจัดทําโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงมาอยางตอเน� อง มีศูนยการเรียนรู

ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และสอนเด็กในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ� อนํามาปฏิบัติใชในการดําเนินชีวิต โดยมี

ฐานเรียนรู 11 ฐาน เชน การปลูกผักปลอดสาร 

การเลี้ยงไกไข การสงเสริมสหกรณ การผลิต

และใชน้ําหมักชีวภาพ การผลิตและใชปุยหมัก 

การขยายพันธุและปลูกหญาแฝก การปลูกไมผล 

การปลูกสมุนไพร การเล้ียงปลาดุก การเล้ียงกบ 

และการเพาะเห็ดนางฟา โดยยึดหลักลดการ

พึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก ผลิตปุยหมัก

จากวัสดุเหลือใช ใชผลผลิตจากฐานการเรียน

รูมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน 

ดาบตํารวจหญิง นัทชนันท พลอาจ  

ครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมสหกรณ ใน

โรงเรียนเผยวา ไดดําเนินงานใน 3 กิจกรรม 

ประกอบดวย การออมทรัพย กิจกรรมรานคา 

และการเกษตร โดยเด็กนําผลผลิตที่ไดเรียน

รูจากโรงเรียนมาจําหน�ายใหสหกรณนักเรียน 

โดยสหกรณฯ นําไปขายผูปกครองและใช

ประกอบอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน  

ซึ่งรายไดจะมอบใหเด็กนักเรียนตามระบบ

สหกรณเด็กนักเรียน ตอไป

“เด็กจะชวยผูปกครองจะนําผลผลิตมา

ขายสหกรณนักเรียน เม� อไดเงินจะเอามาออม

กับสหกรณ  พอแมใหเงินมาซื้อขนมก็จะแบง

ออมสวนหนึ่ง โรงเรียนจะเนนการสอนเพ� อ

ใหเด็กไดฝกและลงมือปฏิบัติเม� อจบไปแลวจะ

มีความรูทางดานวิชาการและมีความรูดาน

การประกอบอาชีพติดตัวออกไปดวย” ดาบ

ตํารวจหญิง นัทชนันท พลอาจ   กลาว

ทางดานเด็กหญิง พรพรรณ วุฒิสูง 

กลาววาสหกรณมีประโยชนหลายอยาง เชน 

การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับรายจาย ทําให

รูจักรายรับรายจายของตัวเองและครอบครัว 

“ที่ โรงเรียนมีกิจกรรมการออมหนาเสาธงทุก

วันจันทรถึงวันศุกร สวนผักที่ปลูกที่บานจะ

เก็บมาฝากขายในสหกรณ โรงเรียนเอาเงินไป

ซ้ือขนมกินไมตองขอพอแม” เด็กหญิง พรพรรณ  

วุฒิสูง กลาว

มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. ผูคาปลีกสินคา

ตกแตง และซอมแซมบานรายใหญท่ีสุด

ในเอเชีย ควารางวัล THAILAND TOP 

COMPANY AWARDS 2021 ประเภท

ดานความเปนเลิศ “Most Potential 

Company Award” ตอกย้ําความสําเร็จ

ดานการดําเนินธุรกิจท่ีโดนเดนในหลาย ๆ 

ดานจากผูบริโภค ไมวาจะเปนผลการ

ดําเนินงานดานนวัตกรรม และโอกาส

ในการเติบโตในอนาคต โดยมีคุณฐิตานันท 

ซุน กรรมการบริหาร บริษัท มิสเตอร. 

ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย เปนตัวแทน 

รับมอบรางวัล และไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย เปนผูมอบรางวัล เม� อวันพฤหัสบดีที่ 

18 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา ณ หองบอลรูม 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

นางสาวฐิตานันท ซุน กรรมการบริหาร 

บริษัท มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย 

กลาวเสริมวา “มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. มีความภูมิใจ

ที่ ไดรับรางวัลในครั้งนี้ และตองขอขอบคุณ

ลูกคาทุกทานที่ใหการสนับสนุนเรา ทําใหเรา

กาวเปนองคกรที่โดดเดน รวมถึงไดรับรางวัล 

“Most Potential Company Awards” ท่ีสะทอน

ถึงการดําเนินธุรกิจในดานนวัตกรรม การบริการ 

และโอกาสเติบโตทางธุรกิจอยางดี โดยเรา

จะมุงม่ันพัฒนาสินคาและบริการ รวมถึงพัฒนา

การขยายสาขาใหเขาถึงกลุมลูกคา เพ� อมอบ

ประสบการณการชอปปงที่สะดวก ใกลบาน

รวมไปถึงสินคาที่ครบครันใหกับลูกคาทั่ว

ประเทศตอไป และส่ิงสําคัญท่ีขับเคล� อนมิสเตอร. 

ดี.อ.วาย. ใหประสบความสําเร็จคือ การที่เรา

มีสินคาหลัก 11 กลุม ใหเลือกและหลากหลาก

หลายกวา 18,000 รายการ และครอบคลุม

ดวยจํานวนสาขาที่มากกวา 1,600 สาขา ทั่ว

เอเชีย พรอมขยายตลาดไปที่ยุโรบในประเทศ

MR.DIY ควารางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” 

ประเภทความเปนเลิศ Most Potential Company Award

สเปน และตุรกี อีกทั้ง ศักยภาพการจับจาย

ใชสอยของลกูคาชาวไทยมีอัตราการเติบโตที่ด ี

และน�าสนใจอยางมาก โดยเฉพาะสินคาจิปาถะ 

และสินคาประเภท Hardware ซึ่งเปนสินคาที่

ขายดีที่สุดในกลุมบริโภคทั้งผูชาย และผูหญิง 

ทายนี้ มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. จะขยายสาขาให

ครอบคลุม เพ� อตอบโจทยความสะดวกในการ

จับจายใหกับลูกคาทุกทาน” 

ทั้งนี้ มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. จะยังคง

คุณภาพของสินคาและบริการใหกับลูกคา

ทุกทาน และมุงมั่นที่จะพัฒนาอยางตอเน� อง 

เพ� อตอบสนองความตองการของลูกคาพรอม

มอบสินคาอรรถประโยชนหลากหลายรายการ 

พรอมบริการที่ประทับใจ รวมถึงมุงเนนให

รานมิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. เปนรานที่เหมาะกับ

ลูกคาในทุกไลฟสไตล และมิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. 

ยังมีโมเดลนองใหมกับมิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. 

เอ็กซเพรส ที่เปนรานโมเดลเล็กเหมาะกับ

สังคมคนเมืองในคอนเซ็ปต “สะดวก ชอปงาย 

จายนอย” แตยังคงอัดแน�นไปดวยสินคา

คุณภาพและครบครัน ทายน้ี มิสเตอร. ดี.ไอ.วาย. 

ยั งคงยึดความคุ มค า เปนสิ่ งสํ าคัญตาม

สโลแกน “Always Low Prices” ที่มอบสินคา

คุณภาพในราคาประหยัด

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมอ� นๆ ของ 

MR.DIY สามารถเขาเยี่ยมชมไดที่ – 

Facebook: @mrdiyTH, Instagram 

&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @

mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY 

Thailand, และYouTube: MR DIY 

Thailand

เกี่ยวกับ มิสเตอร. ดี. ไอ. วาย.

มิสเตอร. ดี. ไอ. วาย. เปนบริษัทฯ 

ที่บริหารจัดการสาขาโดยตรง ซึ่ง 

ณ ปจจุบัน มีสาขากวา 400 สาขา

ทั่วประเทศไทย เราเปนรานคาปลีก

อุปกรณตกแตงบาน ที่มุ งมั่นทุมเทในการ

สร้างความแตกต่างเพื่อมอบความสะดวก

สบายใหกับคุณลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน 

ในทุก ๆ สาขาของเราทั่วประเทศ

มิสเตอร. ดี. ไอ.วาย. ทุกสาขา ไดรับ

การบริหารจัดการโดยตรงโดยบริษัทมิสเตอร. 

ดี.ไอ.วาย. และทํางานรวมกับผูคาปลีกรายใหญ

ตลอดท้ังหางสรรพสินคาช้ันนําตางๆ ท่ีมิสเตอร. 

ดี. ไอ. วาย. มีสินคาใหเลือกหลากหลายกวา 

18,000 รายการ ประกอบดวยสินคาหลัก 11 

แผนก ไดแก ฮารดแวร เคร� องใชในครัวเรือน 

เคร� องใชไฟฟา อุปกรณตกแตงบาน อุปกรณ

ประดับยนต เคร� องเขียน และอุปกรณกีฬา 

ของเลน ของขวัญ อุปกรณคอมพิวเตอรและ

โทรศัพทมือถือ เคร� องประดับและเคร� องสําอาง 

รวมถึงอาหาร และเคร� องด� ม 

บริษัทฯ มุงมั่นใหความสําคัญกับลูกคา

เปนอันดับแรกเสมอ โดยการดําเนินธุรกิจที่

มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

คุณภาพดี และคุมคาตอการจับจาย โดย

ยึดมั่นคําขวัญของบริษัทฯ ของเราที่วา "รับ

ประกันราคาถูกเสมอ"

ผนึกความรวมมือ      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ผนึกความรวมมือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป 

เปดตัว “บริษัท  ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด” เตรียมสงผลิตภัณฑใหมบุกตลาดปลายปน้ี กับ

นวัตกรรมเคร� องด� มเพ� อสุขภาพ “ซุปปลาทูน�าสกัด ซี ทูน�าเอสเซนส” (ZEA Tuna Essence)  

โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ พรอมดวย 

ธีรพงศ จันศิริ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป รวมดวย ปราโมทย 

พรประภา ดร.ธัญญวัฒน เกษมสุวรรณ คุณดนัย ครามโกมุท และ คุณธารินทร รินธนาเลิศ 

ณ ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด 

ซาโนฟ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2021 

ในฐานะองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนดีเดน ประจําป 2564

บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) โดย ชมัยพร หนุนภักดี ผูอํานวยการบริหาร

สาธารณกิจสัมพันธ ประจําประเทศไทย ปณฑชนิต สเนป ผูอํานวยการฝายส� อสารองคกร

ประจําประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร และเอเชีย และมัณฑนา ตันประเสริฐ ผูจัดการทั่วไป 

ซาโนฟ ปาสเตอร ประจําประเทศไทยและเมียนมาร รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence 

Recognition Award 2021 จากหอการคาอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะองคกรที่มีความรับ

ผิดชอบตอสังคมและชุมชนดีเดนประจําป 2564 สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของซาโนฟ ที่

พรอมชวยเหลือและยกระดับความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมที่เราดําเนินธุรกิจอยูอยางยั่งยืน 

ผานการจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาตอเน� องในทุกๆ ป ผสานกับการสงมอบความเชี่ยวชาญ

ดานสุขภาพรวมกับพันธมิตร หน�วยงานดานสาธารณสุข องคกรดานสุขภาพในระดับชุมชน

โคคา-โคลา จับมือ อินโดรามา เวนเจอรส และแทรชลัคกี้ 

สงมอบชุด PPE ใหแกสํานักงานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

กลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบไปดวย บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด 

บริษัท หาดทิพย และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) รวมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส 

และ Trash Lucky สงมอบชุด PPE ที่ผลิตจากเสนใยรีไซเคิล 100% จํานวน 1,500 ชุด ใหแก

สํานักงานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ� อ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทยในการปฏิบัติหนาที่รับมือกับการแพรระบาดของโควิด-19 

ทั้งนี้ ชุด PPE ดังกลาวมีคุณสมบัติในการปองกันการซึมผานของน้ําที่มีแรงดัน สามารถ

กรองอนุภาคขนาดเดียวกันกับโคโรน�าไวรัสได เหมาะสําหรับใชในการดูแลผูปวยที่มีระดับ

ความเสี่ยงนอยถึงปานกลางไดเปนอยางดี สามารถนําไปซักทําความสะอาดและนํากลับมาใช

ซ้ําไดใหมมากถึง 20 ครั้ง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ควารางวัล “สุดยอดองคกร 

ที่น�าทํางานดวยมากที่สุดในเอเชีย 2 ปซอน

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นําโดย อัฐ ทองแตง ประธานเจาหนาที่บริหาร

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล พรอมดวยทีมผูบริหารและสายทรัพยากรบุคคลเครือโรง

พยาบาลฯ เขารับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021” ติดตอกัน

ตอเน� องเปนปที่ 2 ซึ่งจัดโดยนิตยสารเอชอาร เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business 

Media International ประเทศมาเลเซีย นับเปนรางวัลอันทรงเกียรติที่สะทอนใหเห็นถึงความ

มุงมั่นของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ในการพัฒนาองคกรอยางตอเน� อง เปนตน

แบบที่มีความโดดเดนในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนเลิศ เพราะเราเช� อมั่นวาพนักงาน

ทุกคนคือหัวใจสําคัญในการขับเคล� อนองคกร นําไปสูความผูกพันของพนักงานในทุกระดับ 

กลายเปนสุดยอดองคกรที่น�ารวมงานมากที่สุดในเอเชีย ทําใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

ปจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มีพนักงานกวา 10,000 คน ที่ใหบริการผู

ปวยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจํานวนกวา 3.7 ลานคน ในแตละป

“สเวนเซนส” แบรนดไอศกรีมพรีเมียม

ช้ันนําของเมืองไทย รีแวมปคร้ังใหญปรับโฉม

ไอศกรีมเคกใหม ที่มาพรอมอีเวนทแสนสนุก

กับ “เคกคารนิวัล” พรอมรวมเฉลิมฉลองใน

ชวงเวลาพิเศษสงทายป เพ� อสงมอบแนวคิด 

‘Everyday Rewards’ ใหทุกวันเปนวันพิเศษ

ของคุณ กับลุคใหมของไอศกรีมเคกขนาด 3 

ปอนด ในราคาเพียง 879 บาท

เริ่มตนที่เมนูไฮไลทสไตลมินิมอลกับ 

ไอศกรีมเคกสตรอวเบอรรี ดีไลท (Strawberry 

Delight) เอาใจสายโซเชียล ที่มาในรูปลักษณ

ใหมไฉไลกวาเดิม ไอศกรีมเคกวานิลลาสุด

ละมุน และเวรี่ สตรอวเบอรรีเปรี้ยวอมหวาน 

ทานพรอมเลเยอรเคกบางๆและเรดเวลเวดครีม 

เขากันทุกคํากับสตรอวเบอรรีลนปอนด 

หอม หวาน อรอยลงตัว รับรองถายรูปออก

มาเรียกยอดแชรยอดไลกไดแน�นอน

ตอดวยโฉมใหมของเมนู ช็อกโกแลต 

คุกกี้ แอนด ครีม (Chocolate Cookies’n 

Cream) ไอศกรีมเคกรสคุกก้ี แอนด ครีม และ

เปดวารปไอศกรีมเคกโฉมใหมจากสเวนเซนส ที่สายหวานไมควรพลาด

วานิลลา พรอมเลเยอรเคกช็อกโกแลตบางๆ 

ท็อปหนาเคกดวยโอรีโอคุกกี้แบบลนๆ ทาน

เพลินกับครีมเคกเบาบางสุดละมุนที่อรอยกัน

ไดทั้งครอบครัว

กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกรองของ

แฟนๆ กับไอศกรีมเคกมอคคา พาราดิโซ 

(Mocha Paradiso) ที่ตกแตงหนาดวยวัตถุดิบ

ระดับพรีเมียมทั้งอัลมอนด ถั่วพีแคนเต็มๆ

เม็ดและช็อกโกแลตเฟลค ใหคุณไดเค้ียวเพลิน

ไปกับ เคกวานิลลาเลเยอร เขมขมเต็มคํากับ

ไอศกรีมมอคคา อัลมอนด ฟดจ คอฟฟ เลิฟ

เวอรไดลองเปนตองหลงรัก 

ปรับโฉมใหมเพ� อยกระดับความพรีเมียม

กับไอศกรีมเคก อัลติเมท ช็อกโกแลต 

(Ultimate Chocolate) ท่ีเอาใจคนรักช็อกโกแลต

แบบจัดเต็มกับทริปเปลช็อกแบบเนนๆ 

ไมวาจะเปนครีมช็อกโกแลตสุดกลมกลอม 

ช็อกโกแลตโรล และช็อกโกแลตทรัฟเฟลบอล 

พรอมเคกช็อกโกแลตเลเยอรบางๆ เขากันแบบ

ลงตัวกับไอศกรีมวานิลลาและช็อกโกแลต 

ปดทายดวยไอศกรีมเคกซิกเนเจอร

จากสเวนเซนสที่เรียกไดวาฮิตตลอดกาลกับ

ทริปเปล เฟลเวอร (Triple Flavor) ครีมเคก

สุดละมุนกับช็อกโกแลคเฟลคแสนกรุบกรอบ 

ตัดรสกับสับปะรดเปรี้ยวอมหวานสตรอว

เบอรรีแสนฉ่ํา และเชอรรีดิปช็อกโกแลตที่

หลายคนโปรดปราน มาพรอมเลเยอรเคกวา

นิลลาบางๆ พรอมไอศกรีมสุดฮิต 3 รสชาติ 

ท้ังช็อกโกแลต วานิลลา และเวร่ี สตรอเบอรรี 

เห็นแบบนี้แลวตองไปลองความอรอย

โฉมใหมโดยไมตองรอใหมีโอกาสพิเศษ หรือ

เทศกาลเฉลิมฉลองใดๆ ก็สามารถใหความ

สุขกับตัวเองหรือคนท่ีเรารักไดงายๆ ดังแนวคิด 

Everyday Rewards ใหทุกวันเปนวันพิเศษที่

ฉลองไดดวยไอศกรีมเคกจากสเวนเซนส ลิ้ม

รสความอรอยระดับพรีเมียมไดแลวท่ี สเวนเซนส 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือ ชองทางเดลิเวอรี ผาน

แอปพลิเคชัน 1112 Delivery หรือ โทร 1112 

โดยสามารถติดตามขาวสารของสเวนเซนส 

ไดแลวผานชองทาง Facebook  : We Love 

Swensens  หรือ www.swensens1112.com

เมธา รักธรรม รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการ  บริษัท สมารท 

เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท (SMART) ผูนําธุรกิจพร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท 

ในเครือเอพี ไทยแลนด ย้ําเจตจํานง ‘Empower Living’ สงมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดีที่ลูกคาสามารถเลือกได สงมอบบริการที่เหนือกวาและพิเศษสุด

สําหรับลูกบานเครือเอพี โดยผนึกกําลังรวมกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

เปดตัวบริการ Pick Up Service เขารับพัสดุถึงหนาบานที่บริหารจัดการ

โดยทีม SMART กวา 300 โครงการ ไมมีขั้นต่ํา ไมมีคาใชจาย พรอมตรวจ

สอบสถานะผานแพลตฟอรม SMART WORLD โดยมี ดร. ดนันท สุภัทร

พันธุ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย เขารวมแนะนําบริการ 

Pick Up Service ณ โครงการแกรนดพลีโน� บางนา – ออนนุช  

ครั้งแรก ‘เอพี ไทยแลนด’ รวมกับ ‘ไปรษณีย ไทย’ เสิรฟความสะดวกลูกบานเครือเอพี รับพัสดุถึงที่



ป้องสถาบัน

พร้อมกับย้ำ�ว่�ก�รใช้งบลับเป็นไปต�ม

ระเบียบของท�งร�ชก�ร เพียงแต่ ไม่

ส�ม�รถเปิดเผยได้ 

ส่วนก�รจัดศูนย์ บัญช�ก�รกระ 

ทรวงกล�โหม ดูแลหน่วยคว�มมั่นคง ที่

จะต้องปฏิบัติหน้�ที่ร่วมกันทั้งหมด จะ

มีที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงกล�โหม ซึ่งขณะนี้

อยู่ระหว่�งก�รจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดคว�ม

สมบูรณ์ ซ่ึงใช้ประชุมประส�นง�นกับ

ต่�งประเทศด้วย และประส�นง�นกับ

กระทรวงต่�งๆ ด้วย รวมถึงประส�นง�น

กับหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง ทั้งง�น                                                             

ด้�นก�รข่�ว ย�เสพติด โดยมีศูนย์บัญช� 

ก�รท�งทห�รกองบัญช�ก�รกองทัพไทย

เป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งต�มขั้นตอนจะต้อง

ร�ยง�นผลสัมฤทธ์ิของง�นให้น�ยกฯ ทร�บ 

ทุก 3 เดือน

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นจ�กทำ�เนียบรัฐบ�ล

ว่� น�ยนพดล พรหมภ�สิต ในน�มกลุ่ม

พสกนิกรปกป้องสถ�บัน ได้ประส�นม�

ท�งศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ทำ�เนียบรัฐ                                             

บ�ลว่� ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. เวล� 

10.00 น. จะนำ�สม�ชิกกลุ่มเดินท�งม�                                    

หน้�ทำ�เนียบรัฐบ�ลและรถกระจ�ยเสียง                                                      

และเปิดปร�ศรัยพร้อมกับย่ืนเร่ืองร้อง

เรียนถึงน�ยกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบ�ล

ดำ�เนินก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นขององค์กร

แอมเนสต้ีอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย 

(Amnesty Internat ional Thai land) 

เนื่องจ�กมีพฤติกรรมก�รกระทำ�เข้�ข่�ย

กระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศและ

สถ�บันพระมห�กษัตริย์

น�ยธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดี

กรมร�ชทัณฑ์ และโฆษกกรมร�ชทัณฑ์ 

เผยว่� กรณีศ�ลธัญบุรีมีคำ�สั่งนัดไต่สวน

คำ�ร้องและฟังคำ�สั่งคดีละเมิดอำ�น�จศ�ล 

ผู้ถูกกล่�วห�ที่เป็นนักกิจกรรม 3 ร�ย คือ 

น�ยพริษฐ์ ชิว�รักษ์ หรือเพนกวิน, น�ย

ภ�ณุพงศ์ จ�ดนอก หรือไมค์ ระยอง และ

น�ยแซม ส�แมท ที่ควบคุมตัวอยู่ท่ีเรือน

จำ�พิเศษกรุงเทพมห�นครในคดีอื่นอยู่แล้ว 

ทน�ยคว�มจึงไม่ ได้ยื่นคำ�ร้องขอประกัน

ด้วย ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 เจ้�หน้�ที่

เรือนจำ�จึงได้นำ�ตัวท้ัง 3 ร�ยย้�ยไปกักขัง

ยังสถ�นกักขังกล�งจังหวัดปทุมธ�นีเป็น

เวล� 10 วัน ต�มคำ�สั่งของศ�ลธัญบุรี

เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้�หน้�ท่ีได้ดำ�เนินก�ร

ตรวจร่�งก�ยแล้ว สุขภ�พร่�งก�ยของทั้ง 

3 ร�ยเป็นปกติดี 

ในส่วนน�ยจตุภัทร์ บุญภัทรรักษ�                                                            

หรือไผ่ ด�วดิน และน�ยอ�นนท์ นำ�ภ�                                                       

ที่ขณะนี้ถูกคุมขังที่เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพ 

มห�นคร พบว่�ทั้ง 2 คนส�ม�รถทำ�กิจวัตร

ประจำ�วันและช่วยเหลือตัวเองได้ สุขภ�พ

ร่�งก�ยปกติ ด้�นน�ยอมร อมรรัตน�นนท์ 

อดีตแกนนำ�กลุ่มพันธมิตรประช�ชนเพื่อ

ประช�ธิปไตย ยังคงอยู่ระหว่�งก�รรักษ�

ตัวที่ทัณฑสถ�นโรงพย�บ�ลร�ชทัณฑ์ โดย

อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของทีมแพทย์อย่�งต่อ

เนื่อง. 

ลิซ่าติดโควิด!

พญ.สุมนีกล่�วว่� สำ�หรับ 10 อันดับ

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�กที่สุด กทม. 734 

ร�ย, สงขล� 426 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 

290 ร�ย, เชียงใหม่ 245 ร�ย, สุร�ษฎร์ธ�นี 

237 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 235 ร�ย,  ชลบุรี 

205 ร�ย, ปัตต�นี 177 ร�ย, ยะล� 140 

ร�ย, ตรัง 129 ร�ย โดยพบคลัสเตอร์

กระจ�ยหล�ยจังหวัด อ�ทิ คลัสเตอร์

โรงง�น สถ�นประกอบก�ร พบที่ กทม. 

49 ร�ย, ปร�จีนบุรี 9 ร�ย, ลำ�พูน 14 ร�ย  

ส่วนคลัสเตอร์ตล�ด พบที่พะเย� 8 ร�ย,  

ขอนแก่น 7 ร�ย, จันทบุรี 4 ร�ย, อุดรธ�นี 

2 ร�ย คลัสเตอร์แคมป์คนง�นพบที่ ลำ�พูน 

6 ร�ย กทม. 5 ร�ย,  สงขล� 2 ร�ย  

คลัสเตอร์ โรงเรียนและสถ�นศึกษ�พบที่

อุบลร�ชธ�นี 11 ร�ย, สระแก้ว 8 ร�ย,  

แม่ฮ่องสอน 7 ร�ย และสุร�ษฎร์ธ�นี 4 

ร�ย 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่�วว่� ในก�ร

ประชุม ศบค.เม่ือวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่�น

ม� มีมติรับแรงง�นต่�งด้�ว 3 สัญช�ติ

เข้�ม�ทำ�ง�นต�มบันทึกข้อตกลงอย่�งถูก

กฎหม�ย 7 ขั้นตอน เพื่อให้ประช�กรช�ว

ไทยมีคว�มปลอดภัยด้�นส�ธ�รณสุข เมื่อ

แรงง�นต่�งด้�วเข้�ม�อย่�งถูกกฎหม�ย 

และแรงง�นเหล่�นี้ ได้รับก�รดูแลด้�น

สุขภ�พภ�ยใต้ม�ตรฐ�นของประเทศเร� 

อย่�งไรก็ต�ม 7 ขั้นตอนยังต้องประชุมกับ

อีกหล�ยหน่วยง�น อ�ทิ กรมก�รจัดห�ง�น 

กระทรวงแรงง�น กระทรวงส�ธ�รณสุข 

กระทรวงก�รต่�งประเทศ และตัวแทน

ผู้ประกอบก�ร และจะนำ�เข้�ห�รือในที่

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่น�ยกรัฐมนตรีเป็น

ประธ�นในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ 

นอกจ�กนี้ ศบค.ชุดใหญ่จะมีก�ร

ประเมินสถ�นก�รณ์ 2 สัปด�ห์ พิจ�รณ�

ว่�จะมีก�รผ่อนคล�ยก�รดำ�เนินง�นต�ม

นโยบ�ยตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.ว่�จะส�ม�รถ

ทำ�อะไรได้บ้�งที่จะผ่อนคล�ยได้ม�กขึ้น 

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รปรับพ้ืนที่สี ก�รปรับ

ม�ตรก�รต่�งๆ ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�

เรื่องก�รรับแรงง�น 3 สัญช�ติเข้�ม�

ในประเทศ และเรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจ

คือม�ตรก�รสำ�หรับกิจก�รสถ�นบันเทิง 

ขอให้ติดต�มมติของที่ประชุม ที่ โฆษก 

ศบค.จะได้แถลงข่�วให้ทร�บภ�ยหลังก�ร

ประชุมเสร็จสิ้น

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) น�ย

อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.สธ. กล่�วถึงเป้�หม�ยก�รฉีดวัคซีน

ให้ครบ 100 ล้�นโดส รวมถึงแผนก�รฉีด

วัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มแรกว่� กรม

ควบคุมโรครับนโยบ�ยไปแล้ว ขณะนี้

เหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้�รับวัคซีนเข็มแรกไม่

ถึง 10 ล้�นคน ซึ่ง สธ.ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่

ออกไปในพื้นที่เพื่อนำ�คนเหล่�นี้เข้�ไปฉีด

วัคซีนยังสถ�นพย�บ�ลหรือจุดฉีด ส่วน

กลุ่มที่รอวัคซีนที่ตัวเองต้องก�ร ตรงนี้เป็น

ปัญห�เล็กน้อย เพร�ะกรณีก�รส่ังจองซ้ือ

วัคซีนโดยใช้งบประม�ณของตัวเอง แต่

วัคซีนไม่เข้�ม�ต�มกำ�หนด ท�ง สธ.ได้รับ

วัคซีนตระกูลเดียวกันเข้�ม�แล้ว ทั้งวัคซีน

ไฟเซอร์และโมเดอร์น�ที่รับบริจ�คม�จ�ก

รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�ที่เป็นชนิด mRNA 

เช่นกัน แต่ก�รจะฉีดวัคซีนใดขึ้นกับ

ดุลยพินิจของแพทย์ในแต่ละสถ�นก�รณ์ 

ส่วนวัคซีนที่จองไว้อ�จแสดงคว�มจำ�นง

บริจ�คให้ โรงพย�บ�ลนำ�ไปฉีดต่อได้ ถือ

เป็นก�รถ้อยทีถ้อยอ�ศัย

“วัคซีนที่รัฐบ�ลจัดให้คนไทยเป็น

วัคซีนที่ดีทั้งหมด แต่คงไม่ส�ม�รถบอก               

ก�รันตีว่�ห�กจองโมเดอร์น�กับภ�คเอกชน

แล้วจะม�ได้รับโมเดอร์น�ภ�ครัฐได้ อัน

นี้ขึ้นอยู่กรมควบคุมโรคจะมีม�ตรก�ร

อย่�งไร” น�ยอนุทินกล่�ว

ขณะที่  นพ.เฉวตสรร น�มว�ท                                              

ผู้อำ�นวยก�รกองควบคุมโรคและภัยสุข                                             

ภ�พในภ�วะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค                                                    

กล่�วว่� ภ�พรวมหลังจ�กที่มีก�รร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 มีแนวโน้มลดลง

ที่ น่ �พอใจ ส่ วนก�รฉีดวัคซีนมีผู้ ฉี ด

แล้ว 89,894,183 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 

47,034,024 โดส คิดเป็น 65.3%, เข็มสอง 

39,724,270 โดส คิดเป็น 55.1% และเข็ม

ส�ม 3,135,889 โดส คิดเป็น 4.4% ค�ด

ว่�ห�กมีก�รฉีดวัคซีนได้จำ�นวนดังกล่�วก็

อ�จจะไม่ถึง 100 ล้�นโดสภ�ยในสิ้นเดือน 

พ.ย.นี้ ฉะนั้นขอให้ทุกภ�คส่วนทุกชุมชน

สำ�รวจว่�มีส่วนใดตกหล่น ขอให้เข้�รับก�ร

ฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน เพร�ะมีวัคซีนในทุก

จังหวัด พร้อมในทุกๆ ที่ ไม่มีกรณีที่วัคซีน

ไม่เพียงพอ

“ก�รได้รับวัคซีนเข็มแรกจำ�แนก

ต�มจังหวัด และก�รได้รับวัคซีนต�มเป้�

หม�ยวันที่ 24 พ.ย.2564 พบว่�จังหวัดที่

มีก�รฉีดวัคซีนได้ 70% ข้ึนไป มีทั้งหมด 

12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

ชลบุรี สมุทรปร�ก�ร พังง� ภูเก็ต ระนอง 

ระยอง ปทุมธ�นี สมุทรส�คร สงขล� และ

ฉะเชิงเทร� ส่วนจังหวัดที่มีก�รฉีดวัคซีน 

60-69% มี 14 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี 

ยะล� เชียงร�ย ลำ�พูน พระนครศรีอยุธย� 

สระบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมร�ช ตรัง 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตร�ด กระบี่ 

สุร�ษฎร์ธ�นี” นพ.เฉวตสรรกล่�ว

ผอ.กองควบคุมโรคฯ กล่�วว่� สำ�หรับ

สถ�นก�รณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 

ทั้งหมดในโรงพย�บ�ล, โรงพย�บ�ลสน�ม 

และ Hospital วันที่ 23 พ.ย.2564 เวล� 

16.30 น. จำ�นวน 201,595 เตียง ครอง

เตียง 69,588 เตียง หรือร้อยละ 34.52 

และเตียงคงเหลือ 132,007 เตียง แบ่งเป็น

เขตสุขภ�พที่ 1-12 มีจำ�นวนเตียงทั้งหมด 

184,915 เตียง มีครองเตียง 61,074 

เตียง หรือร้อยละ 33.03 เตียง คงเหลือ 

123,841 เตียง กรุงเทพมห�นครมีเตียง

ทั้งหมด 16,680 เตียง มีครองเตียง 8,514 

เตียง หรือร้อยละ 51.04 เตียง คงเหลือ 

8,166 เตียง

ผอ.กองควบคุมโรคฯ กล่�วว่� ใน

ส่วนประเพณีลอยกระทงที่ผ่�นม� ขณะ

น้ียังไม่มีก�รร�ยง�นเก่ียวกับคลัสเตอร์ที่

เชื่อมโยงกับง�นลอยกระทง ซึ่งห�กไม่มี

คลัสเตอร์ แสดงว่�คว�มร่วมมือของพี่น้อง

ประช�ชนเป็นไปด้วยดี และทุกคนช่วยกัน

ระมัดระวัง ทำ�ให้ไม่เกิดก�รติดเชื้อ  และ

จะทำ�ให้ก�รเปิดประเทศมีคว�มมั่นใจม�ก

ขึ้น”

วันเดียวกัน สื่อเก�หลีได้ร�ยง�นว่�                                                                  

ว�ยจี เอนเตอร์เทนเมนต์ (YG entertain 

ment) ต้นสังกัดของลิซ่� สม�ชิกวงแบล็ก

พิงก์ (BLACKPINK) ได้ออกแถลงก�รณ์

ระบุว่� ลิซ่� แบล็กพิงก์ ได้รับก�รวินิจฉัย

ว่�ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อบ่�ยวันที่ 24 พ.ย. 

ส่วนสม�ชิกอีก 3 คน (จีซู เจนนี่ และ โรเซ่)                                                          

ของวงยังไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิด 

แต่อย่�งไรก็ต�มได้เข้�ไปตรวจห�เชื้อโค

วิดโดยทันที หลังจ�กได้รับข่�วว่�ผลตรวจ

ของลิซ่�เป็นบวก และกำ�ลังรอผลก�ร

ตรวจห�เชื้อ 

“เร�ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่�วโดยเร็ว                                                             

ที่สุด รวมถึงสต�ฟฟ์ และได้ใช้ม�ตรก�ร

อย่�งเข้มงวดต�มหลักเกณฑ์ด้�นส�ธ�รณ 

สุข พวกเร�จะไม่หยุดที่จะให้ก�รสนับสนุน

ด้�นสุขภ�พของศิลปินอย่�งเต็มที่ รวม

ไปถึงทีมง�นที่เกี่ยวข้องเป็นลำ�ดับสำ�คัญ

สูงสุด ห�กมีคว�มคืบหน้�อย่�งไร จะแจ้ง

ให้ทร�บอีกครั้ง”

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ภ�ยหลังที่ต้นสัง 

กัดประก�ศออกม� เหล่�แฟนคลับจำ�นวน

ม�กได้ส่งข้อคว�มให้กำ�ลังใจศิลปินส�ว

เชื้อส�ยไทยจำ�นวนม�ก ส่งผลให้แฮชแท็ก 

#GetWellSoonLisa ขึ้นอันดับ 1. 

‘บิ๊กตู่’ เอาใจ

วันนี้เป็นห่วงเกษตรกร ซึ่งรัฐบ�ลจำ�เป็น

ต้องรักษ�วินัยก�รเงินก�รคลัง พร้อมห�

วิธีก�รที่เหม�ะสมในก�รดำ�เนินก�ร และ

ให้ทร�บถึงคว�มห่วงใยของน�ยกรัฐมนตรี

ในฐ�นะที่เป็นหัวหน้�รัฐบ�ล ซึ่งจำ�เป็น

ต้องดูแลก�รใช้จ่�ยของภ�ครัฐด้วย สิ่ง

สำ�คัญต้องรักษ�วินัยก�รเงินก�รคลัง ทำ�

อะไรก็ต�มมีกฎหม�ยอยู่แล้ว และเร่ง

ดำ�เนินก�รในส่วนที่ทุกคนรอคอยอยู่ จึง

ต้องปรับกระบวนก�รทั้งหมด ซึ่งก�รใช้

จ่�ยเงินจำ�นวนม�กจะทำ�ให้เกิดปัญห�และ

เป็นภ�ระด้�นงบประม�ณในภ�ยหลัง 

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ได้มีก�รพูดคุยถึง

ก�รประกันร�ค�ข้�วหรือไม่ น�ยกฯ กล่�ว

ว่� ขอให้รอฟังก�รชี้แจง วันนี้เอ�เรื่องป�ก

ท้องของประช�ชนก่อน

จ�กน้ันน�ยกฯ โพสต์ข้อคว�มผ่�น

เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์ โอช� Prayut 

Chan-o-cha” ว่� “พี่น้องประช�ชนที่รัก

ครับ ผมมีคว�มห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุก

คน ที่ประสบปัญห�ในก�รประกอบอ�ชีพ    

รวมทั้งก�รแพร่ระบ�ดโควิดและน้ำ�ท่วม-

น้ำ�แล้ง จึงได้มอบหม�ยให้กระทรวง

ก�รคลังและหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้องเร่ง

ห�งบประม�ณม�ให้พี่น้องเกษตรกรใน

โครงก�รต่�งๆ เช่น โครงก�รประกันร�ย

ได้ข้�ว โครงก�รสินเชื่อชะลอก�รข�ย

ข้�ว โครงก�รสนับสนุนค่�บริห�รจัดก�ร

ข้�วเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนก�รผลิตข้�ว 

โครงก�รประกันร�ยได้ย�งพ�ร� โครงก�ร

ประกันร�ยได้ป�ล์มน้ำ�มัน ฯลฯ ซึ่งวันนี้ผม

ขอแจ้งให้ทร�บว่�รัฐบ�ลส�ม�รถจัดสรร

เงินให้คว�มช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรได้

เพิ่มเติมอีก 155,000 ล้�นบ�ท โดยจะ

เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติใน

วันอังค�รหน้� (30 พ.ย.64) จ�กนั้นก็จะ

มีก�รเบิกจ่�ยผ่�นธน�ค�รเพื่อก�รเกษตร

และสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงบัญชีพี่

น้องเกษตรกรโดยตรง สำ�หรับร�ยละเอียด

ขอให้ติดต�มข่�วส�รจ�กท�งภ�ครัฐอีก

ครั้งครับ” 

ด้�นน�ยอ�คมเปิดเผยว่� ที่ประชุม

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงินก�รคลัง

ของรัฐเห็นชอบก�รขย�ยกรอบอัตร�ยอด

คงค้�ง รวมทั้งหมดของภ�ระที่รัฐต้องรับ

ชดเชยค่�ใช้จ่�ยหรือก�รสูญเสียร�ยได้

ในก�รดำ�เนินกิจกรรม ม�ตรก�ร หรือ

โครงก�รต�มที่กำ�หนดไว้ ในม�ตร� 28 

แห่งพระร�ชบัญญัติวินัยก�รเงินก�รคลัง 

พ.ศ.2561 จ�กที่กำ�หนดไว้ไม่เกิน 30% 

ของงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี เพิ่มขึ้น

เป็น 35% เป็นระยะเวล� 1 ปี สำ�หรับ

ปีงบประม�ณ 65 เพื่อเปิดเป็นวงเงิน

ให้สำ�หรับโครงก�รประกันร�ยได้พืชผล

เกษตรต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล

สำ�หรับเหตุผลที่ต้องขย�ยกรอบครั้ง

นี้ เพร�ะวงเงินภ�ยใต้กรอบอัตร�ยอดคง

ค้�ง ณ วันที่ 19 พ.ย.64 มีวงเงินคงเหลือ

เพียง 5,360 ล้�นบ�ท ไม่เพียงพอกับก�ร

ดูแลโครงก�รประกันร�ยได้ ดังน้ันเม่ือ

ขย�ยกรอบเพิ่มขึ้นม�อีก 5% จะมีวงเงิน

เพิ่มได้อีก 1.55 แสนล้�นบ�ท รวมเป็น 

160,360 ล้�นบ�ท ซึ่งเพียงพอกับโครงก�ร

ประกันร�ยได้ โดยเฉพ�ะโครงก�รที่รอ

ก�รอนุมัติในส่วนที่ 2 ทั้งก�รประกันร�ยได้

ข้�วและย�งพ�ร� เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

เงินจ�กโครงก�รประกันครบทั้งหมด และ

เมื่อผ่�นก�รเห็นชอบแล้ว ค�ดว่�ในเดือน 

ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะเร่งจ่�ยเงินได้แล้วเสร็จ

ภ�ยในฤดูเก็บเกี่ยวนี้

อย่�งไรก็ต�ม น�ยกฯ ยังได้มอบ

นโยบ�ยให้กระทรวงพ�ณิชย์  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ สำ�นักงบประม�ณ 

ห�รือกับกระทรวงก�รคลัง พิจ�รณ�จัดทำ�

โครงก�รประกันร�ยได้พืชผลก�รเกษตร

จ�กนี้ ไปให้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประม�ณ

ปกติ เพื่อไม่ให้สะสมเป็นภ�ระก�รเงินก�ร

คลังต�มม�ตร� 28.
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ไบเดนเชิญไต้หวันประชุมปชต.
หมู่เกาะโซโลมอนเคอร์ฟิวเมืองหลวง

โฮนีอารา • เอเอฟพีและรอยเตอร์ร�ยง�นว่�เกิดเหตุจล�จล

ในกรุงโฮนีอ�ร�ของหมู่เก�ะโซโลมอน ประเทศในมห�สมุทร

แปซิฟิกตอนใต้เมื่อวันพุธท่ี 24 พฤศจิก�ยน จ�กผู้ชุมนุมขับ

ไล่น�ยกฯ ม�น�สเซห์ โซก�แวร์ พย�ย�มบุกเข้�ไปในอ�ค�ร

รัฐสภ� ทำ�ให้รัฐบ�ลต้องประก�รเคอร์ฟิวในกรุงโฮนีอ�ร� โฆษก

ตำ�รวจเผยว่�ตำ�รวจยิงแก๊สน้ำ�ต�เพื่อสล�ยผู้ชุมนุมท่ีจุดไฟเผ�

อ�ค�รหล�ยหลังและปล้นสะดมร้�นค้� สถ�นีตำ�รวจแห่งหนึ่ง

และกระท่อมใกล้อ�ค�รรัฐสภ�โดนเผ�ด้วย วิดีโอที่ถ่�ยโดยผู้เห็น

เหตุก�รณ์เป็นภ�พของตำ�รวจเผชิญหน้�กับผู้ประท้วงบนถนน 

และมีควันดำ�ลอยขึ้นจ�กอ�ค�รที่ โดนเผ� และภ�พของฝูงชน

ที่ปล้นสะดมอ�ห�รจ�กร้�นค้�ท้องถิ่น มีร�ยง�นว่�ผู้ชุมนุมเดิน

ท�งม�จ�กจังหวัดม�ไลต�ที่เป็นเก�ะใหญ่ที่สุดของประเทศ ห่�ง

จ�กกรุงโฮนีอ�ร�ร�ว 120 กม. ในสัปด�ห์นี้ พวกเข�คับข้องใจ

ที่รัฐบ�ลกล�งละเลยจังหวัดม�ไลต� เช่นเคยสัญญ�ว่�จะมี

โครงก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น และไม่พอใจที่รัฐบ�ลเปลี่ยน

คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตจ�กไต้หวันไปจีนในปี 2562

สวีเดนเลือก ‘มักดาลีนา แอนเดอร์สัน’ เป็นนายกฯ

สตอกโฮล์ม • สภ�ผู้แทนร�ษฎรสวีเดนลงมติเมื่อวันพุธเลือก 

“มักด�ลีน� แอนเดอร์สัน” ผู้นำ�พรรคสังคมนิยมประช�ธิปไตย

และรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบัน เป็นน�ยกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ของประเทศ ร�ยง�นเอเอฟพีเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิก�ยนกล่�ว

ว่� แอนเดอร์สันวัย 54 ปี ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน

เพียง 117 เสียงในสภ�ผู้แทนร�ษฎร โดยมีเสียงคัดค้�น 174 

เสียง งดออกเสียง 57 คน และข�ดประชุม 1 คน ระบบของ

สวีเดนนั้น ผู้ได้รับก�รเสนอชื่อดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีไม่

จำ�เป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจ�ก ส.ส.ข้�งม�กในสภ� ขอเพียง

แค่ไม่โดน ส.ส.เสียงข้�งม�กหรือ 175 เสียง คัดค้�น แอนเดอร์

สันซึ่งเพิ่งได้รับเลือกเป็นผู้นำ�พรรคสังคมนิยมประช�ธิปไตยเมื่อ

ต้นเดือนนี้ จะรับตำ�แหน่งต่อจ�กน�ยกรัฐมนตรีสเตฟ�น เลอเวน 

ที่ล�ออกจ�กตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน ภ�ยหลังบริห�ร

ประเทศน�น 7 ปี โดยค�ดกันทั่วไปว่� เข�ต้องก�รเผื่อเวล�

สำ�หรับน�ยกรัฐมนตรีคนใหม่ในก�รเตรียมก�รสำ�หรับก�รเลือก

ตั้งทั่วไปในเดือนกันย�ยนปีหน้�

สิงคโปร์-มาเลย์เปิดด่านทางบกสำาหรับคนฉีดวัคซีน

สิงคโปร์ • รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิก�ยนว่� 

สิงคโปร์และม�เลเซียจะเปิดด่�นพรมแดนท�งบกให้กับผู้ฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วโดยไม่ต้องกักตัว เร่ิมวันท่ี 29 พฤศจิก�ยน 

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงว่�ก�รเปิดก�รเดินท�งท�ง

บกในระยะแรกอนุญ�ตเฉพ�ะพลเมืองของ 2 ประเทศ, ผู้พำ�นัก

ถ�วรหรือผู้ถือหนังสือเดินท�งระยะย�วของประเทศท่ีผู้นั้นจะ                                                                              

เดินท�งเข้� เพื่อให้ประช�ชนไปเยี่ยมครอบครัวท่ีอยู่คนละ

ฝ่ังพรมแดน สิงคโปร์ต้องพึ่งพ�ช�วม�เลเซียในรัฐยะโฮร์ข้�ม

พรมแดนม�ทำ�ง�นหล�ยประเภท เช่น ร้�นอ�ห�ร, โรงง�น

ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ก่อนหน้�นี้สองช�ติประก�ศเปิดเที่ยวบิน

ระหว่�งสน�มบินช�งงีของสิงคโปร์กับท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ

กัวล�ลัมเปอร์ในสัปด�ห์หน้�.

วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เตรียมจัดประชุมสุดยอดเพื่อ

ประชาธิปไตยเดือนหน้า ส่งเทียบเชิญ 110 ประเทศประชาธิปไตยเข้า

ร่วม รวมถึงไต้หวัน จีนคัดค้านแข็งขันยันเกาะนี้เป็นดินแดนของจีน 

ขณะอาเซียนมีแค่มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ได้รับเชิญ

สำ�นักข่�วรอยเตอร์และเอ

เอฟพีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน 

2564 กล่�วว่� ก�รประชุมสุดยอด

เพื่อประช�ธิปไตยซึ่ งสหรัฐจะ

จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นก�ร

ทดสอบคำ�กล่�วอ้�งของประธ� 

น�ธิบดี ไบเดนด้�นนโยบ�ยต่�ง

ประเทศหลังเข้�รับตำ�แหน่งเมื่อ

เดือนกุมภ�พันธ์ ว่�เข�จะทำ�ให้

สหรัฐกลับม�เป็นผู้นำ�โลกอีกครั้ง 

เพื่อเผชิญหน้�กับพลังอำ�น�จนิยม

ที่มีจีนและรัสเซียเป็นผู้นำ� 

รัฐบ�ลสหรัฐต้ังเป้�หม�ย                                                      

ว่� ก�รประชุมสุดยอดเพื่อประ                                                  

ช�ธิปไตยคร้ังน้ีจะช่วยหยุดย้ังก�ร

เส่ือมถอยของประช�ธิปไตย และ

ก�รพังทล�ยของสิทธิและเสรีภ�พ

ท่ัวโลก โดยก�รประชุมคร้ังปฐม 

ฤกษ์จะเป็นก�รประชุมแบบท�งไกล

ระหว่�งวันท่ี 9-10 ธันว�คมน้ี และ

ค�ดว่�ในปีหน้�จะส�ม�รถจัดก�ร

ประชุมแบบพบตัวกันได้ 

เว็บไซต์ของกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศสหรัฐเมื่อวันอังค�ร 

ประก�ศร�ยชื่อ 110 ประเทศที่

ได้รับเชิญเข้�ร่วมก�รประชุม ซ่ึง

ไม่มีจีนและรัสเซีย แต่รวมถึง

ไต้หวัน ดินแดนประช�ธิปไตยที่

จีนยืนกร�นว่�เป็นส่วนหนึ่งของ

จีน และกำ�ลังกดดันหล�ยประเทศ

ให้ลดระดับหรือตัดคว�มสัมพันธ์

กับเก�ะนี้ 

ปัจจุบันมีเพียง 15 ประเทศ                                           

ที่รับรองไต้หวันอย่�งเป็นท�งก�ร                                            

ส่วนรัฐบ�ลของไบเดนยังคงยืนยัน

ว่� สหรัฐสนับสนุนนโยบ�ย “จีน

เดียว” ที่รับรองจีนอย่�งเป็นท�ง 

ก�ร แต่ไบเดนย้ำ�ว่� สหรัฐคัดค้�น

อย่�งหนักแน่นต่อคว�มพย�ย�ม

โดยฝ่�ยเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลง

สถ�นะที่เป็นอยู่ หรือบ่อนทำ�ล�ย

สันติภ�พและเสถียรภ�พข้�ม

ช่องแคบไต้หวัน

ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีไต้ 

หวันแสดงคว�มขอบคุณไบเดนที่

เชิญไต้หวัน และว่� ก�รประชุม

ครั้งนี้จะเป็นโอก�สอันห�ได้ย�ก

สำ�หรับไต้หวัน ที่จะได้แบ่งปันเรื่อง

ร�วคว�มสำ�เร็จด้�นประช�ธิปไตย

ของไต้หวันบนเวทีโลก

กระทรวงก�รต่�งประเทศ

ไต้หวันกล่�วว่� ไต้หวันจะส่ง                   

ออดรีย์ ถัง รัฐมนตรีกระทรวง

ดิจิทัล และเซียว ปีคิม ผู้แทน

ไต้หวันประจำ�สหรัฐ เป็นผู้แทนเข้�

ร่วมประชุม “ก�รเชิญประเทศเร�

เข้�ร่วม ‘ก�รประชุมสุดยอดเพื่อ

ประช�ธิปไตย’ เป็นก�รยืนยันถึง

คว�มพย�ย�มของไต้หวันในก�ร

ส่งเสริมค่�นิยมประช�ธิปไตยและ

สิทธิมนุษยชนม�ตลอดหล�ยปี” 

กระทรวงกล่�ว

ด้�นรัฐบ�ลจีนแถลงว่� จีน 

“ต่อต้�นอย่�งแข็งขัน” ต่อก�ร

เชิญเก�ะ ที่จีนถือว่�เป็น “ดินแดน

ส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้” 

ประธ�น�ธิบดีไบเดนและ

ประธ�น�ธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน 

เพิ่งประชุมสุดยอดท�งไกลเม่ือ

ต้นเดือนน้ี ข่�วซินหัวกล่�วว่� สี

เตือนไว้ว่� พวกที่อยู่ในไต้หวันที่

แสวงห�เอกร�ช และผู้สนับสนุน

ที่อยู่ในสหรัฐ “กำ�ลังเล่นกับไฟ” 

ห�กคิดแบ่งแยกเก�ะนี้ 

จ�กร�ยชื่อประเทศที่ ได้รับ                                                          

เชิญ นอกจ�กประเทศประช�ธิป                                                    

ไตยที่ผลิบ�นเต็มที่อย่�งฝรั่งเศส

และสวีเดน ยังรวมถึงประเทศที่นัก

เคลื่อนไหวกล่�วว่� ประช�ธิปไตย

กำ�ลังถูกคุกค�ม เช่น ฟิลิปปินส์, 

อินเดีย และโปแลนด์ 

ในกลุ่มอ�เซียน ไทยไม่ได้

รับเชิญเข้�ร่วมด้วย เช่นเดียวกับ

เวียดน�ม, กัมพูช�, เมียนม�, ล�ว, 

สิงคโปร์ และบรูไน 

ประเทศพันธมิตรของสหรัฐ

อีกหล�ยประเทศก็ไม่ได้รับเชิญ

เช่นกัน อ�ทิ ตุรกี ซ่ึงอยู่ร่วมน�โต 

ส่วนภูมิภ�คตะวันออกกล�งมีเพียง

อิสร�เอลและอิรักได้รับเชิญ.

ย่างกุ้ง • ทห�รเมียนม�จับ

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ 18 คนท่ี

โบสถ์แห่งหน่ึงในรัฐกะย� โทษฐ�น

รักษ�ผู้ได้รับบ�ดเจ็บและผู้ป่วยท่ี

เป็นกลุ่มต่อต้�นรัฐประห�รท่ีทห�ร

ระบุว่�เป็นสม�ชิก “องค์กรก่อก�ร

ร้�ย”

สำ�นักข่�วรอยเตอร์ระบุว่� 

หนังสือพิมพ์ โกลบอลนิวไลต์ออฟ

เมียนม� กระบอกเสียงของรัฐบ�ล

ทห�รเมียนม�ร�ยง�นเม่ือวันพุธ

ท่ี 24 พฤศจิก�ยนว่� ทห�รจับกุม

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ 18 คน

ระหว่�งก�รบุกเข้�ตรวจค้นโบสถ์

แห่งหน่ึงในเมืองหลอยก่อ เมือง

เอกของรัฐกะย� ท�งตะวันออก

เฉียงใต้ของประเทศ เมื่อวันจันทร์

ท่ีผ่�นม� พบว่�โบสถ์แห่งน้ีเป็น

ท่ีรักษ�ตัวของผู้ป่วย 48 คน ใน

จำ�นวนน้ี 7 คนเป็นผู้ป่วยติดเช้ือ

โควิด-19 หลังจ�กสืบทร�บม�ว่�

มีก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์อย่�งไม่

เป็นท�งก�รกับผู้ท่ีได้รับบ�ดเจ็บ

และผู้ป่วยท่ีเป็นสม�ชิกขององค์กร

ก่อก�รร้�ย 

ร�ยง�นของหนังสือพิมพ์

ฉบับน้ีของเมียนม�ไม่ได้ระบุช่ือ

ว่�ผู้ป่วยเหล่�น้ีเป็นสม�ชิกของ

องค์กรก่อก�รร้�ยใด แต่บอก

ว่�บุคล�กรท�งก�รแพทย์ท่ีโดน

จับ 18 คนจะถูกดำ�เนินคดีต�ม

กฎหม�ย 

ระบบส�ธ�รณสุขของ

เมียนม�ใกล้ล่มสล�ยต้ังแต่ทห�ร

ทำ�ก�รรัฐประห�รเม่ือวันท่ี 1 

กุมภ�พันธ์ บุคล�กรท�งก�รแพทย์

จำ�นวนม�กเข้�ร่วมขบวนก�ร

อ�รยะขัดขืน พวกเข�ไม่ทำ�ง�นใน

โรงพย�บ�ลท่ีดำ�เนินก�รโดยทห�ร 

เพื่อต่อต้�นก�รปกครองของรัฐบ�ล                               

ทห�ร แม้ทห�รจะขอร้องให้แพทย์

เหล่�น้ันกลับม�ทำ�ง�น

ร�ยง�นของหนังสือพิมพ์

ฉบับน้ีระบุว่�ผู้ท่ีโดนจับท่ีโบสถ์

ได้แก่ แพทย์ 4 คน, พย�บ�ล 4 คน 

และผู้ช่วยพย�บ�ล 10 คน ก่อน

หน้�น้ีพวกเข�ถูกต้ังข้อห�ปลุกป่ัน

ยุยงเนื่องจ�กไม่ยอมทำ�ง�น 

สม�คมช่วยเหลือนักโทษ

ก�รเมือง (เอเอพีพี) ท่ีติดต�มเหตุ 

ก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังก�รรัฐประห�ร

ในเมียนม� เผยว่�มีพลเมือง

เกือบ 1,300 คนท่ีโดนฆ่� และ

ม�กกว่� 10,000 คนถูกจับกุมหลัง

ก�รรัฐประห�ร แต่ทห�รเมียนม�

ไม่ยอมรับข้อมูลของเอเอพีพี โดย

บอกว่�มีคว�มลำ�เอียง โฆษกทห�ร

เมียนม�แถลงเมื่อสัปด�ห์ท่ีแล้วว่� 

ต้ังแต่หลังรัฐประห�ร ทห�รโดน

ฆ่�ไปแล้ว 200 น�ย.

ทหารพม่าจับบุคลากรแพทย์18คนในโบสถ์

ครั้งสุดท้าย • อังเกลา แมร์เคิล รักษาการนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ

เธอเป็นครั้งสุดท้ายที่กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน. 
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ต๋องชนแซค, นุ้ก สงขลา แทง 140 ลิ่วคิวไทย

หัวหมาก • ศึกสนุกเกอร์ 15 แดงสะสมคะแนนประเทศไทย 

รายการ “อีมิเนนท์แอร์-ทรูราชมังคลาคัพ” รายการที่ 5 ที่ห้อง

แข่งขันสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ภายในการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก ชิงเงินรางวัล 1,134,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 

24 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นรอบ 16 คนสุดท้าย “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา 

ภู่โอบอ้อม อดีตมือ 3 โลก เจอกับ “เอฟ สากล” สงขลา จริงจิตร 

เป็นแมตช์ล้างตากันหลังจากทั้งคู่เพิ่งดวลกันมาเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่

ผ่านมา ในรายการที่ 4 รอบ 8 คน ซึ่งต๋องชนะไปในนัดดังกล่าว 

4-2 เจอกันหนนี้ ต๋องยังคงเหนือกว่า ย้ำาแค้นเอาชนะไปได้ด้วย

สกอร์เดิม 4-2 เฟรม 27-61, 67-18, 70-12, 6-62, 102 (55)-14 

และ 56-44 เข้าสู่รอบ 8 คน ไปดวลกับ “แซค โซโฟน” นภดล แสง

นิล ขณะท่ี “นุ้ก สงขลา” กฤษณัส เลิศสัตยาทร ท่ีฟอร์มวูบมา 3 

รายการ กลับมาออกคิวดุดัน ด้วยการเข้าเบรก 92, 84 และเซ็นจูร่ี

เบรก 140 แต้ม ไล่ทุบ “อาร์ท โคราช” อัครเดช วีระสัตรา 4-1 เฟรม 

99-17, 42-63, 60-19, 84-35 และ 140-0 สำาหรับวันพฤหัสบดีท่ี 25 

พ.ย. รอบ 8 คนสุดท้ายมีท้ังหมด 3 คู่ เร่ิมจาก 13.00 น. วัฒนา ภู่

โอบอ้อม พบกับ นภดล แสงนิล ถ่ายทอดสดทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 

จากนั้นเวลา 15.00 น. กฤษณัส เลิศสัตยาทร พบ นพดล นภจร 

และ 17.00 น. ภาสกร สุวรรณวัฒน์ พบ ยุทธภพ ภาคพจน์ 

มือเต็งไม่พลาด ‘แทนตะวัน-สลักทิพย์’ เข้า 8 คน

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “แอลทีเอที เอเชียน ไอทีเอฟ จูเนียร์ 

เจไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อ

วันที่ 24 พ.ย.2564 เป็นรอบที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว แทนตะวัน 

ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ ลูกครึ่งไทย-อิตาลี วัย 18 ปี มือ 433 

เยาวชนโลก และมือวาง 2 ชนะ ภูมิพัฒน์ สุขโข วัย 15 ปี มือ 

1,305 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4, 6-1 แทนตะวันเข้ารอบก่อน 

รองฯ พบ มิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง จากมาเลเซีย มือวาง 7 ท่ีชนะ ณ

ภัทร ฮวดเจริญ 2-0 เซต 6-2, 6-1, หญิงเดี่ยว สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

ดาวรุ่งวัย 16 ปี มือ 306 เยาวชนโลกชนะ เมลิสสา เซ ลูกครึ่ง

ไทย-เยอรมัน วัย 17 ปี มือ 1,011 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-2, 6-1 

เข้ารอบก่อนรองฯ พบ กมรวรรณ ก้อนศิลา มือวาง 8 ที่ชนะ พิมพ์

ลภัส ลิม ลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ 2-0 เซต 6-0, 6-1 สำาหรับคู่อื่น ชาย

เดี่ยว รชตะ ธรรมเจริญสถิต (มือวาง 5) ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิ

สมบูรณ์ 6-1, 6-1 เดเมียน คาร์ดด๊อก (มือวาง 8) ชนะ จาเดน เด

วานดากาตัน (อินโดนีเซีย) 6-2, 6-0, ภวัต ปุณณะเขตร์ แพ้ ปีเตอร์ 

บรุนชลิก (มือวาง 3-เช็ก) 0-6, 0-6, วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ แพ้ มา

เร็ก ปาซเดรา (เช็ก) 2-6, 4-6, นฤบดี บุญวัฒน์ แพ้ รากาฟ ซุน

ดารารามาน (อินเดีย) 4-6, 7-5, 4-6, ดนุนัย ภู่เกษร แพ้ ไมเคิล ดี

แลน ฮิเมเนซ (มือวาง 4-สิงคโปร์) 1-6, 1-6

‘โปรแจ๊ส’นำาทัพลงชิงชัย

เอเชียนทัวร์ภูเก็ต2021

ผีเปลี่ยนโค้ชฉลุย16ทีมUCL

เชลซีถล่มยูเวนตุสเข้ารอบ

ไทยใกล้ปลดล็อก

แก้WADAคืบหน้า

เจ้าภาพกีฬาครบ

‘ธนกร’ แชมป์สิงห์ SAT รับ 1 แสนบาทที่แม่เมาะ

ลำาปาง • ศึกไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ทัวร์ ประจำาปี 2021 

สนามที่ 5 รายการ “สิงห์-เอสเอที ทีดีที ลำาปาง 2021” ณ สนาม

กอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง แบบพาร์ 70 ระยะ 6,781 หลา 

โดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนา

กีฬาแห่งชาติ จัดแข่งแบบสโตรกเพลย์ 2 วัน 36 หลุม ชิงเงิน

รางวัลรวม 1 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งเงินรางวัลกับแชมป์ 1 แสน

บาท จบวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 “โปรต้น” ธนกร ทิพย

จันทร์ นักกอล์ฟวัย 32 ปีจาก จ.แพร่ ผู้นำาจากรอบแรก รอบนี้ตี 1 

โอเวอร์พาร์ 71 จาก 4 เบอร์ดี้ 5 โบกี้ แต่เพราะทำาสกอร์ตุนไว้เยอะ

จากในรอบแรก ทำาให้ยังรักษาตำาแหน่งผู้นำาไว้ได้ ก่อนคว้าแชมป์

ด้วยสกอร์รวม 2 วัน 7 อันเดอร์พาร์ 133 พร้อมรับเงินรางวัล 1 

แสนบาท ส่วน ‘โปรต่าย’ พลวัตร รัตนเลิศธาดา นักกอล์ฟวัย 39 

ปี จาก กทม. ฮึดทำาเพิ่มเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 จากผลงาน 6 

เบอร์ดี้ 2 โบกี้ แต่ทว่าตามหลังธนกรไม่ทันจึงได้แค่รองแชมป์ด้วย

สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 134 รับเงินรางวัล 65,000 บาท โดยมี 

นภัช ปัทมสิงห์ และอภิสิทธิ์ นิ่มนวล รั้งอันดับ 3 ร่วมที่สกอร์รวม 

4 อันเดอร์พาร์ 136 แบ่งเงินรางวัลคนละ 33,300 บาท ด้าน “โปร

ช้าง” เชาวลิต ผลาผล คว้าอันดับ 5 จากผลงาน 2 อันเดอร์พาร์ 

138 รับเงินรางวัล 24,400 บาท

ทรูวิชั่นส์ถ่ายสดสนุ้ก ‘ยูเค แชมเปียนชิพ 2021’

กรุงเทพฯ • ยังคงความเป็นคิงออฟสปอร์ต ตอกย้ำาการเป็นผู้นำา

คอนเทนต์กีฬาระดับโลกอยู่เสมอ ด้วยโปรแกรมใหญ่ช่วงท้ายปี 

2021 กับการถ่ายทอดสดสนุกเกอร์ รายการที่เก่าแก่ และยิ่งใหญ่

ในระดับทริปเปิล คราวน์ ยูเค แชมเปียนชิพ 27 พ.ย.2021 - 5 ธ.ค.

2022 รายการนี้นอกจากโรเบิร์ตสันจะมาป้องกันตำาแหน่งพร้อมกับ 

จัดด์ ทรัมป์ รองแชมป์สมัยล่าสุด แล้วก็ยังมี รอนนี โอซัลลิแวน 

แชมป์รายการนี้ 7 สมัย แชมป์โลก 6 สมัย, มาร์ก เซลบี แชมป์โลก 

6 สมัย ที่เป็นแชมป์ยูเค 2 สมัย, จอห์น ฮิกกินส์ แชมป์โลก 4 สมัย 

อดีตแชมป์ยูเค 3 สมัย, มาร์ก วิลเลียมส์ อดีตแชมป์โลก 3 สมัย 

และอดีตแชมป์ยูเค 2 สมัย ร่วมด้วยอดีตแชมป์ยูเคอย่าง ติง จุน 

ฮุย จากจีน, ฌอน เมอร์ฟี จากอังกฤษ, ไคเรน วิลสัน, สตีเฟน แม็ก

ไกวร์, สจวร์ต บิงแฮม, แบร์รี ฮอว์กินส์, มาร์ก อัลเลน และ 2 นัก

สนุกเกอร์จากไทย หมู ปากน้ำา (นพพล แสนคำา) และซันนี (อรรถ

นิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์) โดยถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต เอชดี 2 (667), 

ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668), ทรูสปอร์ต 7 (686) วันที่ 27-29 พ.ย. 

รอบ 64 คน 20.00 น./ 02.00 น., 30 พ.ย.-1 ธ.ค. รอบ 32 คน 

20.00 น./ 02.00 น., 2-3 ธ.ค. รอบ 16 คน 20.00 น./ 02.00 น., 3 

ธ.ค. รอบ 8 คน 20.00 น./ 02.00 น., 4 ธ.ค. รอบรองฯ 20.00 น./ 

02.00 น. และ 5 ธ.ค. รอบชิงฯ 20.00 น./ 02.00 น.

แชมป์สิงห์ SAT • ธนกร ทิพยจันทร์ นักกอล์ฟวัย 32 ปี จากแพร่ 

คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ทัวร์ รายการ 

“สิงห์-เอสเอที ทีดีที ลำาปาง 2021” พร้อมรับเงินรางวัล 1 แสน

บาท หลังทำาสกอร์รวม 2 วัน 7 อันเดอร์พาร์ 133 ที่สนามกอล์ฟ 

กฟผ.แม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส จ.ลำาปาง เมื่อ 24 พ.ย.64

หลังหยุดแข่งขันมายาวนานถึง 19 เดือน เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้ เอเชียนทัวร์จะกลับมา

แข่งขันอีกครั้ง และที่สำาคัญเป็นการแข่งขันที่เปิดฉากในประเทศ 

ไทยด้วย 2 รายการ ใน 2 สัปดาห์ติดต่อกันที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง

ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซีรีส์” โดย

เริ่มจาก รายการบลูแคนยอน ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนามบลู 

แคนยอน คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายนนี้ ตาม

ด้วย รายการลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ 

ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม โดยทั้ง 2 รายการมีเงินรางวัล

รวมให้ช่วงชิงรายการละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33 

ล้านบาท โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 180,000 เหรียญ

สหรัฐ หรือราว 6 ล้านบาท..••..ทีมงานสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

แห่งประเทศไทยเดินสายขึ้นเหนือจัดการแข่งขันไทยแลนด์พีจี

เอทัวร์ ให้นักกอล์ฟอาชีพได้เล่นกัน 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ประเดิม

สัปดาห์น้ี 26-28 ท่ีสนามแม่เมาะ จ.ลำาปาง ต่อด้วยสนามอัลไพน์ 

กอล์ฟ เชียงใหม่ และไปจบซีซ่ันภาคเหนือของไทยท่ีวอเตอร์ฟอร์ด 

จ.เชียงราย..••..“นายกโป่ง” จิตกานต์ ล่ำาซำา นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟสตรี จัดแข่งขันคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนวัย 12 ปีขึ้นไป สู่

โครงการพัฒนาฝีมือสู่ทีมชาติ หลังเปิดรับสมัครมีนักกีฬาให้ความ

สนใจกันเยอะ จัดพร้อมกับการแข่งขัน รายการสิงห์ไทยแลนด์เลดีส์                                                                        

อเมเจอร์ โอเพ่น 2021 ระหว่างวันท่ี 1-3  ธันวาคม สนามอมตะ 

สปริง คันทรีคลับ ชลบุรี..••..ขอแสดงความยินดีกับ “บ๊ิกทิน” สุ

ทิน ดรุณโยธิน ประชุมเลือกตั้งล่าสุดบรรดาสมาชิกสมาคม

กีฬาอาชีพกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ยกมือโหวตคะแนนล้นให้นั่ง

ตำาแหน่งนายกฯ อีกเป็นสมัยที่ 2 อีก 4  ปีจากนี้ วันนั้นดูคึกคัก

กับสมาชิกเข้าร่วมด้วยถึง 162 คน มีเสนอชื่อ “โปรจุก” เรียนจด 

นิลขำา เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกฯ สุดท้ายเรื่องเงียบเพราะขอ

ถอน งานนี้ ได้ “โปรเอ็กซ์” เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ทำาหน้าที่เป็น

ประธานชั่วคราว ณ คลับเฮาส์ สนามกอล์ฟอาทิตยา เมื่อวันที่ 16  

พฤศจิกายนที่ผ่านมา..••..“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายก

สมาคมกีฬากอล์ฟ และผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บุญรอดฯ 

ชวนพรรคพวกและลูกน้องเดินทางไปร่วมทอดกฐินที่วัดไผ่เหลือง 

บางใหญ่ สรุปยอดเงินเข้าวัด 2 ล้านกว่าบาท สุดยอดจริงๆ..••..

ดร.ปริญ สิงหนาท ผู้ก่อตั้งทรัสต์กอล์ฟ ให้การสนับสนุนการ

แข่งขันทรัสต์กอล์ฟ วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น อีก 4 ปี แถมเพ่ิม

เงินรางวัลเป็น 2 ล้านดอลลาร์ หวังให้ชาวกอล์ฟท่ัวโลกได้รู้จักมาก

ข้ึน ยังเปิดโอกาสกับนักกอล์ฟสตรีรุ่นใหม่ๆ ด้วย..••..บีเอ็มดับเบิล

ยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำานักกอล์ฟอเมเจอร์ท่ีได้เป็นตัวแทนท้ัง ธนิต 

เหลืองวิไล, อภิสิทธ์ิ สวนเอก และ อังควรา ประสพภัทรรังสี ไป

ออกรอบฝึกฝีมือ ท่ีสนามริเวอร์เดล เตรียมความพร้อมไปเล่นรอบ

เวิลด์ไฟนอล ท่ีเมืองดูไบ ระหว่าง 7-9  ธันวาคมน้ี..••

                          พัตเตอร์หยก

             utaphao1818@gmail.com

ไทยแลนด์ช็อตกัน • 

องอาจ ใจทัศน์กุล พร้อม

ด้วย นพพร เหมะจันทร์, 

ไพศาล พะหุโล, อารยัน 

ป้อมทอง และ ธนาเดช 

กฤตยาพงศกร นำาคณะ

เพื่อนนักกอล์ฟจากแชร์

ไทยแลนด์ ช็อตกัน ออก

รอบ โดยมี วิโรจน์ ปลุกใจ 

ฉลามเมืองชล มาส่งถึงที

ออฟ ณ สนามเมาเทน ชา

โดว์ กอล์ฟฯ ชลบุรี เมื่อ

เร็วๆ นี้

ภูเก็ต • เอเชียนทัวร์จัดการแข่งขัน

กอล์ฟอาชีพส่งท้ายฤดูกาล 2020-

2021 หลังจากหยุดแข่งขันยาวถึง 

19 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของเช้ือโควิด-19 ด้วย 2 รายการ

ใหญ่ 2 สัปดาห์ติดต่อกันท่ีจังหวัด

ภูเก็ต และได้รับการขนานนามว่า

เป็น “เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซีรีส์” 

โดยเริ่มจากรายการบลูแคนยอน 

ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนามบลู 

แคนยอน คันทรี คลับ ระหว่างวัน

ที่ 25-28 พฤศจิกายนนี้ ตามด้วย

รายการลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียน

ชิพ ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต 

ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม โดยทั้ง 

2 รายการมีเงินรางวัลรวมให้ช่วง

ชิงรายการละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 33 ล้านบาท

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวัน

พุธท่ี 24 พฤศจิกายน เป็นวันฝึกซ้อม

วันท่ีสองในรอบโปรแอม โดย ‘โปร

แจ๊ส’ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีต

มือ 1 เอเชียนทัวร์ ปี 2019 ซ่ึงลงเล่น

ท่ีสนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ เป็น

คร้ังแรก เผยหลังออกรอบฝึกซ้อมว่า 

“ผมลงแข่งท่ียุโรปมากว่า 10 เดือน 

ก็ค่อนข้างเหนื่อย รู้สึกดีท่ีได้กลับบ้าน

และได้เห็นประเทศไทยสามารถกลับ

มาจัดการแข่งขันได้ เหมือนทุกอย่าง

เร่ิมกลับมาเป็นปกติ มาท่ีน่ีเหมือนได้

กลับบ้านมาพักผ่อน ผมไม่เคยมาเล่น

ท่ีสนามแห่งน้ีมาก่อน แต่เคยได้ยิน

ชื่อเสียงของสนามแห่งน้ีมาต้ังแต่เด็ก

สมัยท่ีไทเกอร์ วูดส์ มาเล่น รู้สึกดีใจท่ี

ได้มาเล่นท่ีน่ี สัปดาห์น้ีมีนักกอล์ฟฝีมือ

ดีลงแข่งขันมากมาย และดีใจท่ีได้เจอ

เพื่อนท่ีไม่ได้เจอกันนาน วันน้ีออก

รอบซ้อมโปรแอมก็ยังไม่รู้เลยว่าช่วง

แข่งจะต้องดีประมาณไหน แต่สนาม

น้ีลมค่อนข้างแรง ต้องตีให้อยู่แฟร์เวย์

และกรีน และจะทำาให้ดีท่ีสุด”

สำาหรับศึกบลูแคนยอน ภูเก็ต 

แชมเปียนชิพ แข่งขันวันท่ี 25-28 

พฤศจิกายนน้ี  โดยแชมป์จะได้รับเงิน

รางวัลสูงถึง 180,000 เหรียญสหรัฐ 

หรือราว 6 ล้านบาท มีนักกอล์ฟ 144 

คน จาก 27 ประเทศ ตบเท้าเข้าร่วม

ดวลวงสวิง ซ่ึงเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

ชาวไทย 56 คน นำาโดย ‘โปรแจ๊ส’ 

อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์, ‘โปรเพชร’ 

สดมภ์ แก้วกาญจนา, ‘โปรมะพร้าว’ 

ภาณุพล พิทยารัตน์, ‘โปรเพชร’ 

พชร คงวัดใหม่, ‘โปรเดวิด’ เด่นวิทย์ 

บริบูรณ์ทรัพย์, ‘โปรบูม’ อิทธิพัทธ์ 

บูรณธัญรัตน์, พรหม มีสวัสด์ิ และ

โคสุเกะ ฮามาโมโต รวมถึงนักกอล์ฟ

สมัครเล่นไทยอีก 2 คน

นอกจากน้ียังมีโปรแถวหน้า

ของเอเชียนทัวร์ลงชิงชัยอีกมายมาย 

ไม่ว่าจะเป็น กาวิน กรีน อดีตโปร

มือ 1 ของเอเชียนทัวร์ ปี 2017 จาก

มาเลเซีย, สกอตต์ เฮนด์ มือ 1 เอ

เชียนทัวร์ ปี 2016 จากออสเตรเลีย, 

จีฟ มิลกา ซิงห์ มือ 1 เอเชียนทัวร์ ปี 

2006 และ 2008 จากอินเดีย, จอห์น 

แคทลิน เจ้าของ 3 แชมป์ยูโรเปียน 

ทัวร์ จากสหรัฐ และคิม จูฮยุง โปร

ดาวรุ่งจากเกาหลีใต้.

ได้30คนลุยซูซูกิคัพ‘มาโน’คุยดีที่สุด

กิเลนเข้า 16 ทีม • ชาติชาย แสงดาว ผู้เล่น “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด โดดโหม่งบอลพร้อมกับผู้เล่น 

มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี ทีมจากไทยลีก 3 ในการแข่งขัน “ช้าง เอฟเอ คัพ 2021-2022” รอบ 32 ทีม

สุดท้าย เกมนี้ต้องแข่งกัน 120 นาที กว่าเมืองทอง ยูไนเต็ด จะชนะได้ 2-0 เมืองทองฯ ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ใน

การแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา

หัวหมาก • พลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรม 

การการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด 

กกท.) ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการ กกท.และคณะกรรมการ

ร่วมประชุมผ่านระบบวิดี โอคอน

เฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 

ที่ประชุมได้รับทราบความ

คืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.                                                        

2555 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาร่าง                                                 

กฎหมายแล้วเสร็จไปเมื่อวันท่ี  10                                                        

พ.ย.2564 และเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาต่อไป จากน้ันสำานักงาน

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ

กีฬา กกท.จะได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ไป

ยัง World Anti-Doping Agency 

(WADA) เพื่อการตรวจสอบความถูก

ต้องตามกฎของ WADA เพื่อให้ประ 

เทศไทยสามารถดำาเนินการเก่ียวกับ

การกี ฬาระดับนานาชาติได้เป็นปกติ

นอกจากน้ีท่ีประชุมได้ ให้

ความเห็นชอบผลการพิจารณาคัด

เลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.

2567), คร้ังท่ี 40 (พ.ศ.2568), ครั้ง

ที่ 41 (พ.ศ.2569) และเจ้าภาพ

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.                                        

2567) และครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)                                                

โดยพิจารณาจากเอกสารการนำา

เสนอและการสำารวจพื้นที่ ในแต่                                         

ละจังหวัด เพื่อนำาข้อมูลมาพิจาร                                       

ณาตามเกณฑ์ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้                                     

1.ความพร้อมทางด้านกายภาพ 

โครงสร้างพื้นฐาน 2. หน่วยงาน 

หลักบริหารงานร่วมกับผู้รับผิดชอบ 

3.การมีส่วนร่วมของภาครัฐและ 

เอกชน 4.แนวทางการพัฒนาการ 

จัดฯ 5. บุคลากรในการดำาเนินงาน 

6.ข้อเสนอพิเศษกับความเป็นไปได้ 

โดยผลการพิจารณาคัดเลือกมีดัง

ต่อไปนี้ 

1.เจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชน 

แห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) 

ได้แก่ จ.ราชบุรี 2.เจ้าภาพจัด กีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.

2568) ได้แก่ จ.ชลบุรี 3.เจ้าภาพ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 

(พ.ศ.2569) ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี   

ด้านการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเห็น

ชอบให้ จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพ

จัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.

2567) และ จ.อุดรธานี เป็นเจ้า

ภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.

2569). 

ปารีส • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ฉลุยสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่า                                                  

แชมเปียนส์ลีก จากประตูของ คริส

เตียโน โรนัลโด พาทีมบุกไปชนะ

บียาร์เรอัล 2-0 ขณะที่ “แชมป์

เก่า”  เชลซี ผ่านเข้ารอบ น็อกเอาต์

เช่นกันหลังเปิดบ้านถล่มยูเวนตุส

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

อดีตแชมป์ 3 สมัยลงเล่นแมตช์

แรกหลังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มา โอเล กุนนาร์ โซลชา เพ่ิงโดนไล่                                                 

ออกจากตำาแหน่งผู้จัดการทีม และ

พวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อการัน

ตีการจบ 2 อันดับแรกของกลุ่ม F

เดวิด เด เคอา ผู้รักษาประตู

ปีศาจแดงเซฟสำาคัญไป 2 ลูก 

ก่อนท่ีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภาย

ใต้การคุมทีมช่ัวคราวของไมเคิล 

คาร์ริก จะออกนำาจากประตูในนาที

ท่ี 78 ของคริสเตียโน โรนัลโด อีก

ประตูเป็นผลงานของจาดอน ซาน

โช ท่ีทีมต้องจ่ายเงินก้อนโตในช่วง

ปิดฤดูกาล คว้าตัวมาจากโบรุสเซีย  

ดอร์ตมุนด์ โดยลูกน้ีเป็นความสามารถ

เฉพาะตัวของซานโชท่ีเพ่ิงยิงประตู

แรกในสีเส้ือยูไนเต็ด

“ผลการแข่งขันไม่ใช่ส่ิงท่ีสำา 

คัญสำาหรับผมเป็นการส่วนตัวแต่

อย่างใด แต่เป็นผลการแข่งขันที่

สำาคัญมากสำาหรับนักเตะทุกคนและ

สำาหรับสโมสร”  คาร์ริกกล่าวหลัง

จบการแข่งขัน

ประตูของโรนัลโดน้ันนับเป็น                                                     

การยิงประตูลูกที่ 799 ในอาชีพ 

และเป็นการยิงประตูลูกที่ 140 ใน                                               

การแข่งขันยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 

และถ้านับเฉพาะฤดูกาลนี้ โรนัล

โดยิงในถ้วยนี้ ไปแล้ว 6 ประตู

ส่วนตั๋วเข้า 16 ทีมสุดท้าย

อีกใบของกลุ่มน้ียังต้องแย่งกันของ 

3 ทีมที่เหลือ หลังจาก ยัง บอยส์ 

และอตาแลนตา ซึ่งเล่นกันที่เมือง

เบิร์นของยัง บอยส์ เสมอกัน 3-3

ทางด้าน “แชมป์เก่า”  เชล

ซี ก็ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย

แล้ว พร้อมขยับข้ึนไปเป็นอันดับ 1 

ของกลุ่ม H หลังเปิดสแตม  ฟอร์ด

บริดจ์ไล่ถล่มยูเวนตุสจากอิตาลี 4-0

ลูกทีมของ โธมัส ทูเคิล เหนือ                                                 

กว่าต้ังแต่ต้นเกม และออกนำาไป

ก่อนจากประตูของเทรโวห์ ชาโล

บาห์  กองหลังดาวรุ่งท่ียิงประตูท่ี 3 

ของฤดูกาลในนาทีท่ี 25 ตามด้วยลูก

วอลเลย์ของ รีช เจมส์ ในนาทีท่ี 55 

สองนาทีหลังจากน้ัน รูเบน ลอฟตัส-

ชีก เปิดบอลให้ ฮัดสัน-โอดอย ทำา

สกอร์ในระยะเผาขน และปิดท้าย

ด้วย ติโม แวร์เนอร์ ที่เพิ่งหาย

จากอาการบาดเจ็บลุกจากม้าน่ังสำา 

รองมายิงประตูในช่วงทดเวลา

ขณะท่ีบาร์เซโลนาภายใต้

การคุมทีมของชาบีเป็นเกมท่ี 2 ลง

เล่นในคัมป์นูของพวกเขาเอง และ

ทำาได้เพียงเสมอกับเบนฟิกาแบบ

ไม่มีประตู แต่บาร์เซโลนายังมีคะ 

แนนนำาหน้าทีมจากโปรตุเกสใน

กลุ่มอี อย่างไรก็ตาม บาร์เซโลนา                                            

จำาเป็นต้องชนะบาเยิร์น มิวนิก ทีม

นำากลุ่มในการเล่นแมตช์สุดท้ายของ                                                        

รอบแบ่งกลุ่ม ซ่ึงจะเล่นกันท่ีเยอรมนี

เพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไป

ส่วนผลอีกคู่ของกลุ่ม E บา                                               

เยิร์น มิวนิก บุกไปชนะ ดินาโม 

เคียฟ 2-1 โดยโรเบิร์ต เลวานดอฟ

สกี ยิงให้ทีมเยือนออกนำาตั้งแต่นา 

ทีที่ 14 อีกประตูของแชมป์ยุโรป 

6 สมัยเป็นของ คิงส์ลีย์ โคแมน 

ในนาทีที่ 42.

หัวหมาก • ทีมชาติไทยได้ 30 นักเตะลุย ‘ซูซูกิคัพ 2020’ ที่สิงคโปร์

ปลายปีนี้แล้ว ลีกต่างแดนติดครบ ทั้งกวินทร์, ธีราธร, ชนาธิป, ธนวัฒน์ 

โดยมาโน หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า พิจารณาฟอร์มและประสบการณ์

แล้ว ทั้งหมดคือผู้เล่นพร้อมที่สุดในเวลานี้ ส่วนการเรียกกวินทร์มารวม

ทีม เพราะเขาคือผู้เล่นที่ผมรู้จักเป็นอย่างดี มีประสบการณ์สูง เป็นอดีต

กัปตันชุดแชมป์ซูซูกิคัพ มีความเป็นมืออาชีพ ด้าน ‘มาดามแป้ง’ มั่นใจ

ชุดนี้ดีพอที่จะพาทีมชาติไทยลุกขึ้นมายิ่งใหญ่ในอาเซียนอีกครั้ง

ความเคล่ือนไหวของนักเตะ                   

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมแข่ง 

ขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF 

Suzuki Cup 2020 ที่ประเทศ

สิงคโปร์ วันที่ 5 ธ.ค.2564 ถึง 1 

ม.ค.2565 ล่าสุดเมื่อบ่ายวันที่ 24 

พ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 

30 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยออก

มาแล้ว ภายใต้การคุมทีมของมา

โน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ 

‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้

จัดการทีม โดย 30 นักเตะมีดังนี้

ผู้รักษาประตู 3 คน ศิวรักษ์ 

เทศสูงเนิน (บุรีรัมย์ฯ), ฉัตรชัย 

บุตรพรม (บีจี ปทุมฯ) และกวินทร์ 

ธรรมสัจจานันท์ (โอเอช ลูเวิน)

กองหลัง 9 คน ได้แก่ ธีรา                 

ทร บุญมาทัน (โยโกฮามา เอฟ 

มารินอส), พรรษา เหมวิบูลย์ (บุ

รีรัมย์ฯ), นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม 

(บุรีรัมย์ฯ), มานูเอล ทอม เบียร์ห                                       

(ทรู แบงค็อกฯ), ทริสตอง โด (ทรู 

แบงค็อกฯ), พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา 

(ทรู แบงค็อกฯ), เอเลียส ดอเลาะ 

(การท่าเรือฯ), ฟิลิป โรลเลอร์ 

(การท่าเรือฯ) และโจนาธาน เข็มดี 

(โอบี โอเดนเซ)

กองกลาง 15 คน ได้แก่ 

ชนาธิป สรงกระสินธ์ (คอนซาโดเล 

ซัปโปโร), ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร 

(เลสเตอร์ ซิตี), สุภโชค สารชาติ 

(บุรีรัมย์ฯ), วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ 

(ชลบุรี เอฟซี), กฤษดา กาแมน 

(ชลบุรี เอฟซี), สารัช อยู่เย็น (บีจี 

ปทุมฯ), ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ 

(บีจี ปทุมฯ), บดินทร์ ผาลา (การ

ท่าเรือฯ), ปกรณ์ เปรมภักดิ์ (การ

ท่าเรือฯ), ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (ทรู 

แบงค็อกฯ), ปกเกล้า อนันต์ (ทรู 

แบงค็อกฯ), พิธิวัตต์ สุขจิตธรรม

กุล (ลีโอ เชียงรายฯ), ศิวกรณ์ เตีย

ตระกูล (ลีโอ เชียงรายฯ), วีระเทพ 

ป้อมพันธุ์ (เมืองทองฯ) และพิชา 

อุทรา (เมืองทองฯ)

กองหน้า 3 คน ได้แก่ ธีร

ศิลป์ แดงดา (บีจี ปทุมฯ), ศุภชัย 

ใจเด็ด (บุรีรัมย์ฯ) และอดิศักดิ์ ไกร

ษร (เมืองทองฯ)

หลังประกาศรายชื่อ 30 นัก                           

เตะแล้ว “มาดามแป้ง” นวลพรรณ 

ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า 

“ยอมรับเป็นเรื่องยากสำาหรับการส่ง

รายชื่ออย่างรวดเร็วในขณะที่ ไทย

ลีกเลกแรกยังไม่จบ รวมถึงลีกต่าง

ประเทศก็ยังแข่งขันอยู่ด้วย ที่ห่วง

คือเรื่องการบาดเจ็บ ซึ่งภาวนา

ให้เหตุไม่คาดคิดอย่าเกิดขึ้น โดย

เราประชุมกันครั้งสุดท้ายเมื่อคืน

จนดึก สำาหรับแป้งทุกคนมีความ

สามารถและประสบการณ์ใกล้เคียง                                                    

กัน ทีมโค้ชเองใช้หลายองค์ประ 

กอบจนได้นักเตะที่ดีที่สุด 30 คน

นี้มา ซึ่งแป้งเชื่อว่านักเตะชุดนี้ดี

พอที่จะพาทีมชาติไทยลุกขึ้นมายิ่ง

ใหญ่ในอาเซียนอีกครั้ง”

ด้าน มาโน โพลกิง หัวหน้า

ผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ผู้เล่น 30 คน

ท่ีได้ประกาศออกมาน้ี มาจากการ

รวบรวมข้อมูลจากทีมงานโค้ชและ

การประสานงานของผู้จัดการทีม 

ในการรวบรวมผู้เล่นจากไทยและ

ต่างประเทศ โดยผมได้พิจารณา

ฟอร์มและประสบการณ์แล้ว ทั้ง 

หมดคือผู้เล่นชุดที่พร้อมที่สุดใน

เวลานี้และสถานการณ์นี้ ที่จะทำา 

ให้เป้าหมายนั่นคือแชมป์ซูซูกิคัพ 

2020 กลับมาสู่ประเทศไทยได้”

“หลายคนอาจจะสงสัยในการ

เรียกกวินทร์มาติดชุดน้ี เขาคือผู้เล่น

ท่ีผมรู้จักเป็นอย่างดี มีประสบการณ์

สูง เป็นอดีตกัปตันชุดแชมป์ซูซูกิคัพ 

มีความเป็นมืออาชีพ และมีทัศนคติ

ท่ีดีเย่ียม ซ่ึงจุดน้ีจะเป็นประโยชน์ให้

กับทีมได้อย่างแน่นอน” กุนซือทีม

ชาติไทยกล่าวปิดท้าย.
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กกต.

ในการเลือกตั้ง อบต.ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจาก

นี้ยังทำาหน้าที่การตรวจค้น จับกุม ควบคุม ผู้

กระทำาความผิดนำาส่งพนักงานสอบสวนหรือนำา

ส่งศาลแล้วแต่กรณี   

สำานักงานได้ประสานไปยังกระทรวง

มหาดไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก

จังหวัด กำาชับไปยังกำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ในการ

ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือก

ตั้งและพนักงานของ กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติ

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระ

ทำาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง

และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) 

ออกสำารวจความเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. 

ระหว่างวันที่ 6-14 พ.ย. ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด 

จำานวน 1,500 ตัวอย่าง มีผลสำารวจที่สำาคัญ

น่าสนใจดังนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง ทราบว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

และนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ใน

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. ร้อยละ 92.8 ไม่ทราบร้อย

ละ 7.2 เมื่อถามว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ 

พบว่าประชาชนร้อยละ 73.5 ไปแน่นอน ส่วน

ร้อยละ 18.7 คิดว่าไม่ไป

ขณะที่ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงการ

รักษาความเรียบร้อยในการเลือกต้ังท้องถิ่นใน

วันที่ 28 พ.ย.ว่า กำาชับตำารวจทุกพื้นที่เข้มงวด

ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ให้มีการตั้งจุด

ตรวจจุดสกัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดป้องกัน

ปราบปราม ออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ ป้อง

ปรามเหตุอาชญากรรม ทั้งคดีอาวุธปืน ยาเสพ

ติด และกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

จังหวัดที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูง ในพื้นที่ 

ภาค 8 และ 9 รวมถึงภาค 7 และ 2 แต่จาก

การประเมินด้านการข่าว ยังไม่พบสัญญาณ

บ่งชี้เหตุรุนแรง และยังไม่พบความเคลื่อนไหว

ของกลุ่มซุ้มมือปืน รวมทั้งยังไม่มีพื้นที่ใดร้องขอ

กำาลังรักษาความปลอดภัยตัวบุคคลเป็นพิเศษ

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าวว่า การเลือกตั้ง

ท้องถิ่นครั้งนี้ครอบคลุมกว่า 5,000 อบต. และ

สมาชิก อบต.กว่า 50,000 คน ตำารวจจะเฝ้า

ระวังการทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งและการกระทำา

ผิดอื่นๆ ต่อเนื่องจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ.

รื้อไพรมารี โหวต

เสถยีรภาพของรฐับาลงอ่นแงน่นัน้ พล.อ.ประยทุธ์

ถามกลับว่า ง่อนแง่นตรงไหน ทึกทักไปเอง ถาม

ต่อว่านายกฯ ยังอยู่พลังพรรคประชารัฐต่อไป

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ยังอยู่เหมือน

เดิม และชัดเจนว่าไม่ไปไหนทั้งนั้น”

ถามย้ำาชัดๆ ว่ามองว่าจะลงสมัครพรรค 

การเมืองไหนหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ว่า “ไม่มอง” ซักว่ายังอยู่พรรคเดิมใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ตอบมาว่า “ไปฟังลุงป้อมก็แล้ว

กัน”  

กม.ลูกเสร็จรับมือบีบยุบสภา 

ด้านความเคลื่อนไหวการแก้ไข พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับระบบการ

เลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.ที่ยังมีความเห็นต่างระหว่างการใช้

เบอร์เดียวกันทั้งประเทศหรือแยกเบอร์รายเขต

ว่า รัฐสภาคงต้องคุยกัน แต่ตามร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่คณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) ยกร่างมา เป็นการใช้เบอร์เดียวทั่ว

ประเทศตามที่มีการเรียกร้องมา แต่อาจจะเข้า

ทางบางพรรคและไม่เข้าทางบางพรรค ส่วน

ตัวไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ สามารถพูดคุยกันได้  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสีย

เปรียบใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่ามองไม่ออก 

แต่คนที่เขามองออกเห็นว่าทำาให้เกิดความได้

เปรียบเสียเปรียบ แต่ความจริงแล้วมันคือความ

สะดวกในการจดจำา ส่วนคนที่ชำานาญการเลือก

ต้ังอาจมองอย่างอื่น กลายเป็นเรื่องพรรคใหญ่ 

พรรคเล็ก พรรคเก่า พรรคใหม่ คงต้องไปคุย

กันเอง เพราะเป็นเรื่องชิงไหวชิงพริบทางการ

เมือง ไม่ใช่แง่มุมทางกฎหมาย สามารถแก้ไข

ได้ในสภา 

รองนายกรัฐมนตรีบอกว่า สิ่งที่รัฐบาล

เป็นห่วงคือเรื่องตารางเวลา ขณะนี้ กกต.อยู่

ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.อย่างเป็นทางการ คิดว่า

ไม่เกินวันที่ 10 ธ.ค.คงเสร็จ จากนั้นจะเอาความ

เห็นมาปรับปรุงร่างกฎหมายสักพักก่อนเสนอมา

ให้คณะรัฐมนตรี ส่วนพรรคการเมืองที่จะเสนอ

ร่างเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา รัฐบาลจะเป็น

เจ้าภาพจัดการพูดคุยระหว่างพรรคการเมือง

กับ กกต. เพื่อให้เวลาการพิจารณาในรัฐสภา

กระชับขึ้นเพื่อเคลียร์กันก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อ

กฎหมายมาถึงรัฐบาลแล้ว ความที่รัฐบาลจะ

ต้องเป็นเจ้าของเรื่องคงสามารถปรับได้ โดย

ความเห็นชอบของ กกต. แต่ถ้า กกต.ไม่เห็น

ชอบ ต้องไปพูดในสภา โดยขอยืมให้พรรคร่วม

รัฐบาลเป็นคนพูด เพราะสุดท้ายต้องใช้วิธีการ

โหวต แต่ทั้งนี้รัฐบาลมีความสัมพันธ์พอที่จะ

อธิบายด้วยเหตุด้วยผลกับ กกต.ได้

เมื่อถามถึงกรณีนักวิชาการมองว่าเมื่อ

กฎหมายลูกเสร็จแล้ว เป็นเวลาท่ีเหมาะสมใน

การยุบสภา นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้ว่าจะแก้

กฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่ อีกทั้งกฎหมายลูกไม่

เหมือนกฎหมายอื่นๆ ท่ีรัฐสภาพิจารณาเสร็จ

คือเสร็จ แต่กฎหมายลูกพอรัฐสภาพิจารณา

เสร็จต้องส่งไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ กกต. 

ซึ่งรัฐบาลพร้อมออกพระราชกฤษฎีกาขอเปิด

ประชุมสภาสมัยวิสามัญให้ เมื่อเสร็จเรียบร้อย

ก็นำาความทูลเกล้าฯ ถวาย

“เคยคิดไทม์ไลน์ว่ากฎหมายลูกจะมีการ

ประกาศใช้ช่วง ก.ค.65 เพราะคิดว่าเปิดสภา

สมัยวิสามัญช่วง เม.ย.65 จากนั้นก็ทูลเกล้าฯ 

ถวาย กรอบเวลา 90 วันจะอยู่ท่ีประมาณ  

ก.ค.65 นี่คือการคิดเวลายาวท่ีสุดไว้ก่อน แต่

ถ้าโปรดเกล้าฯ ลงมาก่อน กรอบเวลาก็จะเร็ว

ขึ้น เคยบอกใน ครม.ว่าถ้ากฎหมายลูกมีการ

ประกาศใช้จะมีการกดดันให้มีการยุบสภา 

รัฐบาลก็ต้องเตรียมรับมือทางการเมืองเอง” 

รองนายกฯ ระบุชัด 

วิป รบ.ส่อรื้อไพรมารี โหวต 

ฝั่งพรรคการเมืองต่างๆ มีความเห็น

เช่นกัน เริ่มที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองประธานวิป 

รัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหลังสื่อ

ถามความเห็นว่าเรื่องไพรมารี โหวต พรรค

ร่วมรัฐบาลจะเสนอปรับแก้อะไรบ้าง นายชิน 

วรณ์กล่าวว่า เป็นเรื่องตาม พ.ร.บ.พรรคการ

เมืองฯ ซึ่งมีความคิดเห็นร่วมกัน ดังนี้ การส่ง

เสริมให้พรรคการเมืองสามารถแสวงหาสมาชิก

ของพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้นภายใต้บริบทของ

พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือไม่

จำาเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าเป็น

สมาชิก หรือหากจำาเป็นต้องเก็บก็ขอให้น้อย

ที่สุด และ 2.จะมีการแก้ ไขเรื่องการดำาเนิน 

การจัดทำาไพรมารีโหวตที่เคยมีมาตามรัฐธรรม 

นูญปี 60 คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตกค้างจาก

รัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งร่างโดยคนที่ ไม่ได้เป็น 

นักการเมือง

“ฉะนั้นหากอยากให้มีพรรคการเมือง

ที่เข้มแข็งในระบบประชาธิปไตย ควรจะให้

อำานาจพรรคการเมืองมีส่วนร่วมกับประชาชน 

เนื่องจากระบบไพรมารีโหวตเป็นระบบของซาก

รัฐธรรมนูญปี 60 ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่จำาเป็น

และปฏิบัติไม่ได้จริง รวมถึงพรรคการเมือง

และประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึง

อยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมมาจากรากฐาน

ของพรรคการเมืองตามหลักการ พรรคเลือก

คน ประชาชนเลือกพรรค” นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของคำา

สั่ง คสช.ยังเป็นหลักคิดแบบระบบ ไม่ใช่ฐาน

ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คิดว่าควร

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองได้มีบทบาทที่ขัดเจน

ในการสร้างประชาชนให้มีส่วนร่วม 

“ยืนยันว่าการทำาไพรมารีโหวตโดยการ

ทำาระบบแบบตัวแทนเขตตามคำาสั่ง คสช.ใน

บทเฉพาะกาลเป็นเรื่องที่ทำาไม่ได้จริง เป็นหลักคิด

ที่ผิด ที่พื้นฐานในการส่งเสริมให้พรรคการเมือง

เข้มแข็ง” รองประธานวิปรัฐบาลกล่าว 

ด้านฝ่ายค้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการยกร่างแก้ไข

กฎหมายลูกสองฉบับดังกล่าวว่า เรื่องว่าหากมี

การร่าง พ.ร.ป.ทั้งสองฉบับเสร็จแล้วจะมีการ

ยุบสภาหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

อะไร เพราะการยุบสภาจะเกิดในสถานการณ์

ที่มันมีเหตุจำาเป็นที่หัวหน้ารัฐบาลเห็นว่าจำาเป็น

ที่จะต้องคืนอำานาจให้กับประชาชน ซึ่งเงื่อนไข

ส่วนใหญ่ท่ีจะยุบสภาคือฝ่ายบริหารและฝ่าย

นิติบัญญัติไม่สามารถไปด้วยกันได้ กล่าวคือ

ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะระบบรัฐสภาที่มีเสียง

ข้างมากที่สนับสนุนฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีข้อ

ขัดแย้ง หรือไม่เห็นชอบ ไม่ไว้วางใจ และไม่

เห็นด้วยกับการกระทำาของคณะรัฐมนตรี จึงเป็น

เหตุให้การบริหารราชการแผ่นดินเดินไปไม่ได้ 

การที่จะดูแลประชาชนในประเทศสภาพขนาด

นี้ ต้องยอมรับว่าเสถียรภาพรัฐบาล การทำาหน้าที่

โดยรวมระหว่างสองฝ่ายค่อนข้างง่อนแง่น โดย

สังเกตจากที่เปิดสภาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 องค์

ประชุมไม่สามารถตอบคำาถามในการพิจารณา

เรื่องสำาคัญได้ และผู้ที่ทำาหน้าที่ประธานในที่

ประชุมจะปิดการประชุมไปทุกครั้ง เช่น การลง

มติเรื่องกฎหมายเสนอโดยคณะรัฐมนตรี เป็น

สัญญาณบอกว่าการทำาหน้าที่เสียงข้างมากใน

สภาค่อนข้างมีปัญหาท่ีจะสนับสนุนการทำางาน

ของฝ่ายรัฐบาล

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวอีกว่า รัฐบาล

จะเดินไปได้จนจบเทอมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของรัฐบาล สามารถบริหาร

จัดการหรือทำาหน้าท่ีระหว่างสองฝ่ายให้ ไป

ด้วยกันได้ แต่ดูจากลักษณะง่อนแง่นแบบ

นี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าจะทำาให้รัฐบาลอยู่ ไม่

ครบเทอม และต่อไปจะมีกฎหมายสำาคัญเข้า

สู่สภาหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายอย่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง ทั้งนี้ ฝ่ายค้านเราประกาศ

เจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่า ถ้าเสียงข้างมากใน

ฝ่ายรัฐบาลไม่พร้อมที่จะทำางาน ถือเป็นการ

ทำาหน้าที่ที่ขาดการรับผิดชอบ เมื่อคุณพร้อมที่

จะทำางาน ฝ่ายค้านก็จะสนับสนุนการทำางาน

ในเรื่องที่สำาคัญๆ เช่น กฎหมายหรือญัตญัติที่

สำาคัญเราก็จะร่วมลงคะแนนให้ แต่ก็ต้องแล้ว

แต่รัฐบาลว่าจะมีความเข้มแข็งหรือไม่

เมื่อถามว่าควรมีไพรมารีโหวตอยู่หรือไม่ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ร่างของพรรคเพื่อไทยยังให้

มีไพรมารีโหวตอยู่ แต่ไม่จำาเป็นต้องมีตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัดครบทุกเขตเลือก

ตั้ง โดยจะเขียนเป็นบทหลักว่ามีสาขาประจำา

จังหวัด 1 สาขา ก็สามารถส่งได้ทุกเขต

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังกล่าวถึงกระแส

ข่าวกรณีที่จะมีบ๊ิกเนมจากพรรคพลังประชารัฐ

ย้ายกลับมาพรรคเพื่อไทย ว่า เมื่อมาแล้วก็ต้อง

เข้าสู่กระบวนการตามหลักการและแนวทาง

ของพรรคที่ได้วางระบบเอาไว้ ไม่ติดว่าจะเป็น

พรรคพลังประชารัฐหรือพรรคไหนที่จะย้ายมา

อยู่พรรคเพื่อไทย แต่เขามาแล้วจะอยู่ในฐานะ

ไหน จะได้เป็นผู้สมัครหรือไม่อยู่ในกระบวนการ

พิจารณา เรื่องนี้อาจจะส่งสัญญาณที่อื่น เพราะ

ส่วนตัวยังไม่ได้ยินเรื่องนี้ 

ถามอีกว่า มีการปิดประตูนัดคุยกันหรือ

ไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า “บางเรื่องก็ต้องปิดประตู”

แต่ที่มาคุยกับตนโดยตรงยังไม่มี เพราะระบบ

เราวางไว้แบบนี้ แต่ก็อาจจะมีการเข้าไปพบปะ

กรรมการโซนของเพื่อไทย 

ถามต่อว่า หากมีระดับบิ๊กเนมไหลกลับ

เข้ามา พรรคจะพิจารณาอย่างไร นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ไม่ได้เหมาว่า

บ๊ิกเนมแล้วจะได้มาเป็นผู้สมัคร ทุกอย่างต้อง

อยู่ในกระบวนการ เพราะหากไม่ทำาจะมีปัญหา 

เราต้องมีหลักและสามารถอธิบายได้ ไม่ใช่ 

ได้ 1 แล้วหาย 10

แจกบัตรเครดิตแค่พิมพ์เขียว 

ส่วนกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

เริ่มจัดทำานโยบายท่ีจะหาเสียงเลือกตั้งไว้แล้ว 

โดยหลายนโยบายถูกมองว่าเป็นประชานิยม

รอบใหม่ เช่น การให้บัตรเครดิตเกษตรกร 5 

หมื่นบาทต่อครอบครัว 

เรื่องนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า

พปชร. กล่าวหลังถูกถามว่าการประชุมพรรค

พลังประชารัฐวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการพูด

ถึงนโยบายสำาหรับการเลือกตั้ง พล.อ.ประวิตร

ย้อนถามสื่อว่า “คุณรู้ ได้อย่างไร ผมยังไม่ได้

บอกคุณเลย ข่าวก็คือข่าว คุณก็ไปถามคนให้

ข่าวสิ ผมไม่รู้เรื่อง” เมื่อถามย้ำาว่านโยบายพรรค

พลังประชารัฐพร้อมสู่การเลือกตั้งแล้วใช่หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พร้อมตั้งแต่ตั้งพรรค

แล้ว ส่วนข่าวนโยบายพรรคแจกบัตรเครดิต

เกษตรกร 5 หมื่นบาทต่อครอบครัวจะมีความ

เป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ยัง

ไม่ทราบ ต้องไปถามกระทรวงการคลัง ถามผม

ไม่ได้ ผมไม่รู้”

ด้าน น.ส.พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ โฆษก

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงเรื่องบัตรเครดิต

บ้านละ 5 หมื่นบาท และประชารัฐตำาบลละ

20 ล้านบาทว่า เป็นหนึ่งในแนวทางที่สมาชิก

พรรคได้เสนอนโยบายต่างๆ ที่ยังไม่เป็นทางการ 

ต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ 

เป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองที่จะขับเคลื่อน

ให้กับประชาชน

วันเดียวกัน ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายอรรถกร 

ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ 

เสนอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมในวัน 

ที่ 25 พ.ย. โดยให้นำาญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทน

ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  

(Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้

ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศขึ้นมา

พิจารณาก่อน 

อย่างไรก็ตาม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย คัดค้าน เพราะยัง

ไม่มีความจำาเป็นเร่งด่วน จนที่สุดนายชวนต้อง

โหวตเพื่อลงมติชี้ขาด ผลปรากฏว่าที่ประชุม

เห็นชอบ 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ท่ีทำา

หน้าท่ีประธานการประชุม จึงให้เลื่อนญัตติดัง

กล่าวขึ้นมาพิจารณา ทำาให้นายพิเชษฐ์ เช้ือ

เมืองพาน ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยไม่พอใจ 

โดยกล่าวว่า จะมาใช้วิธีเสนอญัตติเร่งด่วนเข้า

มาแทนวาระปกติบ่อยๆ ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เรื่อง

สำาคัญและเร่งด่วนจริงๆ ขณะที่นายไพบูลย์ 

นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ ลุกขึ้นตอบโต้ทันทีว่า อยากให้เปิดเผยราย

ชื่อคนไม่ยอมเข้าประชุม เพราะทราบว่าส่วน

ใหญ่เป็นของฝ่ายค้าน ทำาให้ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่

พอใจประท้วงกันยกใหญ่ เกิดความวุ่นวายใน

ห้องประชุมตามมา โดยนายพิเชษฐ์ตะโกนสวน

ดังลั่นว่า “คนชื่อไพบูลย์มันแย่จริงๆ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างน้ันนาย

ชวนพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อให้การประชุมเดิน

หน้าต่อได้ โดยขอให้นายไพบูลย์ถอนคำาพูดที่

กล่าวหาฝ่ายค้าน แม้นายไพบูลย์ถอนคำาพูด แต่

ฝ่ายค้านยังประท้วงตลอด ต่อมานายจุลพันธ์ 

อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้

เสนอญัตติให้นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อ 

โดยนายชวนพยายามขอให้ถอนญัตติดังกล่าว 

เพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ แต่นายจุล

พันธ์ไม่ถอนญัตติ  

จากนั้น นายนิโรธ สุนทรเลขา  ประธาน

วิปรัฐบาล กล่าวว่า ไม่มีระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมใดขอให้นับองค์ประชุมโดยการขาน 

ชื่อระหว่างการประชุม   ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติ

ให้ลงมติโดยใช้วิธีเสียบบัตรในการนับองค์ประ 

ชุมซ้อนขึ้นมาเป็นอีกญัตติหนึ่ง ทำาให้เกิดความ

วุ่นวายในสภาหนักยิ่งขึ้น ส.ส.ฝ่ายค้านพากัน

ประท้วงส่ิงที่นายนิโรธเสนอ ทั้งสองฝ่ายถก

เถียงกันเป็นเวลานานกว่า 20 นาที กระท่ัง

นายนิโรธเสนอขอพักประชุม 10 นาที ให้วิป

ท้ังสองฝ่ายไปตกลงเคลียร์ข้อขัดแย้งกัน หลัง

พักประชุม 15 นาที และกลับมาประชุมอีก

ครั้ง นายจุลพันธ์ถอนการนับองค์ประชุมด้วย

การเสียบบัตร แต่ยืนยันต้องให้นับองค์ประชุม

ด้วยการขานชื่อต่อไป สุดท้ายจึงมีการนับองค์

ประชุมด้วยการขานชื่อ ซึ่งผลออกมาว่าองค์

ประชุมครบ.


	25-p1-พฤหัส
	25-p2
	25-p3
	25-p4-พฤหัส
	25-p5พฤหัส
	25-p6
	25-p7
	25-p8
	25-p9
	25-p10
	25-p11
	25-p12
	25-p13
	25-p14
	25-p15
	25-p16

